
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ 

การมีสวนรวมของประชาชนและการกระจายอํานาจ 
คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๐ 

วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐ 
ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชัน้ ๗ อาคารรัฐสภา ๓ 

------------------------------- 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๕.๑๕  นาฬิกา 

 
(นายแพทยชูชยั ศุภวงศ เปนประธานในที่ประชุม) 
ประธาน  :  ผมขออนุญาตทีป่ระชุมพิจารณาไปตามมาตราตามแนวนโยบายพื้นฐาน 

แหงรัฐ เชิญคณุอัจฉราครับ อันนีว้าไปตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ นะครับ ของใหมไดขาววาเขา
ปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมหมดเลย คนละแบบเลย แตวาเราจะตองใชกรอบเดิมที่เขาใหเรามา เพราะวา 
เราจะไดอางเหตุผลวาเราดหีรือปรับจากป ๒๕๔๐ อยางไร เชิญครับ  
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  ขอบคุณคะทานประธาน เดีย๋วเอกสารกําลังสําเนาอยู 
เดี๋ยวคงจะมาคะ ขออนุญาตเริ่มจากมาตรา ๗๑ กอนนะคะ   
  มาตรา ๗๑ บอกวา รัฐตองพิทกัษรักษาไวซึ่งสถาบนัพระมหากษัตริย เอกราช  
และบูรณภาพแหงอาณาเขต อันนี้คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง 
  มาตรา ๗๒ รัฐตองจัดใหมกีําลังทหารไวเพื่อพทิักษรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ 
สถาบนัพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย
ทรงเปนประมขุ และเพื่อการพัฒนาประเทศ อันนีก้็คงเดมิไมเปลี่ยนแปลง  
  มาตรา ๗๓ รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพทุธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริม
ความเขาใจอนัดีและความสมานฉนัทระหวางศาสนิกชนของทกุศาสนา รวมทั้งสนบัสนุนการนาํหลักธรรม
ของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อันนีก้็ยังคงเดิมคะ 
  ประธาน  :  อันนี้ของเราคงเดิมไปกอนนะครับเร่ืองใหญ 
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  ทานประธานครับ ผม สุพจน ผมวามาตรานี้อาจไปใชไดในกรณีที่วา
จะใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจาํชาต ิ 
  ประธาน  :  อยูในนี้อยูแลวใชไหมครับ  
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  มันนาจะอางอันนี้ไดเลย ผานไปไดเลย นาจะเพยีงพอ  
  ประธาน  :  นาจะเพียงพอ ก็เราเห็นวาคงเดิม แลวก็อธบิายอยางที่ทานทูตวาได  
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  และพระมหากษัตริยทรงเปนพทุธมามกะดวย ใชไหมครับ 
พุทธมามกะกน็ับถือพุทธ 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพฯ                 นิวรา ๑/๒ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐ 
 
  ประธาน  :  เร่ืองนี้อาจารยธงทองรูดีที่สุด ทานอยากจะอธิบาย แตวาผานไปกอนดกีวา  
เดี๋ยวอาจารยธงทองคอยไปพูดในชุดใหญ เปนผูชาํนาญที่สุดเรื่องนี ้ตอครับ  
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  ขออนุญาตไปมาตราถัดไปนะคะ 

มาตรา ๗๔ รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และพงึถือหลักในการปฏิบัติ 
ตอกันอยางเสมอภาค อันนี้เราปรับเพิ่มข้ึนมาอีก ๒ วรรคดวยกนั เนื่องจากที่ประชุมที่ชะอํา รวมทัง้ใน 
คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ไดมีการพูดกันเยอะเหมือนกนัในกรณีที่รัฐไปทําสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศ ซึ่งอาจจะมผีลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศ เราเติมข้ึนมา ๒ วรรค 
นะคะ วรรคแรกเราคงเดิมไว เพิ่มวรรคสองวา รัฐตองใหขอมูลและรับฟงความเหน็ของประชาชนกอน 
การตัดสินใจทาํพนัธกรณีกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศที่มีบทแกไขเปลี่ยนแปลง
พระราชบัญญติั หรือซึ่งอาจมีผลกระทบรายแรงตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และตองเปดให
ประชาชนสามารถเขาถงึขอมูลเกี่ยวกับพนัธกรณทีุกเรื่องที่รัฐทําไวโดยไมเสียคาใชจาย วรรคสามบอกวา 
อันนี้เปนเรื่องของการเยยีวยานะคะ หากการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวตอนานาประเทศและ
องคการระหวางประเทศกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน รัฐตองดาํเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรมคะ 
  ประธาน  :  เชิญที่ประชุมครับ เพราะวาอันนี้เพิม่อีก ๒ วรรคใหญ ๆ เลย ก็ไดจากที่
อภิปรายกันครับ เขาใจวาทานทูตอาจจะสนใจประเด็นนี้ เชิญครับ  
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  ทานประธานครับ ผม สุพจน ครับ คราวที่แลวผมอภิปรายใน 
วรรคแรกวา รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ เดีย๋ว Version  
เกาผมหาไมเจอ ที่จริงมันมไีมใชเฉพาะอนันี ้ผมเคยอภปิราย 
  ประธาน  :  ผมจําไดวาทานบอกวามีองคการระหวางประเทศ ไมเปนไรครับ เดี๋ยวเราเพิ่ม
ได พิมพเพิ่มเขาไปเลย  
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  แลวก็วรรคสอง บรรทัดสุดทาย สามารถเขาถงึขอมูลเกี่ยวกับ
พันธกรณีทุกเรื่องที่รัฐทาํไวโดยไมเสียคาใชจาย รูสึกอาจจะลําบากนะครับวาจะใหขอมูลทุกพนัธกรณี 
ทุกเรื่อง เพราะวาบางเรื่องบางอยางก็ยงัไมพึงเปดเผยกรณีที่วาเกี่ยวพันกับความมัน่คง เกี่ยวพนักับที่เปน
ขอมูลลับยังอยู พนัธกรณี เราอาจจะขอสงวนคํานี้ไวหนอย  
   
 

.      - ๒/๑ 
 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพฯ      วีณา ๒/๑ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐ 
 
 ประธาน  :  ทีนี้เราจะใชปรับอยางไรดีครับ 
 นายสพุจน ไขมุกด  :  ที่สามารถเปดเผยไดโดยไมกระทบถึงความมัน่คง ปลอดภัย 
ของประเทศ ทํานองนี้ครับ  
 นายโสภณ  ปจเจกวิญูสกลุ  :  เติมคําวา เวนแต 
 นายสพุจน ไขมุกด  :  เพราะวาถาเราคงไวแบบนี้ไมสามารถที่จะคุมขอมูลอะไรไดเลย 
ที่เกีย่วกับพนัธกรณีดานความมัน่คง  
 ประธาน  :  เวนแตกระทบตอความมัน่คง วรรคสุดทายจะมีองคการระหวางประเทศ  
การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวตอนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ กอใหเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ตามนีว้รรคสามใชไดใชไหมครับ 
 นายสพุจน ไขมุกด  :  คือจริง ๆ แลวผมไมแนใจวากฎหมายแพงหรือกฎหมายทาํนองนี ้
มันมีอยูแลวหรือไม เราจําเปนจะตองขยายถึงขนาดนีห้รือไม เพราะจริง ๆ แลวถามีผลกระทบตอประชาชน
มันก็มกีฎหมายหรือวาพนัธกรณีตอของรัฐที่จะตองเยียวยาอยูแลว สมมุติบริษัทตางประเทศมาทาํโรงงาน
อุตสาหกรรมใกลแมน้ํา แลวปลอยของเสียลงแมน้าํ ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอะไรตาง ๆ นี่  
มันก็มกีฎหมายของเขาอยูแลวที่จะตองดําเนินการแกไขแลวก็เอาผิด อันนี้จะรุมรามรุงรังไหมครับ  
 ประธาน  :  ทานเดชอุดมมาพอดีครับ กําลงัพิจารณาแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 
ทานจะพูดถึงเรื่องพันธกรณี ต้ังแตมาตรา ๗๑ ถงึ มาตรา ๗๓ คงไวหมดครับ เพิ่งเริ่มพิจารณา  
พอมาตรา ๗๔ เร่ืองสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ อันนี้เกีย่วกับเร่ืองการใหขอมูลรับฟงความเหน็ของ
ประชาชน กาํลังพิจารณาอยู มาตรา ๗๔ หนา ๓  
 มาตรา ๗๔ รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ แลวกเ็ติม และองคการระหวาง
ประเทศ เมื่อสักครูทานทูตเตมิไป  
 และพอวรรคสอง การเขาถงึขอมูลของประชาชน สามารถเขาถงึขอมูลเกี่ยวกับพนัธกรณี
ทุกเรื่อง อันนีท้านบอกวาใหเวนแตเร่ืองที่กระทบตอความมัน่คงของรัฐ  
 ทีนีพ้อวรรคสุดทาย มีความจําเปนหรือไมที่จะตองใสไว เร่ือง ถาไปทําอะไรไว แลวมี
ผลกระทบตอประชาชน รัฐตองดําเนนิการแกไขเยียวยาผูไดรับผลกระทบโดยเร็ว อยางเหมาะสมและ 
เปนธรรม อันนี้เปนประเด็นที่กําลงัพิจารณาอยู 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :   ขออนุญาตนิดหนึง่ครับ ความพวกนี้กนิความกวางถูกไหมครับ 
ความมัน่คงทัง้ดานเศรษฐกจิ สังคม และทั้งหมด กวางไหมครับ คําวา มัน่คง ไมใชอาจารยสุพจน 
จะ Fix ตรงที่ ประเด็นตรงไหน   
                                                                                                                                     - ๓/๑                                  



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพฯ             เบญจกุล ๓/๑ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐ 
 
  ประธาน  :  ความมัน่คงเรื่องอะไรใชไหมครับ 
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  ปกตกิ็เร่ืองเกีย่วกบัการปองกนัประเทศ ขอมูลเกีย่วกับ การปองกนั
ประเทศที่เราถอืวาเปนความมั่นคงที่หนักทีสุ่ด การทีเ่ราไปทําสัญญาในกรณีทีว่ายาเสพติดหรือวาการกอ
การรายสากลอะไรตาง ๆ นี่  
  ประธาน  :  เชญิทานวัชรินทรครับ 
  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาตทานประธานครับ คือถาเราจะ 
Focus ใหชัดก็เลียนแบบมาตรา ๗๒ มันจะมีความมัน่คงของรัฐนะครับ รัฐตองจัดใหมีกาํลังทหารเพื่อรักษา
เอกราชและความมัน่คงของรัฐ ถาเราจะ Specific ลงไปใหมันชัดวาเฉพาะเกี่ยวกับ ความมัน่คงในดาน 
State หรือรัฐ ก็นาจะเอาคาํนี้มาใชได 
  ประธาน  :  เอาคําวา ความมั่นคงของรัฐ ใชไหมครับ ความมัน่คงของรฐัมันกก็วาง
เหมือนกนันะครับ 
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  เพราะบางครั้งเราไมสามารถที่จะระบุไปไดโดยแนชัด มนัแลวแต
สถานการณดวยนะครับ แลวแตประเด็น แลวแตสถานการณในขณะนั้น ๆ วาบางทมีันก็อาจจะเปนเรื่อง
เศรษฐกิจ บางทีเปนเรื่องสงัคม บางทีเปนเรื่องการปองกนัประเทศ มนัระบุไปไมไดหรอกครับที่จะเอาความ
มั่นคง ถาความหมายโดยทัว่ไปดวยวิญชูนนาจะรู แตวาถาอยางอาจารยวัชรินทรก็นาจะรับไดนะครับ 
ความมัน่คงของรัฐนี่ ถาจะเปดเผยแลวมนัอาจจะกระทบกระเทือนตอความปลอดภยัของประเทศ 
  ประธาน  :  พีม่านิจไมทราบวาอนันี้มนักวางไหมครับ ความมัน่คงของรัฐ 
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คือผมเกรงวามนัจะกวางเกนิไปนะครับ ถาเขียนวา ความมั่นคง
ของรัฐ เฉย ๆ  โดยไมกาํหนดประเด็นวาความมัน่คงของรัฐในดานไหน มันจะรวมไปหลายอยางแลวก็จะ
อางอันนี้ก็ความมั่นคงเหมือนกนั นี่ก็ความมั่นคงของรัฐเหมือนกัน แตมันมหีลายดานดวยกัน 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมก็กําลังคิดวาจะเอากวางหรือเอาแคบ เพราะวาบางทีความ
คลองตัวในการทํางานเราก็ตองตั้งสมมุติฐานวาเขาทาํมาในทิศทางที่ดีบางที่อันตราย ถามันแคบเกนิไป
เดี๋ยวถงึจุดมุมอับเขาได 
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ขออนุญาตครับ ประเด็นนี้ถามีอยางนีน้ะครบัก็ตอง มองในมุม
แคบ หมายความวาจะจาํกัดไดก็เฉพาะกรณีเทานั้น ไมใชวาจาํกัดไดทกุกรณี ถาจํากดัทุกกรณีก็เทากับหาม
หมดเลย 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ที่พยายามตั้งประเด็นคือเราคิดใหรอบคอบนะครับวา เราจะแคบไว
หรือวาใหเหน็เกิดการคลองตวัในการทาํงานเหมือนกันนะครับในลักษณะอยางนี ้ ผมยังไมไดชี้ชัดเพียงแต
กําลังหารือ เชญิครับ 
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  พลเอก อัฏฐพร  เจริญพานิช  :  เรียนทานประธานครับ ถามองยอนไปนี่นะครับ พอดผีม
โนตเอาไว คําวา ความมั่นคงของรัฐ นี่เราใชมาในมาตรา ๓๖, ๓๗, ๓๙, ๔๐, ๕๐ อะไรนะครับ เราใชมา
เยอะ อยางมาตรา ๓๖, ๓๗ นี่ก็เปนเรื่องเสรีภาพในการเดินทาง ในการเลือกถิ่นที่อยู มาตรา ๓๗ เสรีภาพ 
ในการสื่อสารถึงกนั เราก็ใชคํานีน้ะครับซึง่ก็มีความหมายกวาง แตกอนเราก็ใชมาแลว มาตรา ๓๖, ๓๗, 
๓๙, ๔๐, ๕๐ ใชคํานี้มาตลอด รวมทัง้มาตรา ๗๒ ดวยครับ ก็นาที่จะใชไดครับ คํานี้ครับ 
  ประธาน  :  เชญิพี่เดชอุดมครับ 
 
          - ๔/๑ 
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  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :   ประเด็นเรื่องความมัน่คงของรฐันี่นะครับ เปนถอยคาํที่ใชมา 
หลายยุคหลายสมัย ความมัน่คงของรัฐในยุคปจจุบันจะมีความหมายที่กวางกวาสมยักอน ๆ ซึง่มุงไปถึง
เร่ืองความมั่นคงของราชอาณาจักรในดานของดินแดน รัฐดินแดนเปนสวนใหญ แตความมัน่คงของรัฐ 
ในปจจุบัน ต้ังแตเรามีพระราชบัญญัติความลับของชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓ มันรวมไปถึงสถานวีทิยุ  
คลื่นสงสัญญาณตาง ๆ ดวยนะครับ แลวก็มีพระราชบญัญัติความมัน่คงแหงชาต ิ๒๕๐๔ หรือ ๒๕๒๔  
ผมจําไมถูกนะครับ นายกรฐัมนตรีเปนประธาน เพราะฉะนัน้ในความมั่นคงของรัฐเราจะมาเขียนใน
รัฐธรรมนูญไมได เหตุผลทีว่าไมไดก็เพราะวามนัไมไดหยดุอยูเฉพาะในเครื่องหมายทีเ่ราเขียน มนัยงัมีเร่ือง 
ที่จะตองนําเสนอไป แลวคนที่จะตัดสินวาอะไรเปนความมั่นของรัฐอยูที่ศาล เพราะฉะนัน้ใชคํากลางคําวา  
ความมัน่ของรฐั ผมคิดวาเหมาะสมแลวนะครับ ไมตองไปขยายความ แลวก็ไมตองไปนั่น เพราะวาตัวของ
มันเองความมัน่คงของรัฐมนัจะพัฒนาไปเรือ่ย ๆ เราเคยมองแตเฉพาะเรื่องเขตอาณานคิม แตปจจุบันนี้
ไมใช ความมัน่คงของรัฐนี่ความมัน่คงอยางที่ทานมานจิพูดนีน่ะครับ ทางเศรษฐกิจ ทางโทรคมนาคม มัน
ทุกเรื่องเลยตอนนี ้เพราะวาโลกมันเดินไปไกล ในระบบของอินเตอรเน็ต ระบบปจจบัุน เพราะฉะนั้นใหศาล
เปนคนตัดสินดีกวา เราผูรางรัฐธรรมนูญอยาไปตัดสินเลยนะครับ ขอบคุณครับ 
  ประธาน  :  อันนี้บันทึกในเจตนารมณไดเลยทีท่านเดชอดุมพูดนี่ เพราะวามันมพีัฒนาการ
แลวเคลื่อนไหวตลอด ก็ใชคําเดิมนะครับ  
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :  ขออนุญาตอีกประเด็นหนึง่นะครับทานประธาน คือผมมาทหีลัง
ขอประทานโทษ ในมาตรา ๗๔ วรรคแรก ชวงสุดทายที่เขียนวา และพงึถือหลกัในการปฏิบัติตอกันอยาง
เสมอภาค ผมไปเห็นบทความที่ฝร่ังเขาเริ่มเขียน โดยเฉพาะจากออสเตรเลีย เขาจะเริ่มทวงสทิธิทีเ่ราเรียกวา 
เหมือนกับเวลาเราไปตลาดหลักทรัพย เรียก Back door listing ก็คือสิทธิการใชสิทธิที่ผานการเปนสมาชกิ 
WTO เพื่อทวงสิทธิกรณทีี่ประเทศไทย สมยัอดีตรัฐมนตรีตางประเทศ ดีลลัสกับรัฐมนตรีถนัด คอมนัต  
ลงนามความตกลง เร่ืองของ Treaty of privity and economic relations เมื่อ ๒๕๑๐ ที่เราใหสหรัฐอเมริกา
มีสิทธ ิเราเรียกวา Most favoured nation treatment ก็คือใหสิทธิเหมอืนกับคนในชาติ ยกเวนอยู ๕ อยาง 
โทรคมนาคม ธนาคาร วิชาชีพ อสังหาริมทรัพย อีกอยางหนึ่งผมจําไมได นอกนัน้ทําไดหมด เพราะฉะนัน้ 
ไมวาธุรกิจบริการ ธุรกจิอะไร ยกเวนวิชาชพีแพทยหรือกฎหมายทาํไมได นอกจากนั้นเขาทาํไดเหมือน 
คนไทย ประเด็นอยูตรงนี้ครับ ขอความในนี้มันเชิญชวนใหประเทศที่เปนสมาชิก WTO ขณะนี้กาํลังทวงสทิธิ
โดยมีประเทศออสเตรเลียเปนตัวนําวาประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญในมาตรานี้ แลวบอกวาจะปฏิบัติกันอยาง
เสมอภาค แลวทาํไมใหสหรัฐอเมริกาคนเดียว ผมก็เลยขออนุญาตตั้งขอสังเกตวา ถอยคําพวกนี้ตองบัญญัติ
และเขียนใหม หรืออาจจะตองมีขอยกเวนอยางสาํคัญ และโดยเฉพาะหลังจากเราเขาเปนสมาชกิของ WTO 
แลว เรากท็าํ FTA ตอนนีเ้ราทาํกับออสเตรเลีย ทาํกับจนี แตหลาย ๆ ประเทศก็จะเอาแบบออสเตรเลีย 
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บางแลว เอากลับยอนเกล็ดออสเตรเลีย กคื็อไหน ๆ ทําแลวนี่กเ็อาแบบออสเตรเลียมาทาํบางสิ ประเทศไทย 
ก็บอกไมใช อันนัน้เฉพาะเปน Bilateral ไมใช Multilateral เพราะฉะนัน้ขอยกเวนตรงนีท้ี่อยูในรัฐธรรมนูญ 
  ประธาน  :   ตองปฏิบัติอยางเสมอภาค 
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :   กเ็ลยเริ่มมีบทความ มีอะไร ถาทานดูบนเวบ็ไซตแลวทานจะเหน็
วาเริ่มจะเลนงานประเทศไทยแลว  
  ประธาน  :   อันนี้จะเขียนอยางไร อันนี้เปนประเด็นทีน่าสนใจ 
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :   กข็อฝากไว โดยเฉพาะทานทูต กรุณาใหความเหน็วาเรื่องนี ้
เปนเรื่องที่เขากําลังรุกของเราในหลาย ๆ ภาคนะครับ ก็ขอตั้งเปนขอสังเกตไวกอนครบัทานประธานครับ 
กราบขอบพระคุณครับ 
  นายสพุจน  ไขมุกด  :   ทานประธานครับ ผม สุพจน ครับ ก็อยางที่ทานเดชอุดมพูดนะครับ 
มันก็อางได แตวา อยางเสมอภาค อยางทีว่ามนัเปนทวภิาคี เขาอยากจะได Treatment แบบเดียวกับ
ออสเตรเลีย กม็าทาํความตกลงกับเราสิใชไหมครับ เขาจะมาอางลอย ๆ โดยไมมาทาํสนธิสัญญากับเรา 
ลอย ๆ ไมได เขาก็มาทํากับเรา แลวกท็ี่จะตกลงอยางไรมันก็ตางกับออสเตรเลีย เพราะวาสินคาหรือวา
บริการตาง ๆ มันก็ตางกับไทย-ออสเตรเลีย ใชไหมครับ เราทําไทยกบัจีน ขอบัญญติัตาง ๆ มันกต็างกนั 
อยูแลว  
  ประธาน  :   อันนี้ของทานทตูพูดนี่บันทึกในเจตนารมณไดไหมครับ อันนี้เปนคาํอธิบาย 
คุณอัจฉราครับ คนชาํนาญเรื่องตางประเทศ เชิญครับ 
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  ดิฉันเขาใจวา ความสมัพนัธระหวางประเทศเขาใจวานาจะใช
ในความหมายซึ่งแตละประเทศมีอธิปไตยที่เทาเทียมกัน ------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๕/๑ 
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ทีนีถ้าอยางนัน้จะตัดประเดน็ปญหาเรื่องของ Most favoured nation หรือประเทศที่ไดรับความอนุเคราะห
ยิ่งตามที่อาจารยเดชอุดมไดพูดถึงนะคะ ดิฉันขอรับไปเช็คใน Wording นิดหนึง่วา คําวา ในฐานะที่อธิปไตย 
เทาเทียมกนั คือมันมาแตตัวอนุสัญญาวาดวยความสัมพันธระหวางประเทศ ถาเราเลื่อนมาใชตรงนี้เสียวา
คือทุกประเทศไมวาประเทศใหญ ประเทศเล็ก เราจะปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน แตไมไดเปนในเชงิ
ความหมายของประเทศที่เปน Most favoured nation แตทีนี้มนัจะเปนปญหาอยางนี้คะ ถาเราใชวา 
รัฐพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันในฐานะที่มีอธิปไตยเทาเทยีมกนั คําวา องคการระหวางประเทศ อาจจะ 
ใสตรงนี้ไมได เพราะวามนักจ็ะตองคงตัว Wording มาตรา ๗๔ เดิม ก็คือ รัฐตองสงเสริมสัมพนัธไมตรีกับ
นานาประเทศ และพงึถือหลกัในการปฏิบัติตอกันในฐานะที่มีอธิปไตยเทาเทยีมกนั  
  ประธาน  :  ทานทูตวาอยางไรครับ 
 นายสพุจน  ไขมุกด  :  ผม สุพจน ครับ คือถาจะพูดแบบนั้นคลาย ๆ วาเราแยกสวนออกไป 
ปฏิบัติกับนานาประเทศอยางหนึ่งกับปฏิบัติกับบุคลากรในประเทศอีกอยางหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ ถาพูดถงึความ
รวมแลวถาอานแบบนี้ถาเราเติมมาจากองคการระหวางประเทศ เราอาจจะไปใชคําอื่นก็ได และพงึถือหลกั
ในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค เราอาจจะใชคําอื่นไปก็ได 
 ประธาน  :  เราใชอีกวรรคหนึ่งไดไหมครับ ระหวางองคการระหวางประเทศ เอามาอกี 
วรรคหนึง่แยกจากนานาประเทศ เพื่อแกปญหาอยางทีพ่ีเ่ดชอุดม Raise ข้ึนมา  
 นายสพุจน  ไขมุกด  :  ตัวอยางทีพ่ี่เดชอุดม Raise ข้ึนมามันเปนปญหาเกี่ยวกับเร่ืองของ 
Most favoured nation clause ซึ่งมันไมมแีลว แตทีนีเ้ราพูดในหลกัทีว่ามันเปนอีกขอ Partnership กัน 
ใชไหมครับ ในกรณีที่วาเทาเทียมกันนะครบั รัฐอธิปไตยตอรัฐอธิปไตยในทาํนองนัน้ในความหมายนั้น 
นะครับ  
 ประธาน  :  ทีนี้ยงัคงใหเพิ่มองคการระหวางประเทศ หลงั นานาประเทศ  
 นายสพุจน  ไขมุกด  :  ผมวาจําเปนตองใส แลวก็เราหา Wording ใหมก็ไดนะครับ  
ซึ่งจริง ๆ ความหมายแลวมนัก็คลายกนันะครับ  
 ประธาน  :  ทีนี้คําวา อธิปไตย มันใชไดเฉพาะประเทศ ทีนี้องคการระหวางประเทศมันจะ
ใชอธิปไตยไดไหมครับ ประเด็นอยูตรงนัน้ใชไหมคุณอัฉจรา 
 นายสพุจน  ไขมุกด  :  เขาไมใช อธิปไตย ที่จริงคราวที่แลวผมอธิปรายทีหนึ่งแลวนะครับ 
ในคราวที่แลวแตผมไมไดเอามา มนัมีอีก Version หนึง่ ผมนึกไมออกแลว ผมไมทราบวาฝายเลขาฯ ม ี
หรือเปลา ที่เคยอภิปรายคราวที่แลว  
 ประธาน : ไมเปนไร ทานเจากรมเชิญครับ 
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 พลเอก อัฏฐพร  เจริญพานิช  : ผม พลเอก อัฏฐพร ครับ ผมมองวารัฐธรรมนูญมันเขยีน
เปนกรอบกวาง ๆ นะครับ แลวก็ในทางปราชญจริง ๆ เหตุการณบานเมืองมนัเปลี่ยนไปเราไมรู จริงอยูทีว่า
จะเสมอภาคอะไร จริง ๆ แลวในความเปนจริงมันก็ตองมกีารใหน้ําหนกัที่ตางกัน ถาเราเขียนเอาไวอยางเดิม
เปนหลกักวาง ๆ มันจะไปปรับใชไดดีกวาไหมครับ ผมมองอยางนัน้  
 ประธาน  :  เขียนกวาง ๆ แลวบันทึกในเจตนารมณ เชิญครับทานทูต 
 นายสพุจน  ไขมุกด  :  คืออยางทานเจากรมวามนัก็มีความหมายอยางหนึง่นะครับ แตวา
เดี๋ยวนี้ความสมัพันธทีเ่ราพยายามที่จะเผยแพรความสัมพันธนอกจากประเทศแลว จากองคการระหวาง
ประเทศดวย ซึ่งเราตองอางในรัฐธรรมนูญนะครับ เราพยายามที่จะเอาบทบัญญัติ เอาเจตนารมณของ
พันธกรณีในฐานะที่เราเปนภาคีตออนุสัญญาตาง ๆ มาไวในนี้ดวย เราถึงตองอางอันนี้ครับองคการ 
ระหวางประเทศนะครับ อยางกติกาสากลวาดวย เยอะแยะเลยทีเ่ราเปนภาคี เราก็เอาเจตนารมณมาใสใน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะฉะนัน้เราจาํเปนตองอางองคการระหวางประเทศดวยเพือ่ใหมันสอดคลองกัน 
 

                    - ๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพฯ                                                          นําพร ๖/๑ 
วันจนัทรที่  ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐  
 
  ประธาน  :  คุณอัจฉราวาอยางไรครับ เชญิครับ ฝายเลขานุการ ลองเสนอดู 
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  ลองเสนอถอยคําดูนะคะ เปน มาตรา ๗๔ ปรับวา รัฐตอง
สงเสริมสัมพนัธไมตรีกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันในฐานะทีม่ีอธิปไตยเทาเทียมกัน 
รวมถึงการปฏบัิติตอองคการระหวางประเทศอยางเสมอภาคคะ 
  ประธาน  :  นาจะไปไดไหมทานทูต  
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  ก็ใชไดครับ ก็มีความหมายทีว่ามันตัดตอนดีนะครับ  
  ประธาน  :  ไมใช มนัตัดตอดี ไมใชตัดตอนครับ  
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  มันตดัระหวางรัฐกบัองคการระหวางประเทศอยางไรครับ วาการ
ปฏิบัติตอรัฐกับปฏิบัติตอองคการระหวางประเทศมนัเดนชัดกนัไปเลย ก็รับไปกอนแลวกันครับ  
  ประธาน  :  อันนี้ดูรูสึกจะไปไดครับ แลวก็วรรคสุดทาย ทีนีว้รรคสุดทาย วรรคที่สามเรื่อง
เยียวยา รัฐตองเยียวยา ไมทราบพี่มานิจ พีเ่ดชอุดมดูตรงนี้วรรคที่สาม ถาหากปฏิบัติพันธกรณีที่กระทําไว 
กอเกิดผลกระทบกับประชาชน รัฐตองดาํเนินการแกไขเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบโดยเร็ว เหมาะสมอยาง
เปนธรรม เมื่อสักครูนี้ทานทตูบอกวาจริง ๆ แลวอันนี้อยูในกฎหมายอืน่ ๆ อยูแลว ไมตองใชไหมครับ อันนี ้
ก็อาจจะรุมราม เชิญครับ  
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :  เพือ่ใหบันทึกไวเปนเจตนาของการแกไขนะครับ คิดวา 
ในวรรคสามของ มาตรา ๗๔ ไมจําเปนตองปฏิบัติ เนื่องจากวาพนัธกรณีตาง ๆ ถาหากวาเกิดผลกระทบ 
ตอประชาชนและหนวยงานของรัฐที่ไมรับผิดชอบนี่ เขาตองถูกดําเนนิการรองทุกขและฟองรองในศาล
ปกครองอยูแลว เขาตองทาํในทุกเรื่อง แมกระทัง่อยางเรือ่ง FTA กําลงัจะลงนาม ถาหากวาเขาเดือดรอน 
เขาก็ฟองได ขอบพระคุณครับ  
  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ มาตรา ๗๔ ผมวาดีข้ึนเยอะเลยครับ ชวยกนั เดี๋ยวไปสูชุดใหญ 
ก็ตองไปดูกันอีกที วรรคสามเอาออกครับ มาตรา ๗๕ เพิ่มเยอะเหมือนกนั เชิญครับ  
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  มาตรา ๗๕ เปนเรื่องเกี่ยวกบัการอํานวยความยุติธรรมใหกับ
ประชาชน เพราะฉะนั้นขออนุญาตอานตรงที่แกไขเพิม่เติมเลยนะคะ   
  ประธาน  :  อานรวมทัง้หมดเลยก็ไดครับ เพราะวามนัจะไดเชื่อมโยงกนั  
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  คะ รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสทิธิ
และเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรม
แกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทยีมกนั วรรคตอไปเปนเพิม่นะคะ เพื่อที่จะใหฝายตาง ๆ เขามา 
 
 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพฯ                                                          นําพร ๖/๒ 
วันจนัทรที่  ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐  
 
มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมและมุงสรางความสมานฉันท โดยเตมิคําวา โดยใหประชาชน ครอบครัว
และชุมชนมีสวนรวม เพื่อสรางความสมานฉันท รวมทั้งจดัระบบราชการและงานของรัฐอยางอืน่ ใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน อันนี้เราจะไปวรรคนี้กอนไหมคะ หรือวาจะให 
อานทั้งหมด 
  ประธาน  :  อานทั้งหมดก็ไดครับ แลวเดี๋ยวกลับมาใหม  
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  คะ วรรคตอไปนะคะ  

รัฐตองดําเนนินโยบายและมาตรการทีจ่ําเปนในการลดหรือขจัดอคติ หรือการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม และสงเสริมใหเกิดขันติธรรมและสันติวิธใีนสังคมไทย อันนี้เปนการแกปญหา เนื่องจากที่
เราไดมีการอภิปรายวาในหมวดสิทธเิสรีภาพไมคอยที่จะมีการพูดถึงผลในทางปฏบัิติ แลวอันนี้เกี่ยวกับ 
เร่ืองของอคติการเลือกปฏิบัติ ขันติธรรมและสันติวธิี ยงัไมคอยไดมีการกลาวถงึในรัฐธรรมนูญที่ผานมา   

การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายตองกระทาํเพยีงเทาที่จําเปน และกระทบกระเทือน
ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยที่สุด  

ในกรณีที่การบังคับตามกฎหมายกอใหเกดิผลกระทบแกประชาชน รัฐตองชดใชผูทีไ่ดรับ
ผลกระทบอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม  

ในการกาํหนดคาเสียหายแกผูเสียหายหรือจําเลย ศาลและหนวยงานของรัฐตองคํานงึถึง
ความเสยีหายตามความเปนจริง ความเสียหายทางจิตใจ และคาเสียโอกาสในอนาคต  
 
 
                                                                                                                                                - ๗/๑ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิและเสรีภาพฯ                                         หทัยกาญจน ๗/๑ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐ 
 
  รัฐตองจัดใหมอีงคกรเพื่อการพัฒนากฎหมายที่มีความเปนอิสระ และตองจัดใหหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและจําเปนของกฎหมายทกุฉบับ ทกุรอบระยะเวลาทีก่ําหนดไวใน
กฎหมาย โดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนัน้ ประกอบดวย หากกฎหมายใด
ไมไดกําหนดระยะเวลาดังกลาวไว รัฐตองจัดใหมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและจําเปนของ 
กฎหมายนัน้ ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ 
  ประธาน  :   อันนี้เปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ไมทราบวาใส  ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมาย 
บัญญัติ ไดหรือเปลาครับ  อันนีก้็ไมเปนไร วรรคสุดทายของมาตรา ๗๕ เดิม ดูของป ๒๕๔๐ นะครบั  
มาตรา ๗๕ เดมิ วรรคสอง รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกบัการบริหารงานโดยอิสระของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ อันนี้เรา
เอาไปอยูในหมวดการเงิน การคลัง การงบประมาณทีเ่พิม่ข้ึนมาใหมนะครับ เพราะวาอยู ๆ พูดถงึเรื่อง
กระบวนการยติุธรรม เสร็จแลวก็มาใสเร่ืองการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับหนวยองคกรอิสระทั้งหลาย
ดูแลวก็นัน่ กเ็ลยขอตัดอันนีอ้อกไปไวในหมวดการเงิน การคลังและงบประมาณ เชญิที่ประชุมครับ เพราะวา
วรรคแรก มาตรา ๗๕ จริง ๆ แลวก็คือที่ใหประชาชน ครอบครัว ชุมชนมีสวนรวมดวยความสมานฉันทก็มี
การพูดในที่ประชุมเร่ืองยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมสมานฉนัท คิดวาอนันีคื้อความหมายของอันนั้นนะครับ  
แลวก็มีวรรคสอง วรรคสาม เติมหลายวรรคนะครับอันนี้ ทีป่ระมวลจากความเหน็มา เชญิครับทานมานิจ 
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ในวรรคสี่ทีบั่ญญัติไววา ในกรณีที่การบังคับ 
ตามกฎหมายกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนรัฐตองชดใชผูไดรับผลกระทบอยางรวดเร็ว เหมาะสมและ
เปนธรรม อยากหารือวาเมื่อกี้นี้เราตัดเอาวรรคสามของมาตรา ๗๔ ออกไป ตามพันธกรณีถาเผื่อจะเอามา
ขยายความตรงนีน้ะครับวา ทั้งกรณีที่การบังคับตามกฎหมายและกรณีที่ปฏิบัติตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศ เมื่อเกิดความเสยีหายกับประชาชนรัฐจะตองชดใชให ถาเผื่อไมใสก็ตองไมใสเหมือนกนั  
  ประธาน  :  เขาใจครับ เขาใจประเด็น เชญิที่ประชุม เชญิทานทูตครับ 
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  วรรคสอง รัฐตองดําเนนินโยบายและบริการทีจ่ําเปนในการลดหรือ 
ขจัดอคติหรือการเลิกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม จะพูดคุยกนักอนไหมครบั เราจะใชคําวา ละเวนการเลือก
ปฏิบัติ ไดไหมครับ เลือก 
  ประธาน  :   เทานั้นก็นาจะพอใชไหมครับ 
  นายสพุจน  ไขมุกด  :   ครับ นาจะพอ 
  ประธาน  :   เพราะวาอคติ การลดมันก็เลอืกปฏิบัติหมด  
  นายสพุจน  ไขมุกด  :   ใชครับ แลวก็วรรคสุดทายนะครบั ในการกําหนดคาเสียหายแก 
ผูเสียหายหรือจําเลย ศาลและหนวยงานของรัฐตองคํานงึถึงความเสียหายตามความเปนจริง เราจะไม 
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ละเมิดอํานาจศาลหรือครับ เพราะวาบงัคบัใหศาลตองคํานึงถึงความเสียหาย ศาลทานกพ็ิจารณาตาม
ความเปนจริงอยูแลว เราไปสั่งศาลหรือครับตัวนี ้
  ประธาน  :   อันนี้คงไปสั่งศาลนะครับ เพราะวาเราชอบสั่งมาเยอะ  
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :   อันนี้อยางนีน้ะครับ เรียนในทางปฏิบัติขณะนี้ความเสียหายทาง
จิตใจและคาเสียโอกาสศาลมักจะไมคอยใหนะครับ  
  ประธาน  :  คือตองการใหดูเขตศาลอันนี้เพราะศาลไปไมคอยถึง   
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :   ศาลไปไมคอยถงึหรอกครับ อยางกรณีรถชนกนัก็ใหเฉพาะ 
คาซอมรถเทานั้น คาเสียหายอื่น คาตองนัง่แท็กซี่ในระหวางรถซอมไมมีใหนะครับ แลวก็คาเสื่อมราคาของ 
รถที่มนัชนไปแลว ไมวาจะปะผุ จะทาสีอะไรอยางดีเลย ดูขางนอกเหมือนใหมหมด แตวาราคามนัตกไมได
ใหเลย  
  ประธาน  :   ตอนนี้ศาลกาวหนา เชน เปนพยานให ๕๐๐ บาท ตอนนี ้เขียนในบันทกึ 
เจตนารมณไดหรือเปลาพี่มานิจ คุณโสภณเชิญครับ 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ขออนุญาตทานประธาน คือฝายเลขานุการ ที่เขยีนมาตรา 
เร่ืองคาเสียหายรูสึกจะเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองคาเสยีหายที่อยางแคบหรืออยางกวาง อันนีก้็เลยให
ขอความพวกนี้ไว  
  ประธาน  :   สรุปวาใหคงไวใชไหมครับพี่โสภณ 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ครับ แลวก็ในวรรคสามผมขอเติมนิดหนึ่งครับ ขอเปลี่ยนแปลง
ครับ การบังคบัการใหเปนไปตามกฎหมายตองกระทําเทาที่จําเปนและกระทบกระเทือนสาระสําคญัแหงสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนนอยที่สุด ขอใหเปลี่ยนตรงนี้ใหมันสอดคลองกับสิทธ ิ
  ประธาน  :   สาระสําคัญเลยครับ 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  สาระสําคัญแหงสทิธ ิตัดตรง ตอ ทิ้งไป 
  ประธาน  :   เพื่ออธิบายวาอยางไรครับ 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  สาระสําคัญคอืสาระสําคัญพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยอันนี้ตองนอยที่สุดใหกระชับรัดกุมไป  จริง ๆ มนักม็าจากมาตราเกาของรัฐธรรมนูญฉบับนี ้คือ 
มาตรา ๒๙ ของสิทธเิสรีภาพ มนัก็อันสุดทายทีว่า ไมตองมี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ เพราะอันนี้เปน
แนวนโยบายแหงรัฐ  แลวก็อันสุดทายคิดวาไมตองมี ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมาย เพราะอนันี้เปนนโยบายแหงรัฐ  

- ๘/๑             
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  ประธาน  :  มาตรา ๒๙ ใชสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ  
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ก็มีเทานี้ครับ ขอบคุณมากครับ  
  ประธาน  :  เชิญทานผูวา แลวก็ทานวัชรินทรครับ 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมมีความเห็นวามนัจะยาวไหมครับ รวม ๔ วรรค กําลงัหนักใจ 
  ประธาน  :  เขาบอกวาของชดุใหญ ๑ หนา เร่ืองกระบวนการยุติธรรม 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  เราไมเปรียบเทยีบ 
  ประธาน  :  เราไมเปรียบเทยีบนะครับ  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  เราเอาที่ควรจะเปน  
  ประธาน  :  ครับ เพราะวาบอกวาไมยุง ไมยาก ไมยาว  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  คือกําลังหนกัใจวามันจะเปนคําอธิบายมากไปไหม อยางนี้ครับ  
มาตรา ๗๕ ในวรรคแรกดีมากนะครับ ดีมาก อันนี้ผมเหน็ดวย แลวก็ครอบคลุมกวางทีเดียว 
  ประธาน  :  เร่ืองยุติธรรม สมานฉนัท 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ควบไปถึงราชการอะไรตาง ๆ ใหมาเกีย่วของใหหมด เราเห็น
ประเด็นของประชาชน ครอบครัว และชุมชนไดมีสวนรวม อันนี้ก็จะไดประโยชน แลวก็ผูกกับราชการเขาไว 
ไมใชภาคประชาชนจะโดดเดี่ยว ทีนีว้รรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา ทําอยางไรถึงจะไดรวมกันให 
เหลือนอย ผมดูมันเยอะ อยางตรงนี้ไมรูจะไปตั้งสมมุติฐานจากตัวเองเปนรัฐหรือเปลา คือบางทโีดยหนาที่
มันก็ตองตั้งสมมุติฐานอยูบนความเปนธรรม แลวมนัก็ตองกระทบประชาชนนอยที่สุด แลวก็อีกสวนหนึ่ง 
การชดใช ผมยังไมสามารถที่จะยุบใหทานได แตมีความรูสึกวาทําอยางไรถึงกระชับ เอาประเดน็ทีเ่รา
ตองการใหเหลือสักวรรคเดียว  
  ประธาน  :  ชัด ๆ แลวอธิบายไดวาดีกวาเดิมอยางไร  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  คือดีกวาเดิมเราก็ไมไดหมายความวาเราเยอะกวาเดิมอะไรทาํนอง
นี้นะครับ เพยีงแตวาสามารถ 
  ประธาน  :  อยางวรรคแรกชัดเจนวาดีกวาเดิม 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  อันนีถ้ือวาดีมากเลยครับ เพราะวาใหชัดขึ้นมา ครอบครัว ชุมชน 
สมานฉนัท เพราะวาปญหาสังคมมันทัง้ชมุชน ทัง้ครอบครัว ทัง้ประชาชน  
  ประธาน  :  ตองเขามารวม 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ตองรวมกนัหมดครับ ไมใชปลอยเปนหนาที่คนใดคนหนึง่  
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  ประธาน  :  ทีนี้ประเด็น ๒ ๓ ๔ เขียนมาเพื่อใหอยาเลือกปฏิบัติ แลวก็ใหกระทบกระเทือน
สิทธิ เสรีภาพประชาชนใหนอยที่สุด ถามปีญหาใหชดใชคาเสียหาย มีอยู ๒ – ๓ จดุ ทีนี้ตรงนีท้ําอยางไร
เขียนใหเปนวรรคเดียวที่กระชับ แลวก็ที่เหลือบันทึกในเจตนารมณ ไมทราบทานมานิจเปนหวงเรือ่งสิทธิ
เสรีภาพ ตรงนีท้านเห็นวาอยางไร  
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ประการแรกผมอยากทวงเมื่อสักครูนี้ที่ไดเสนอไป หารือไปวา  
ในกรณีที่การบังคับตามกฎหมาย เมื่อสักครูนี้ผมเสนอวานาจะรวมถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีทีท่ําไวตอ
นานาประเทศและองคการระหวางประเทศดวย ถามนักอใหเกิดความเสียหาย เกิดผลกระทบตอประชาชน
รัฐตองชดใช ในวรรคสี่นะครบั  
  ประธาน  :  เกิดพันธกรณีทีท่านเดชอุดมพดูก็คือในแตละฉบับก็จะบนัทึกไวอยูแลว  
ทีนี้ตรงนี้  
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ถาหากเอาตามที่คุณเดชอุดมวา ในเรื่องการบังคับตามกฎหมาย
และมันเกิดผลเสียหายตอประชาชน ประชาชนก็ฟองไดอยูแลวเหมือนกนั  
  ประธาน  :  มันก็ใชหลักอันเดียวกนั  
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ใชหลักอนัเดียวกัน แตถาจะบญัญัติตรงนี้ไว 
  ประธาน  :  ถาตัดก็ตองตัดใหหมด  
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ถาจะบัญญัติตรงนี้ไวก็ตองคํานงึถงึวาการปฏิบัติตามพนัธกรณี
ระหวางประเทศวาเกิดความเสียหายก็ตองใหสิทธเิขาดวย  
  ประธาน  :  เชิญทานวัชรินทรครับ  
  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาตทานประธาน ผมกเ็หน็วาหลายวรรคเกินไป  
ทีนีว้รรคสองกค็งจะเปนการเลือกปฏิบัติ สวนวรรคสามกจ็ะเปนกรณี 
  ประธาน  :  ใหระมัดระวงัเรือ่งกระทบสิทธ ิ
  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  กระทบสิทธิ สวนวรรคสี่ก็จะเปน จะตองเยียวยาความ
เสียหายอยางรวดเร็ว สวนวรรคหาก็คือ เยยีวยาคาเสยีหายใหมันเหมาะสม มีเหตุและผลกับความเสียหายที่
เกิดขึ้น ทีนีม้ันมีอันหนึง่ที่ผมติดใจนิดหนึง่ก็คือ วรรคหาที่วา คาเสยีหาย ------------------------------------------ 
 

    - ๙/๑ 
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คือจริง ๆ แลวเวลาเกิดความเสียหายขึน้ คูกรณีจะตองพิสูจนใหไดความวาตัวเองเสยีหายอยางไร เชน 
เร่ืองละเมิด จริง ๆ ก็คือเร่ืองละเมิดไมวาทางแพงหรือทางปกครอง คูความจะตองนําสืบใหเหน็ คาเสื่อม
ราคา หรือคาเสียหาย คาซอมอะไรนี่ อันนีส้ามารถนําสบืใหเหน็ไดอยูแลว ศาลก็จะใหตามนั้น สวนที่ให 
แบบคาดการณ หรือวาสืบยาก็คือดานจติใจ ที่เขาเรียกทางภาษากฎหมายวา คาเสียหายทางศีลธรรม 
ตัวนี้มนัยาก หรือวาคาเสื่อมสุขภาพ หรือเสื่อมสมรรถภาพของรางกาย ซึ่งก็อาศัยแพทย ถาแพทยมา 
เบิกความหรือแพทยใหความเหน็ทีถู่กตองหรือทีช่ัดเจน ศาลก็จะกําหนดใหไดถูกตอง ซึง่อยูปจจยัอื่นดวย 
ไมใชวาศาลจะกําหนดเองเลยไดอันนี้ครับ ทัง้หมดนี้ความเสยีหายทีแ่ทจริงก็ตองสบืใหเหน็ ทางจิตใจ 
ก็ตองนาํสืบใหเหน็วามนักระทบแคไหนเพยีงไร แลวก็อนาคตก็เหมือนกันวามนัมากนอยเพียงไร ซึ่งศาล 
จะพูดขึ้นมาเองไมไดในคดีทัง้หลายทั้งปวง ไมวาจะเปนคีดปกครองหรือคดีแพง ทีนี้ผมก็เลยยงัมองไมออก 
เหมือนกนัวา เราเขียนอยางนี้จะไป ก็เปนภาระของคูความอยูดี ศาลกค็งจะไปกําหนดใหอะไรคงไมได 
แตก็อยากจะเรียนวาทาํอยางไรที่จะยุบรวม ๓ – ๔ วรรคนี้ใหมีคลาย Key word ของแตละวรรค คงตอง 
ฝายเลขาฯ ลงไปดู 
 ประธาน  :  เดี๋ยวใหทานเดชอุดมชวยเลยครับ เหน็ยกมือ และเดี๋ยวทานมานิจ 
 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์  :   ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม เดชอุดม ครับ เร่ืองคา 
เสียหายขอพูดเปนประเดน็แรก เร่ืองคาเสยีหายนี ่ในสงัคมของนักกฎหมายแบงออกเปน ๒ ภาคสวน 
คือสังคมที่เขียนกฎหมายโดยใชระบบ Civil law อยางประเทศไทย ศาลก็จะถือหลักปฏิบัติวามาศาลนี ่
คากําไรไมได เพราะฉะนัน้เสยีหายอยางไรก็ใหพิสูจนไดแคนั้น บวกกบัดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ เทานัน้ 
เพราะฉะนัน้จะไมมีคาเสียหายทางจิตใจ สภาทนายความเคยชนะความเรื่องเดียวและเปนเรื่องแรก 
ก็คือกรณีระเบิดที่ทาเรือคลองเตย อันนัน้มคีาเสียหายทางจิตใจ คือไดประมาณ ๔ ลานบาท เปนคดีแรก 
แตวาเด็กนีถ่าทานไปเหน็แลวทานจะรับไมไดเลย ถายิ่งเปนลูกหลานเรานี ่มันจําหนาตัวเองไมได หวัยุบ 
แลวก็ผมหลุดหมด ๔ ลานบาทอยางไรก็ไมคุม คือเขาไมไดแตงงานอกีเลย ทั้งชีวิตนี้ไมตองแตงงานแลว 
เพราะวาในเลอืดเขามีสารเคมีที่มีพษิ ซึง่เขาไมไดเปนคนทาํใหเกิดขึ้น แตก็ยังดีครับ เปนกาวแรก  
อันนี้จะเหน็ไดชัดวาแนวนโยบายของ Civil law ที่ผมพูดนี่ ในประเด็นของการบริหารไมมี แตถาในประเด็น 
ของในทาง Common law ซึ่งเขาถือวาศาลเปนคนสรางกฎหมาย ปกติจะมี และที่มมีากที่สุดก็คือเขา
เรียกวา Punitive damages คาเสียหายเชงิลงโทษ นอกเหนือไปจากคาเสียหายทางจิตใจซึ่งเขาใหอยูแลว 
ในสังคม Common law เรานี่ไมใหเลย เราไมใหอะไรทัง้นัน้ มาศาลนีต่องเอาเทาทนุมา แลวก็บอกดอกเบี้ย 
เทานัน้เอง นีห่ลักของเราเปนอยางนี้ เพราะฉะนัน้ถาเราจะไปไกลกวานัน้ เราก็ตองเขยีนรัฐธรรมนญู 
ในมาตรานี้เปนขอแนะนําศาล หรือหนวยงานของรัฐวา แนวความคิดที่เคย Rigid มนัเคยอัตคัดขัดสนมาก 
สําหรับผูเสียหาย ไมวาจะเปนตัวจาํเลย ตัวโจทยก็ดี ขนาด พ.ร.บ. ความเสียหายเรือ่งบุคคลที่สาม 
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ผมเคยทวง เสยีหายทัง้ทีตองไปแจงความ มันยงันอนอยูในโรงพยาบาลเลย ถาไมแจงความกอน เงือ่นไข 
การจายเงนิของรัฐ เรียกวามันทุลักทเุลมาก ไมมีใครไปขอเงินได ยากมาก ทนีี้ตรงนีท้ี่ผมขออนุญาตอีก 
๒ นาทกี็คือวา พอไปเรื่องคาเสียหายที่ลงโทษเขามีเลย เขาไมตองมานัง่รอ เขาเรียก Punitive damages   
ก็คือวาจิตใจกใ็หแลว อยางเรื่องคดีบุหร่ีทีอ่เมริกาก็ดี เร่ืองของอะไรตาง ๆ เขาใหเลย เขาถือวานี่ไมซื่อสัตย 
ตอประชาคม โดยเฉพาะในการขายสิง่ของที่เปนอนัตรายตอชีวิตมนษุย คุณปดนิดเดียวเรียบรอยเลย 
เขาถือวาตองลงโทษดวย และเอาคาเสยีหายที่ลงโทษมาใช ของเกานี่ใชอยูแหงเดยีวก็คือที่ตลาดหลักทรพัย 
มีคาเสียหายเชิงลงโทษ แตวาเอาไปเก็บไวอีก พอลงโทษเสร็จตลาดหลักทรัพยไป ตางกับคนเสียหาย 
ที่เขาให เขาใหคนที่เสียหาย มีอยูแคนั้นเทานั้นเอง เวลาเราไดขอมูลที่ผิดพลาด อยางเชน มีการทํา Inside 
Trading ทาํ Inflate หุนไป หรือหุนตก พวกนี้ลงโทษจับไดปุบ ปรับแลวเอาเขาพินยัหลวงเลย กลายเปน 
คาปรับทางกฎหมายอาญา เพราะฉะนั้นของเรารวมกนัอยูเลยครับ ทานประธาน ทานกรรมาธิการทุกทาน 
ตรงนี้คิดวานาจะเขียนไวโดยหลักการ ทีนีถ้าจะเขียนไวนี่ ผมพยายามนัง่อาน ๔ วรรค ก็รวบรวมไดวา 
ทั้งวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา ก็เขียนวา รัฐตองดําเนินนโยบายและมาตรการที่จําเปน เพือ่ใหเกิด 
ขันติธรรมและสันติวิธีในสังคมไทย แตบังคบัการใหเปนไปตามกฎหมายอยางรวดเร็วและเปนธรรม 
ในการกาํหนดคาเสียหายแกผูเสียหายหรือจําเลย ใหศาลและหนวยงานของรัฐตองคํานึงถึงความเสยีหาย 
ตามความเปนจริง ความเสียหายทางจิตใจ ความเสียหายในเชงิลงโทษและคาเสียหาย คาเสียโอกาส 
ในอนาคต 
 ประธาน  :  ไดเหลือวรรคเดียวเลย ทนัไหม และประเด็นหลัก ๆ อยูหมด ขอบคุณมากครับ 
สรุปวา วรรคเรื่องคาเสียหายเรื่องของศาล ถาอยางนี้มนัเปลี่ยนเรื่อง Concept เร่ือง Paradigm ของ 
ความคิดเลย อันนี้ผมคิดวาสําคัญที่ทานเดชอุดมอธิบายเหน็ภาพชัด ทานมานิจไมทราบวามีอะไรจะเสริม 
 
 
         - ๑๐/๑  
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 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ก็คงประเด็นเดยีวกนันะครับ โดยเฉพาะอยางยิง่เรื่องความ
เสียหายทางจติใจและก็คาเสียโอกาสในอนาคต ผมเหน็ดวยกับคุณเดชอุดมที่จะตองคงวรรคนี้ไว ผมขอ
ยกตัวอยางใหฟงเรื่องหนึ่งวา เกิดคดีรถชนขึ้นที่หาดใหญ เด็กคนหนึง่อาการปางตาย พอแมก็บินมาจาก
เชียงใหมไปดูแลลูกในทนัท ีเวลาฟองเรียกคาเสียหายเขาก็ขอคาเครื่องบินดวย ขอคาทีพ่ักดวย ศาลไมให 
นะครับ ศาลบอกวาคุณนาจะมาโดยรถทวัรก็ได เขาไมให เพราะฉะนัน้ก็ลองคิดดูวาเปนอยางนี้แลวมันจะ
เปนอยางไร ความเปนธรรมมันจะเกิดขึ้นหรือเปลา ลูกเขาก็อยูดี ๆ แลวก็รถมาชนเขา เขามาอยางนี ้ดาน
จิตใจก็เสียหายไปมากแลว จะขอคาเดินทางก็ไมได มนัมีเปนบางกรณีอยูที่ศาลแตละทานซึง่ใชดุลยพนิิจ  
ไมเหมือนกัน แตถาเราเขียนไวอยางนี้แลวก็จะเปนกรอบใหเขาไดใชดุลยพนิิจภายในกรอบ 
  ประธาน  :  เดีย๋วพอไปเขาทีป่ระชุมใหญลองดูวาทานจรญั ภักดีธนากลุ  ทานวิชา          
จะวาอยางไร ผมคิดวาอันนีดี้ เพราะวามันเปลี่ยนกระบวนคิดเลย เชิญครับ 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  คือกระผมเหน็ดวยกับทานอาจารยเดชอดุม คือยุบ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ดวยกนั แตมันมีวรรคหกนิดหนึง่ครับ คือ รัฐตองจัดใหมอีงคกรเพื่อพฒันากฎหมาย คือกฎหมายมันไมมกีาร
กําหนดนโยบายรายรอบในการทบทวน เพราะกฎหมายมันไมม ีมนัเปน Open Law มากกวา Less Law 
ผมคิดวาตองแกขอความตรงนี้ใหมันเปนกลางกวา เพราะวาในกฎหมายทุกฉบับจะไมมีการกาํหนดสัญญา
วา ๕ ปตองมาทบทวน อาจจะตองเปลี่ยนขอความนีน้ิดหนึง่ ในวรรคหกนะครับ อาจารยเดชอุดมรบกวนดู
นิดหนึ่งครับ เขาบอกวา  
  รัฐตองจัดใหมอีงคกรเพื่อการพัฒนากฎหมายที่มีความเปนอิสระ และตองจัดใหมี
หนวยงานของรัฐพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความจาํเปนของกฎหมายทุกฉบับ ทกุรอบระยะเวลา
ที่กําหนดไว กฎหมายทัว่ไปไมไดกําหนดระยะรอบของการทบทวนไวครับ 
  แลวก็เร่ืองคาเสียหายอีกนิดหนึง่ กรณีที่ทางฝายเลขายกมากเ็หมือนที่อาจารยเดชอุดมพูด
แลวครับ 
  ประธาน  :  ครับ อันนัน้ก ็โอ.เค. ยุบเหลือวรรคเดียว วรรคที่หนึ่งและวรรคที่สองยุบเหลือ
วรรคเดียว  วรรคที่สามเรื่องจัดตั้งองคกรนีผ่มไมตองมาเขียนในนี้แลวก็บอกวาตามที่กฎหมายบญัญัติ ผม
ไมรูวาในวิธีการเขียนของนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเขียนอยางนีห้รือเปลาไมรู เพราะวาผมอานดูของ
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทกุมาตรานะ ไมมอัีนไหนเลยวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ เพยีงแตมีกลไกของ
สภาที่ปรึกษาใหชวยด ูทนีี้มนัเขียนไดหรือเปลาครับอันนี ้จัดตั้งองคกรขึ้นมาในนโยบาย พี่มานิจเชญิครับ 
 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ วรรคนี้ผมคิดวาถาจะม ีมนักน็าจะเปนมาตรา
ใหมข้ึนมา คือความจาํเปนทีจ่ะตองมีการพฒันากฎหมาย มีการปรับปรุงกฎหมายมอียางมากทีเดยีว ผมจํา
ไดวาเมื่อปลายสมัยรัฐบาลที่แลวก็ต้ังคณะทํางานขึ้นมาดูเร่ืองการปรบัปรุงกฎหมาย กท็ําไปไดไมถึงไหน 
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แลวก็ไมไดปรับปรุงเลยขณะนี้ และการมกีฎหมายมากมายหลายฉบบันั้น มนัก็เปนชองทางอนัหนึ่ง เวลา
เจาหนาที่จะตั้งขอหากับใคร ก็เอาบรรดากฎหมายทัง้หลายทีม่ีอยูใส ๆ เขาไป นอกจากนี้แลวกฎหมาย
หลาย ๆ อันซึง่มันยังคางคาอยู เปนกฎหมายซึง่ยังมีผลอยู แตวาในทางปฏิบัติมันปฏบัิติไมไดแลว หลาย ๆ 
ฉบับมีกฎหมายตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๔ พ.ศ. ๒๔๗๖ ก็ยงัมคีางอยูเลยนะครับ อยางเชน พ.ร.บ. กําจัด
ผักตบชวา หามเคลื่อนยายผกัตบชวาทางรถไฟ เดี๋ยวนีม้นัก็ยงัอยูนะครับ ทั้ง ๆ ที่ พ.ร.บ. รักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยมันเกิดขึ้นมาใหมแลว กฎหมายเหลานี้ก็ยงัอยูเยอะเลยครับ เพราะฉะนัน้ถา
เผื่อมีองคกรสกัแหงหนึง่มหีนาที่มาสงัคายนาบรรดากฎหมาย ทั้งที่ลาสมัย ทั้งที่ไมเปนธรรม จัดแจงเสียใหม
ใหมันด ีกน็าจะเปนเรื่องที่ดี 
 ประธาน  :  วรรคสุดทายหนา ๕ เชิญพี่เดชอุดมครับ 
 นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :  ขอบคุณครับทานประธาน ผม เดชอุดม ครับ คือแนวความคิด
เร่ืองการพัฒนากฎหมายนี่มนัมีมาทกุยุคทกุสมัย แตสาเหตุที่มนัไปอยางลาชากเ็พราะวาการบริหารจัดการ
นั้นไปอยูที่ฝายบริหารแตผูเดียว แลวก็การรวบรัด การจดัตั้งคณะกรรมการ ที่จริงผมเปนคณะทํางานใน
รัฐบาลชุดที่แลวดวย ที่เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย ที่ตอนนัน้เราม ี๗๐๐ กวาฉบับ ตอนนี้เรามี ๘๐๐ กวา
แลวครับ พัฒนาไปมามันก็เพิ่มไปเร่ือย เพราะอะไรครับ เพราะมนัไปกระจุกตัวอยูตรงนัน้ ส่ิงที่ผมจะนําเรียน
เสนอตอที่ประชุมนี้และในทีป่ระชุมใหญคือวา แนวความคิดและขอสังเกตของผมทีเ่ห็นวากฎหมายนี่มนัไม
มีการทบทวน ไมมีการแกไขเลยนีน่ะครับ มแีตเพิ่ม ๆ ไปเรื่อย ๆ นี ่มนัเกิดการกระจกุตัว ผมจะเสนอให
แนวความคิดในการปรับปรุงกฎหมายใหม โดยเฉพาะกฎหมายทีม่ีอยูในปจจุบันนี่ตองปรับปรุงทัง้หมด -- 
 

-  ๑๑/๑ 
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ที่ปรับปรุงทัง้หมดก็เพราะวา เราจะใหผูรักษาการตามกฎหมายแยกออกเปน ๓ ตามอํานาจอธปิไตย  
คือ ๑. อํานาจตุลาการ  ๒. อํานาจบริหาร  ๓. อํานาจนิติบัญญัติ กฎหมาย ๘๐๐ กวาฉบับ นายกรฐัมนตรี
เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการคนเดียว เปนนกัการเมือง เพราะฉะนั้นตอไปนี้ไมใช รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ตองนําเสนอของที่ดีกวา ก็คือวาถาเปนกฎหมายสายตุลาการผมไมอยากใหรัฐมนตรมีายุง คือถวงอํานาจได 
ก็คือใชทางฝายนิติบัญญัติมาเปนองคประกอบและกรรมการได แตไมควรใหเปนผูรับสนองพระบรมราช
โองการ คือเรารื้อหมดเลย ๘๐๐ ฉบับนี ่วาฝายตุลาการเอาไปทําเลย กฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับวิธพีิจารณา
ความ ไมวาเรื่องของกฎหมายการลงโทษ เอาไปดูใหหมด ฝายบริหารก็เอากฎหมายสายบริหารไปดู 
กฎหมายการศึกษา เร่ืองสาธารณสุขวาไป กฎหมายนิติบัญญัติก็เกี่ยวกับเร่ืองรัฐสภา กฎหมายเลอืกตั้ง  
ไปปรับปรุงกันเอง เพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลีย่นโครงสรางของรัฐธรรมนญูใหทุกสายอธิปไตยเปนผูรับผิดชอบ 
รับสนองพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว ของพระมหากษัตริยแลว ๘๐๐  
กวาฉบับตองร้ือหมด แลวถาใครไมร้ือภายใน ๑๘๐ วนั กฎหมายเปนโมฆะ กถ็ือวาละเวนการปฏิบัติหนาที ่
เพราะฉะนัน้หนวยงานทุกหนวยงานที่มีอยูจะตองทําหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช ซึ่งทานประธาน  
ทานอนกุรรมาธิการก็คงจะทราบวาเรามีอีก ๒ คณะทีพ่รอมที่จะตองรางกฎหมาย แลวก็ชีน้ําใหองคกร 
ตาง ๆ ดําเนินการแกไขกฎหมาย เตรียมรางอยางไร ทกุคนตองทํางานหลังจากที่รัฐธรรมนูญใชแลว  
นี่คือแนวทางที่ผมเรียนทานประธานวาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราไมอยากเห็นการผูกขาดโดยให
นายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการแตผูเดียว และไมมกีฎหมายที่ไหน แมในอังกฤษก็ไมใช 
แลวก็ไมใชใหรัฐมนตรีรักษาการ คือรับสนองพระบรมราชโองการเปนกฎหมาย แตวารัฐมนตรีแตละ 
เจากระทรวงรับสนองพระบรมราชโองการนั้นแลวก็ไมเคยแกไขกฎหมาย อยางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐  
กวาจะแกไขกฎหมายกันเลย ๕ ปไปแลวก็มี แลวหาเหตุ บางปกฎหมายเขียนไวบทเฉพาะกาลใหแกภายใน 
๕ ป แกปที่ ๗ บางทีใหแกภายใน ๓ ป แกปที่ ๕ นี่คือความขี้เกียจของบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายในอดีต 
นะครับ ขอบพระคุณครับ 
  ประธาน  :   เชิญทานอาจารยสมชัยครับ 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  เร่ืองการพัฒนากฎหมายผมคิดวามีความจําเปนนะครับ แลวเปน
เร่ืองดี แตจุดบอดของการทีท่ําไมสําเร็จผมคิดวากระบวนการออกกฎหมาย เราอาศยัผูมีอํานาจ อาศัย 
Bureaucrat อาศัยระบบราชการ เปนการออกกฎหมายโดยคํานงึถงึความจําเปนทางราชการที่จะปกครอง
บานเมืองใหอยูเยน็เปนสุข ถาดูข้ันตอน กระบวนการ จะเหน็วากฎหมายมนัเริ่มจากสวนมากก็รัฐบาลเสนอ 
รัฐบาลก็คือสวนราชการนั่นเอง ถามกีฎหมายซึง่ ส.ส. เสนอ รัฐบาลกจ็ะมีรางของรัฐบาลประกบ พอผาน 
ครม. ไปแลวกฎหมายนี้ไปทีก่ฤษฎีกาเพื่อไปราง กฤษฎีกาก็เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทกุหนวย ใคร
เกี่ยวของเชิญมาหมด ดูเสมอืนหนึ่งวาได Cover รอบคอบแลว คํานึงถึงทุกฝายแลว แตทุกฝายเหลานัน้คือ 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพฯ     จีรภา ๑๑/๒ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐ 
 
ฝายราชการ ฝายซึง่จะถกูกระทบนี่ ความจริงคนทีก่ฤษฎกีาก็เปนคนที่ใจกวาง ก็คํานงึถึงตรงนี้เหมอืนกนั 
แตวาในกระบวนการ Balance อํานาจนี ่มันไมไดเปนจริง ถาหากมีประเด็นวาผูถูกบังคับจะเดือดรอน  
กับผูที่บังคับหวงวาจะไมมีอํานาจบังคับแลวจะทําไมได โอกาสที่จะไดรับการชี้แจงผูที่มีอํานาจบังคับจะมี
การชี้แจงมากกวา ผูทีถู่กบงัคับก็จะไมคอยมีเสียง ไมคอยอะไร เพราะฉะนัน้กฎหมายที่รางโดยกรรมวิธี
อยางนี้สวนมากก็จะเปนกฎหมายที่ใหอํานาจกับทางราชการมากขึ้น แลวก็ทาํใหการบริหารจัดการเปนไป
ดวยความมีประสิทธิภาพและยุติธรรมในสายตาของทางราชการ กพ็ยายามที่ใหเปนธรรมที่สุด  
เปนอยางนั้น------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
           - ๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิและเสรีภาพฯ    สุภาภรณ ๑๒/๑ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐        
 
แตวาสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนคนทีด่อยโอกาส คนทีถู่กกระทบ ผมคิดวาเราไมไดรับ Recognize ไมได
รับการยอมรับ ไมไดรับการถวงดุลมากเพียงพอ ฉะนัน้ถาจะแกกฎหมายใหไดผลจริง ๆ ผมคิดวาตองเปลี่ยน
กระบวนการในการทํากฎหมาย ไมใชเฉพาะวามีคนหยบิข้ึนมา มีองคกรใหมหรืออะไรอยางนี ้กระบวนการนี้
เปนรายละเอยีด คราวนี้เปนอยางนี้นะครบัวา กฎหมายขณะนี้มันมีกฎหมายเกา ๆ ต้ังแตสมัย ๖๐ ป ๘๐ ป
มาแลวอะไรอยางนี้ ยกตัวอยางเชน กฎหมายโรงแรมยงัมีเขียนอยูวาเจาสํานักโรงแรม เขาเรียกเจาสํานัก
ตองจัดใหมีกระโถนนะครับ ถาไมมีกระโถนมีความผิด แลวยังใชอยู ขณะนี้ถาไปโรงแรมไหนไมมีกระโถน 
จับได แตจะจับหรือไมจับ เขาบอกวาใหใช Leniency แตถามนัเปนเรื่องของกฎหมายเปนเรื่อง Out of date 
เดี๋ยวนี้ไมมีใครใชแลวกระโถน แตวากฎหมายอยางนี้ไมเลิก ที่ไมเลกิก็ไปถามวาหนวยงานที่เกีย่วของเขายงั
มีความจาํเปน ยังจาํเปนอยู ไมอยากแกอะไรอยางนี ้
  ประธาน  :  ก็ไมยอมเลิก 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวาความจําเปนที่จะตองสังคายนาทัง้ระบบ
ยังมีครับ แตผมไมแนใจวาตัง้องคกรจะเกดิการ Reform เพราะจริง ๆ มันเปนกระบวนการขัน้ตน  
  ประธาน  :  พูดถึงเรื่องใหญเลยทีก่ําลงัอภิปรายอยู เร่ืองปฏิรูประบบกฎหมายทัง้หมดเลย 
ทีนี้ตรงนี้เราจะมาใสในมาตรานี้หรือครับ เขากําลงัเสนอองคกรใหม ตรงนี้ เชิญทานวัชรินทรครับ 
  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาตทานประธานครับ คือผมก็เหน็ดวยใน
หลักการทีว่าควรจะมีการปฏิรูปกฎหมาย ซึง่จากประสบการณที่ผมเคยเห็นที่ออสเตรเลีย เขาจะมี
พระราชบัญญติัวาดวย Law Reform ของเขาโดยเฉพาะเลย แตทนีี้ตรงนี้ผมไมแนใจวาเอามาใสใน
แนวนโยบายแหงรัฐไดไหมนะครับ เพราะวามันมีคําวา กฎหมายบัญญติั แตจริง ๆ แลวคือตองมี
พระราชบัญญติัฉบับหนึง่ขึ้นมาวางวิธีการที่จะ Reform กฎหมายทัง้ระบบเลยนะครับ ทนีี้เจาภาพ 
ผมไมอยากใหไป Create คือไมอยากใหไปสรางหนวยงานขึ้นมาอีก ซึง่อาจจะถูกกฤษฎีกาตอวาได  
เพียงแตวามกีฎหมาย อาจจะใหสภาหรือวาใหเจาภาพกฎหมายตาง ๆ แบบทานเดชอุดมพูดนะครบั ก็คือ 
ใหเขามาทาํตรงนีน้ะครับ แตเห็นดวยวาควรจะบัญญัติเร่ืองนี้ไว แตวาจะอยูตรงไหนแคนั้นเองนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 
  ประธาน  :  ตองมีมาตราใหมเลยครับ เร่ืองใหญเลยทีพ่ดู หรือวากระทรวงยุติธรรมมีกลไก
ทําเรื่องนี้อยูแลว เชิญคุณอจัฉราครับ 
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  ดิฉันใหขอมูลกับที่ประชุม ดิฉันเขาใจวารางอันนี้ที่เสนอใหมี
การจัดตั้งองคกรขึ้นมาใหม เปนรางที่อาจารยปกรณเสนอไวตามมติทีป่ระชุม แลวกเ็คยไดมีการพดูใน 
ที่ประชุม ๓๕ ทานนะคะวา จะตองใหมีองคกรอิสระข้ึนมาใหมในการพจิารณาเรื่องนี้ ซึ่งไมแนใจวามันควร
จะไปอยูในมาตรานี้หรือเปลา หรือมันควรจะไปอยูในหมวดอื่นคะ 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิและเสรีภาพฯ    สุภาภรณ ๑๒/๒ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐        
 
  ประธาน  :  เชิญคุณวิทยาครับ 
  นายวทิยา  งานทวี  :  ทานประธานครับใสเปนมาตราหนึง่ไปเลย  
  ประธาน  :  ใสเฉพาะอยูในหมวดแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 
  นายวทิยา  งานทวี  :  เพราะเรื่องนี้ผมคิดวารัฐบาลที่แลว มีทานบวรศักดิ์เปนประธาน
จัดทําเรื่องนี้ กไ็มคืบหนาสักอยางเลย แลวสุดทายก็จบชแูบบเดิม 
  ประธาน  :  อันนีว้ิจารณบวรศักดิ์หรือวิจารณอะไรครับ ฟงดูแลวไมคอยชัด  
  นายวทิยา  งานทวี  :  ก็คิดวาเรื่องนีเ้ปนสาระวาการจะแกไขคงยากถาไมใสในรัฐธรรมนูญ
เอาไว คราวนีจ้ะไปอยูอันไหนก็แลวแต ผมวาใสทีน่ี่กอน เดี๋ยวพอเขา ๓๕ คน อาจจะไปจัดหมวดหมูกันใหม
อีกที  
  ประธาน  :  ทานโสภณ แลวก็เดี๋ยวพี่ปุครับ  
 

- ๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ                                                           นาํพร ๑๓/๑ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐  
 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  การจะแกไขนีค่งยากถาไมใสรัฐธรรมนูญเอาไวคราวนี้จะไป
อยูอันไหนก็แลวแต ผมวาใสที่นีก่อน เดี๋ยวพอเขา ๓๕ คน อาจจะไปจัดหมวดหมูกนัใหมอีกท ี 
  ประธาน  :  อาจารยโสภณ แลวก็เดี๋ยวพี่ปุครับ  
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  คือฝายเลขาที่ใสองคกรมานี่คือรองรับมติของศาล  
คือคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปและตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม อันนี้คือรองรับจากมติแลว  
  ประธาน  :  ทานวิชาดวย  
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ใชครับ แตจริง ๆ แลวผมเหน็ดวยกับอาจารยเดชอุดม 
เพราะวามีสวนรวมในคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนากฎหมายของรัฐบาลชุดที่แลว ฝายรัฐ ก็คือ
รางกฎหมายมา เพื่อเพิ่มความสะดวกตัวเอง เชน ยกเรือ่งใบขับข่ีและเพิ่มอํานาจ แลวก็ลาสุดการประเมิน
ของกรรมการชุดนั้น ก็คือไมมีอะไรที่จะใหสิทธิเสรีภาพประชาชนเลย กฎหมายใหมกอ็ยางนี้ กฎหมายเกาก็
แกใหความคลองตัวเชน ใบขับข่ีจะยืดไมไดเปนยืดได   
  ประธาน  :  ทีท่านอาจารยสมชัยพูดนี่เหน็ภาพชัดเจนเลย กระบวนการตั้งแต 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  แลวที่สําคัญก็คือเหมือนทีอ่าจารยรังสรรคพูดครับ ชนชัน้ใด
รางกฎหมายกช็นชั้นนัน้ ไมเฉพาะพระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญฉบับนีก้็เชนเดยีวกนั ขอบคุณมากครับ  
  ประธาน  :  พีปุ่ครับ  
  นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ รัชฎาภรณ คะ ก็ฟงทาน ที่จริงไมทราบ
มันอาจจะเปนคนละเรื่องก็ไดวาตอนที่ไปที่ชะอําเราก็คุยกันอยูเหมือนกนั ๕ – ๖ คน เราก็เสนอกบัทานเลขา
ไปดวยวามันนาจะมีอาจจะเปนทีบ่ทเฉพาะกาลหรืออะไรก็ตามนีน่ะคะ แตวาไมไดหมายถงึวางานใหญ
ขนาดนี ้เพยีงแตเรามองวางานที่จะตองออกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรืออะไรนี่จะตองมีบทที่
จะตองบอกเอาไววาจะตองมีการตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึง่ แลวก็มายกรางแลวซึ่งองคประกอบในนัน้มนั
จะตองมหีลายภาคสวน รวมทั้งองคกรภาคประชาชนหรอือะไรดวยอยางนี้คะ  
  ประธาน  :  เชญิทานผูวาฯ ครับ  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ในสวนผมนะครับ เทาที่เห็นจะแกระเบียบจะแกกฎหมาย เอาใน
สวนราชการใหเหมือนกัน คืองานที่ไมจงูใจใหคนทําเลย คือเหน็ตั้งไวทกุทีต้ังแตกรรมการอยางเดียว กาํหนด
หนาที่แลวประชุมไดคร้ังเดียวแลวกห็ายเลย มนัตองมีตัวผลักดันอะไรสักอยางนะครับ ถาอยากจะใหเกิด
ตองมีตัวผลักดันสักอยางใหไปได คือผมไมเหน็เสร็จสักเรื่องหนึง่ที่กระทรวงเองกเ็หมอืนกนัจะเปนกฎหมาย
ไหนก็เหมือนกนัพอตั้งแทนขึน้มาแลวก็เลยหายหมดแบบนี้ เพราะฉะนัน้ถาคิดจะใสกต็องมีตัวผลักดันอะไร
สักอยางที่ใหมนัเดินได คราวนี้ผมยงันกึไมออก แตวาผมนึกไดพฤตกิรรมอยูอยางนี้ครับ  
  ประธาน  :  เชญิครับ อาจารยสมชัยอาจจะชวย  



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ                                                          นําพร ๑๓/๒ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐  
 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ผมคิดวาความจําเปนมีเปนที่ชัดเจนแลวกท็ุกคนเหน็ดวยแลวนะ
ครับ แตวาองคกรมันจะเปนสิ่งทีย่ั่งยนือยูถาตั้งไวมันก็อยูคูกับรัฐธรรมนูญ แตความจริงแลวภารกจิในการ
ปฏิรูปกฎหมาย พฒันากฎหมาย มันเปนภารกิจระยะปานกลางระยะหนึ่งไมใชมีอยูตลอดไป ฉะนั้นสิ่งที่
ตางประเทศทาํคือมี Low Reform Commission คือเปน Commission ไมใชเปน Organization มีภารกิจ
เฉพาะ Commission ทําเฉพาะเรื่องนี ้ถาจบแลวก็จบไป ถามี Commission นี้แลวอาจจะใสเวลาได โอ.เค.  
พอเรารางรัฐธรรมนูญใหมนีก่็จะมีกฎหมายเกาหลายฉบบั ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญใหม เราก็ตองทํา Time  
Flame ไปวากฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญใหมนี่ตองแกใหเสร็จภายในเวลาเทาไร อันนัน้อยางหนึง่ กฎหมายที่
ไมขัดรัฐธรรมนูญ แตเปนกฎหมายที่เราตองการปฏิรูปแนวคิดระบบคดิ ระบบการใหสอดคลองกบั
พัฒนาการใหมมันมเียอะเลยไมใชเฉพาะเรื่องพัฒนาการทางเศรษฐกจิและสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป  
มันยงัมีเร่ืองเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมนัทาํใหหลาย ๆ อยางมนั โอ.เค. มันบงัคับไมได อยางกรณี
กระโถนเมื่อสักครูนี้ก็เปนเรือ่งทีว่า Out of date ไปแลว หรือวายังมเีร่ืองเยอะ ๆ  
  ประธาน  :  ทานทูตหนัมองหนากนันกึภาพออกเลยใชไหมครับ  
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  คราวนี้ก็ตองมีกาํหนดเวลา แสดงวาเปน Commission แลวมี
กําหนดเวลาและมีภารกิจทีช่ัดเจนครับ  
  ประธาน  :  อันนีถ้ามมีาตราใหมแลวมี Law Reform Commission นีผ่มภาพชัดขึ้น 
นะครับ จะเขียนอยางไรครับ พี่เดชอุดมครับ เร่ิมเหน็แลวครับ  
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :  เดมิทีในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มันมีหมวด ๑๒ วาดวยการแกไข
รัฐธรรมนูญ ในหมวดนีถ้าเราปรับปรุงหมวดเปนวาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในการพัฒนาการทาง
กฎหมายนีม่ี Law Reform Commission อยางทีท่านอาจารย ดอกเตอรสมชัยพูดนี่อันนี้จะได เพราะวา 
ในหมวดเดิมของการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญนี่เขาจะมกีฎหมายตาง ๆ ที่บังคับใหหนวยงานของรฐัออก
อยางเชน ภายใน ๒ ป มาตรา ๓๒๙ เดิม ใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
ของรัฐสภา ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                                                - ๑๔/๑ 
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แตทั้งหมดนี้มนัตกอยูกับใครรูไหมครับ ตกอยูกับรัฐบาลคนเดียว มนัก็ไมไปไหน มต้ัีงแตกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวิธ ี
พิจารณาความคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง การตรวจเงินแผนดิน การออกเสียงประชามต ิ
นะครับ ๕ – ๖ เร่ืองนีเ่ขาทาํไมทันแลว ๒ ป เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะเรียนวา ถาจะอยูควรจะไปอยูตรง
โนนนะครับ ใหมันสอดคลองกับหมวดในการแกไขรัฐธรรมนูญแลวก็การตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนา
กฎหมายหรือจะเรียก Law Reform commission อะไรตาง ๆ ที่เราจะแปลแลวจะใชถอยคําที่เหมาะสม 
ตรงนั้นจะดีกวาครับ ขอบพระคุณครับ 
  ประธาน  :  ผมวาบนัทึกที่ทานอาจารยสมชัยพูดนะครับ และจากขอเสนอของทาน 
เดชอุดมเปนขอสังเกตจากทีป่ระชุมนี้คือ Law Reform commission มีความจาํเปน แลวก็นาจะไปอยู 
ในหมวดการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพือ่ใหฟงกชนัตรงนี้ใชไหมครับ ไปเขียนเปน Law Reform  
คณะกรรมการปฏิรูประบบกฎหมาย ขอเสนออันนี้เลยนะครับ คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากฎหมาย 
เชิญครับ 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  คือภาษาองักฤษก ็Law Reform นะครับ ที่บอกแกไขรัฐธรรมนูญ
อันนี้ในทีน่ี้เราหมายถงึกฎหมายอืน่ดวยใชไหมครับ ผมตองไปดูกฎหมายสวนโรงแรมอีกสักรอบหนึ่ง 
  ประธาน  :  เร่ืองใหญครับ เร่ืองใหญเลย ตรงนี้เราเอาตรงนี้ออกนะครบั ผมคิดวา 
มาตรา ๗๕ ทีคุ่ยกันไดภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเยอะเลย วรรคนี้ออกแตวาไปจัดใหม อันนี้เปนเรื่องที่สําคัญ 
เชิญครับคุณอัจฉรา 
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  จะขออนุญาตที่ประชุมอานทวนทั้งที่แกไขทั้งหมดแลว 
ไดไหมคะ  
  ประธาน  :   เอาเลย 
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ เราปรับยุบลงมาใหเหลือเปน 
เพียงวรรคเดียวนะคะ วรรคสองถึงวรรคหานะคะ  

รัฐตองดําเนนินโยบายและมาตรการทีจ่ําเปนในการลดหรือขจัดการเลือกปฏิบัติโดย 
ไมเปนธรรม และสงเสริมใหเกิดสันติธรรมและสันติวิธีในสังคมไทย การบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย 
ตองกระทาํเทาที่จาํเปนและกระทบกระเทอืนตอสิทธิและเสรีภาพใหนอยที่สุด ในกรณีที่เกิดผลกระทบ 
การชดใชคาเสียหายแกผูเสยีหาย ตองดําเนินการอยางรวดเร็ว เปนธรรม โดยคํานึงถึงความเสียหาย 
ตามความเปนจริง ความเสียหายทางจิตใจและคาเสียโอกาสในอนาคต  
  วรรคตอไปเราจะเพิ่มเปนมาตราใหมนะคะ วรรคสุดทาย 
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  รัฐตองจัดใหมคีณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากฎหมายที่มีความเปนอิสระ และตองจัดให
หนวยงานของรัฐ  ดิฉันไมแนใจวาตรงนี้จะตองอยูหรือเปลานะคะ ถาเปนองคกรอิสระ 
  ประธาน  :   อันนี้มาตรานี่เขยีนในเหตุผลการแกไขเพิ่มเตมิ แลวกว็งเลบ็วาใหไปอยูใน 
หมวด ๑๒ แกไขเพิ่มเติมแลวก็ปรับชื่อหมวด แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูและการปฏิรูปและพัฒนากฎหมาย 
ผมรูสึกวาวรรคเมื่อสักครูยังยาวนะ ทีท่านเดชอุดมเสนอตัดออกไปตั้งเยอะ  
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  คือประเด็นสาํคัญที่ยงัคงพยายามคงเอาไวนะคะ  

อันทีห่นึง่คือคงเรื่องของเลือกปฏิบัติขันติธรรม สันติวิธ ีอันนี้คงอยู   
อันที ่๒ สาระสําคัญคือถาออกกฎหมายตองจํากัดสทิธิใหนอยที่สุด  
ประเด็นที ่๓ คือ ถาเกิดผลกระทบตองดาํเนินการชดใชคาเสียหายใหรวดเร็ว เปนธรรม 

  อันสุดทายก็คือ ตองคํานึงถงึความเสียหายทางจิตใจเพิม่เติมแลวก็คาเสียโอกาสในอนาคต 
  ประธาน  :   เชิญอาจารยสมชัยครับ  
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  มวีรรคสองที่พูดถงึการบงัคับกฎหมายใหเปนไปตามเทาทีจ่ําเปน 
และกระทบตอสิทธินอยที่สุด เมื่อสักครูใชคําวา เวลาออกกฎหมายตองคํานงึถงึสทิธ ิใชไหมครับ  
ซึ่งอยางนั้นผมคิดวาจะดีกวา คือกฎหมายไมควรเขียนใหกระทบสิทธ ิกฎหมายเขียน ๒ อยาง อยางหนึง่คือ
จํากัดสิทธิ จาํกัดทําอนันี้ไมได ทําอนันี้ได ------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                                               - ๑๕/๑ 
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๒. คือรับรองสทิธิ มีสิทธิทาํอนันัน้อันนี้ ทนีีท้ี่แลวมาแนวโนมก็คือออกกฎหมายจํากัดสิทธิ จาํกัดการกระทํา 
แตกฎหมายรบัรองสิทธิไมคอยมี เราก็อยากจะเห็นวามกีฎหมายที่รับรองสิทธมิากขึน้ แลวก็ถาจะมีกฎหมาย
จํากัดสิทธิตองเขียนในลักษณะที่ใหกระทบตอสิทธินอยที่สุด อยูที่เขียนครับ แตเวลาบังคับใชผมอยากเหน็
วาม ีLaw Enforcement เพราะถาไมบังคบัใชแลวมันกเ็ลือกปฏิบัติ คือคลายมีกฎหมายไว แลวกจ็ะบังคับใช
หรือไมบังคับใชก็คอยดูเหตกุารณ ถาเห็นวากระโถนมันพนสมยัแลวกไ็มตองบังคับใช แตวากย็ังมอียูใน
กฎหมาย อยางนี้มนัใหอํานาจ เมื่อไรวันดีคืนดีเกิดจะไปตรวจโดยวากนัตามกฎหมายนั้นขึน้มามันกย็ังทําได
นะครับ และบอกวาเมื่อเปนกฎหมายแลวตองปฏิบัติตาม ตองมกีารบงัคับ ปญหาของบานเราคือ Law 
Enforcement ไมมี เรามี Law เยอะเกินไป แลว Law ไมได Recognize สิทธิข้ันพืน้ฐาน เราควรจะใหเขา
เขียน Law ให Recognize สิทธิข้ันพื้นฐานมากกวาที่จะไปเขียนกฎหมายตามทีท่างการเหน็สมควร  
เสร็จแลวคอยบังคับอยาง Lenient เอาก็แลวกัน ผมวามนัจะมีปญหาเยอะ 
  ประธาน  :  เชิญคุณโสภณครับ  
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  คือจริง ๆ แลววรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ กฎหมายมนัม ี
อยูแลวในรัฐธรรมนูญฉบับเกา มาตรา ๒๗ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ กระทบสทิธนิัน้ สิทธิมนัม ี๒ สิทธิครับ 
สิทธิสัมพัทธกบัสิทธิสัมบูรณ สิทธิสัมพทัธไมไดเลย ชีวิต รางกาย มโนธรรม กฎหมายออกมาบงัคับไมได 
แลวที่กฎหมายเขียนวา จํากดั ตองบอกวา จํากัดอะไร โดยหลักกฎหมายแลวมนัจะเปนการใหสิทธเิสรีภาพ 
เพราะฉะนัน้ถาจะใหส้ันลง ก็คือยกวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ ใหส้ันลง แตส่ิงที่เปนมิติใหมของผมคือเร่ือง
คาเสียหาย  
  ประธาน  :  ใช เมื่อกีท้ี่ทานเดชอุดมพูด ๆ อยางนัน้ละ คือวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่  
ใหส้ันเลย แลววรรคเรื่องกําหนดคาเสยีหายเปนเรื่องใหม อันนี้ใหคงไว เชิญทานผูวาครับ  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ขอถามสักนิดหนึ่ง คือเมื่อเราลดการเลือกปฏิบัติไปแลวเราเขียน 
ในการจาํกัดไวแลว ตรง และสงเสริมใหเกดิขันติธรรมและสันติวธิีในสงัคม อันนี้มนัจาํเปนตองเขียนดวย
หรือไม  
  ประธาน  :  ไมตอง รัฐตองดําเนนินโยบายและมาตรการโดยไมเลือกปฏิบัติ 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  เพราะทําตวันี้ไดแลวมันก็ตองถือวาโดยอัตโนมติัที่จะไดมาแลว 
  ประธาน  :  ใชครับ คลุมอยูแลว 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ขอทานประธานนิดหนึ่งครบั ขอวรรคสุดทายวาควรไปปรับ
ใหม แลวก็ไปเขียนหมวด ๑๒ ใหขยายเรื่องที่เราพูดถงึเรือ่ง Committee  
  ประธาน  :  ใช คือมันม ี๒ อันเทานั้น วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่  
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  วรรคหายุบใหม 
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  ประธาน  :  ยุบใหกระชับ 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  และวรรคหกเขียนใหม  
  ประธาน  :  โดยที่วรรคหามีความสาํคัญเปนมิติใหม วรรคหกจะเปนมาตราใหมใน 
หมวด ๑๒ แกไขรัฐธรรมนูญ แลวก็ปฏิรูปกฎหมาย หมายเหตุไว  
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  คือเร่ือง Committee ก็จะตองบอกวามีองคประกอบอะไร  
แลวเดี๋ยวมนัจะเปนลอยเกนิไป  
  ประธาน  :  ไมเปนไร อันนัน้เดี๋ยวไปวากนัในรายละเอยีดอีกท ี
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  โอ.เค. ครับ  
  ประธาน  :  ขออนุญาตไปมาตรา ๗๖ เชญิครับ  
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  มาตรา ๗๖ เราปรับเพิ่มเพือ่ใหสอดคลองกับในเรื่องของ 
ในหมวดสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกบัเร่ืองของการใหบุคคลและชุมชนมีสิทธิไดรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ ขออนุญาตอานวรรคที่ปรับแกนะคะ 
  มาตรา ๗๖ รัฐตองจัดใหมกีารรับฟงความคิดเห็นของบุคคลและชุมชนกอนการกําหนด
นโยบายสาธารณะ แผนพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสงัหาริมทรัพย 
การวางผงัเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดินและโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบตอประชาชน
กอนดําเนนิโครงการ  
  รัฐตองจัดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมลูสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและผลการ
ตัดสินใจของรัฐไดโดยไมเสียคาใชจาย  
  รัฐตองสงเสรมิและสนับสนนุการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ทุกระดับ และตองไมกระทาํการที่มีลักษณะเปนการแทรกแซงการดําเนินงานของสื่อมวลชน ทั้งของรัฐและ
เอกชนในการเสนอขอมูลขาวสารเกีย่วกบัการใชอํานาจรัฐทั้งทางตรงและทางออม  
  รัฐตองจัดใหมมีาตรการเพื่อคุมครองผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารราชการ
แผนดินและกระบวนการยุติธรรม  
  รัฐตองใหการสนับสนนุคาใชจายการเมืองภาคพลเมือง และใหมกีารตรวจสอบใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค  
   

- ๑๖/๑ 
   
 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพฯ      วีณา ๑๖/๑ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐ 
 
 ประธาน  :  เชิญที่ประชุมครับ มาตรา ๗๖ เดิมก็ใชอางเยอะ แตวาความเปนจริงก็เกดิขึ้น 
ไดไมมาก คราวนี้กเ็ขียนใหชดัขึ้นกวาเดิม ก็เพิ่มอีกหลายวรรค เชิญทีป่ระชุมครับ พีปุ่เชิญครับ 
 นางสารัชฎาภรณ  แกวสนิท  :  ทานประธานคะ จะเรียนถามวาเราแกอันนี ้
ดีมากเลย อยูในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ ทนีี้เดิมทีเร่ืองพวกนี้ก็มีอยูบาง อยูในหมวด ๓ หมวดสิทธิ  
ทีนีถ้าสมมุติวาในหมวดสทิธิ เราไมแกใหชัดเจนแบบนี ้คือถาหมวดสทิธิเราแกใหชดัเจนแบบนี้ดวย 
ไดไหมคะ 
 ประธาน  :  หมวดสิทธมิีครับ มีครับ เชิญคุณอัจฉรา 
 นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  ขออนุญาตเปดเอกสารตารางเปรียบเทยีบมาตราหมวด ๑ 
ถึงหมวด ๔ คะ อาจารยคะ หนา ๒๗ เราขอเพิ่มมาตราใหม คือกเ็ขียนลอใหตรงกับมาตราที่ในหมวดของ 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐวา ในกรณีใดบางที่รัฐจะตองรับฟง มีกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของ 
ประชาชนคะ  
 ประธาน  :  มาตราเทาไรนะครับ  
 นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  เปนมาตราใหมเลยคะ หนา ๒๗  
 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  มาตราใหมเลยครับ หมวด ๑ ถงึหมวด ๔ นะครับ 
 ประธาน  :  หนา ๒๗ เปนเรือ่งการกาํหนดนโยบายสาธารณะ การวางแผน เหมือนกนัเลย 
อันนี ้ทัง้นี้ตามกระบวนการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ถาอะไรที่กระทบตอ 
ประชาชน อันนี้ลอกนั เชิญครับพี่ปุ 
 นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ถาอยางนั้นก็สบายใจ ทีนี้จะมีอีกที่อยูในหนา ๔ 
หมวดแนวนโยบายแหงรัฐ พูดถึงเรื่องการกําหนดคาเสยีหายแกผูเสียหาย ทีนี้ในรัฐธรรมนูญเดิม  
มาตรา ๒๔๕ ก็จะพูดถึงคาเสียหายจากคดีอาญา ทีนีถ้าสมมุติวาทีเ่ปนปญหาในชวงที่ผานมาก็คือ 
ถาคีดแพงหรอืวารัฐทาํใหเสียหายในคดแีพง มันก็จะเรียกรองอะไรไมได ถาสมมุติวาเราไปปรับใน 
มาตรา ๒๔๕ ดวย ใหครอบคลุมแบบในหมวดนี้ไดไหมคะ หรือวาทาํแลว 
 ประธาน  :  มาตรา ๒๔๕ ไมไดอยูในของเรา เพียงแตฝายเลขาฯ บันทึกไวได มาตรา ๒๔๕ 
ในรัฐธรรมนูญ บุคคลซึ่งเปนผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธไิดรับการคุมครอง อันนี้มาตรา ๒๔๕ เดิม 
การคุมครองผูเสียหายเฉพาะคดีอาญา เชิญครับ ทานอาจารยสมชัย 
 นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  มีประเด็นเรื่อง Wording อยูนิดหนึ่งครับ ในวรรคแรกของ 
มาตรา ๗๖ คือคําสุดทายทีว่า ดําเนนิโครงการ ผมคิดวานาจะเปน ดําเนนิการ  
 ประธาน  :  จะไดครอบคลุม 
 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพฯ      วีณา ๑๖/๒ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐ 
 
 นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ครอบคลุมขางบน 
 ประธาน  :  ครอบคลุมมากทั้งหมด ขอบคณุครับ 
 นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ทีนี้ในวรรคสอง คําลงทายทีว่า โดยไมเสียคาใชจาย คือผมกาํลัง 
คิดถึงวาบางทเีปนภาระแกรัฐ แลวบางทเีปนเรื่องที่เราบริการกับ Corporate ใหญ ๆ คือถาอัตราชน 
ไมเปนไร คือมฝีายอะไรเยอะแยะ แลวก ็Document เยอะแยะ แลวก็ใหเขาฟรีอะไรอยางนี้ คือรัฐตอง 
ไมหากาํไร หรือไมทําใหมันแพงจนกระทั่งคนเขาไมถงึ ในคําทํานองนัน้ แตโดยไมเสียคาใชจายอาจจะ 
ไมจําเปน   
 ประธาน  :  เพราะวาบางทีมกีารถาย แลวก็บริษัทเอกชนมาก็ควรจะจายใชไหมครับ 
 นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ถาพดูถึงวาประชาชนผมกเ็หน็ดวยควรจะทําใหฟรี แตวาบริษัท 
ใหญ ๆ ซึง่มันเกี่ยวของกับเร่ืองพวกนี้เยอะ  สวนในวรรคตอไป มันมีเร่ืองสื่อมวลชนเขามา ผมเขาใจวา 
นาจะไปไวในที่ส่ือมวลชน ตรงนี้ควรจะเปนเรื่องสทิธิของประชาชนและชุมชน 
 ประธาน  :  ซึ่งในสื่อมวลชนตรงนี้ก็เขียนไวแลว  
 นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  เขียนไวแลวใชไหมในส่ือมวลชน 
 ประธาน  :  อันนี้เขาเขียนพยายามเชื่อมโยงวา แทรกแซงสื่อมวลชนในการเสนอขอมูล 
ขาวสารเกีย่วกับการใชอํานาจรัฐทัง้ทางตรงและทางออม 
 
 
          - ๑๗/๑ 
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  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ขอความนี้เปนขอความที่ดี แตวามันอยูสวนนี้หรือเปลา ไมเปนไร
ครับ ฝากไวกอน 
  ประธาน  :  ไมรูอยูผิดที่หรือเปลา อันนี้ต้ังขอสังเกตไว ขอไปตรวจสอบนะครับ           
รัฐตองจัดใหมมีาตรการคุมครองผูใหขอมูล เชิญทานทูตครับ 
 นายสพุจน  ไขมุกด  :  ทานประธานครับ ผม สุพจน ครับ ที่อาจารยสมชัยบอกวา           
รัฐอาจจะตองเสียคาใชจายในกรณีที่เปนบริษัท Corporate ใหญ ๆ ถาเราใชขอมูล ใหขอมูลทางดาน
อิเล็กทรอนกิส ทางดาน Website อะไรตาง ๆ ที่เปนของบริษัทนี ่ฉะนัน้มันก็อาจจะไมตองเสีย ถาเรา
สามารถตีความอยางนัน้ไดอยางเดียวมนักง็ายขึน้นะครับ อาจจะไมตองไปซีร็อกซหรือวาสงแฟกซอะไร   
ตาง ๆ  
 ประธาน  :   ถายไฟลใหแผนหนึง่แค ๒๐ บาท 
 นายสพุจน  ไขมุกด  :  แทนที่เราจะหาคําอะไรที่จะมาคลุมอันนัน้ดวยใชไหมครับ แลวก็ตัด
โดยตองเสียคาใชจาย ออก 
 นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  โดยไมคิดคาใชจายเกนิสมควรใชไหมครับ ถาคิด ๒๐ บาท ก็ตอง
จาย ๒๐ บาท แตถามนัเปน ๑๓ ลานบาท ก็ตองจาย ๑๓ ลานบาท ซึง่ประชาชนคงไมเรียกรองอยางนั้น 
พวกที่เรียกรองอยางนัน้ Document เยอะแยะอยางนัน้บางทีตองไปหามาใหอะไรพวกนีม้ันเปนพวก 
Corporate ใหญ ๆ 
 ประธาน  :  เชญิทานโสภณครับ 
 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ขอนิดเดียวครับ วรรคสองผมคิดวานาจะเปลี่ยน Wording  
นิดหนึ่ง ตรงสรุปผล นาจะเปน ผลสรุปการรับฟงและเหตุผล คือตองใหเหตุผลในการรับฟงดวยวาตอบโต 
กันอยางไร แลวคอยแจงผลการตัดสินใจ ผมคิดวาครอบคลุม แลวเดีย๋วเรื่องคาใชจายฝายเลขาฯ จะปรับ
ตามทีท่ี่ประชมุบอก คือเปลีย่นเปน ผลสรุปของการรับฟงและเหตุผล คือรัฐจะตองตอบดวยวาเขาทวงติงไป
แลวรัฐจะตองชี้แจงวามีทางออกอยางไรหรือวามีเหตุผลอยางไรการทีท่ําลักษณะนัน้ 
 ประธาน  :   พีปุ่ เร่ืองคาใชจายจะหาทางออกอยางไรครับ 
 นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ที่จริงก็เหน็ดวยนะคะไมขัดของเรื่องของการเสียคาใชจาย 
เพราะวาปกติตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารประชาชนเขากเ็สียอยูแลว 
 ประธาน  :   เขาเสีย ใช ตามหนาเอกสารตามอะไรตาง ๆ แลวจะมีประชาชนบางคนที่จะมี
ปญหา มันมีครับผมอยูในชดุนั้น แกจะขอทุกวนั มานั่งขอ เจาหนาทีเ่ขาก็ลําบาก แตนั่นก็เปนกรณียกเวน 
แตก็ทําใหรวน  แลวอีกทางหนึ่งก็ใหคาใชจาย ตอนนี้ใหทางอนิเทอรเนต็ใหทางอะไร ขอมูลมันเขาถงึ ราคา
แทบจะไมตองเสียคาใชจายเลย ตรงนีเ้ดี๋ยวฝายเลขาฯ รับไปดูนะครับ 
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 นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ขอโทษครับ แลวสรุปจะมีคาใชจายไหมครับ 
 ประธาน  :   กค็งไมจําเปน เปลี่ยนแลวใชไหมครับ โดยใชคาใชจายเทาที่จาํเปน 
 นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ใชคําวา เทาที่จาํเปน 
 ประธาน  :   พีปุ่วาอยางไรครับ 
 นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ยังเหน็ดวยวาอาจจะตดัออกไปเลยกไ็ด เหมือนอยาง
กฎหมายขอมลูขาวสาร ก็บอกวาอาจจะเรียกคาใชจาย คืออาจจะเก็บคาใชจายจากผูที่มาขอก็ได  
ก็คือไมเก็บก็ได อะไรอยางนีน้ะคะ คือถามนัเล็ก ๆ นอย ๆ อาจจะไมเกบ็ ถามันมากอาจจะเก็บ 
 ประธาน  :   กไ็ปเชื่อมโยงกบั พ.ร.บ. ขอมลูขาวสารอาจจะได 
 นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  เพราะวาในรัฐธรรมนูญอาจจะไมตองเขียนไวเลย แลวแตเขาไป
ปฏิบัติ  
 นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมคิดวาในชัน้เจาหนาทีเ่หมือนกัน ถาไมมีสตางคคงไมเอาก็
เหมือนกนั เขาบอกวาไมมีสตางค ก็ตองถายใหอยูดี เพราะเทาที่ทาํมาคือตองออกสตางคเองดวยซ้ําไป  
๕ บาท ๑๐ บาท บางครั้งบางคราว ผมวาไมนาจะตองไปเก็บ 
 ประธาน  :   เจาหนาที่เองกเ็อางานเจาหนาที่มาถายของราชการก็เยอะ ทนีี้ขออ่ืน ๆ นี ่
วรรคสุดทายอาจจะไมจาํเปนตองใสใชไหมครับ 
 นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  วรรคสุดทายนะครับ เร่ืองการเมอืงภาคประชาชน ภาคพลเมอืง 
ผมเหน็ดวยนะวาควรจะมี แตวาใหรัฐมาสนับสนนุคาใชจายนี่มนัจะเปนภาระ แลวก็คือมันไมคอย well 
define ตรงนี้ คือกรอบมันไมคอยชัดเจน 
 ประธาน  :   ไปใสตรงอ่ืนดีกวาครับ ไปใสใหมันเปนเรื่องเปนราว ตรงนีอ้าจจะไปใสรวบ
ยอดทีเดียวทัง้หมดในหมวดการมีสวนรวมหรือหมวดสิทธิ เสรีภาพ  
 นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ถาไปอยูตอนที่จะตั้งเรื่องรวมรายชื่ออะไรพวกนัน้นาจะไปได 
 ประธาน  :   คือในหมวดสิทธิ เสรีภาพ หมวด ๓ เร่ืองการใชสิทธินี่เราเขียนไวในมาตรา
สุดทายตรงนัน้ดีกวา ตรงนีจ้ะไดไมตองฟุมเฟอย ก็ยงัเยอะอยูดี แตวาก็ทําให มาตรา ๗๖ นี่เหน็ภาพความ
เปนจริงมากขึน้กวาเดิม พี่เดชอุดม เชิญครับ 
 
          - ๑๘/๑ 
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  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :  นดิเดียวครับทานประธาน ผม เดชอุดม ผมดูแลวเรามาเตมิ 
หัวทายของมาตรา ๗๖ คือมาตรา ๗๖ เดิมหลักการอยูในวรรคสาม เรามาเติมเร่ืองการรับฟง การเขาถึง
ขอมูลในวรรคหนึง่ วรรคสอง แลวเรามาเตมิเร่ืองการคุมครองวรรคสี่ แลวเรามาเติมเร่ืองคาใชจาย ที่เหน็
อยางนี้กพ็อเหน็ภาพ แตผมคิดวามันเยิน่เยอ ควรจะเขียนแค ๒ วรรคเทานั้น แตทําอยางไรถงึจะใหเขียน
วรรคหนึง่ วรรคสอง วรรคสี่ วรรคหาเอามาดวยกัน ความจริงในปฏิญญาขอ ๒๒ เขามีบอกวา รัฐตองจัดให
ประชาชนรูสภาพความเปนจริงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึง่จําเปนตอการดํารงเกียรติ ศักดิ์ศรี
ของตน รวมทัง้การพัฒนาบคุลิกภาพของตนอยางอิสระ ผมคิดวานาจะไปรวมกันได แลวก็ไปใชกฎหมายลูก
มากกวา ถาเราเขียนตรงนี้มาก ๆ มันอาจจะทาํใหเกิด ความพยายามที่เราทําใหเขาใจ มนัอาจจะไมเขาใจ 
ก็ได 
  ประธาน  :  มาตรา ๗๖ เดิมของป ๒๕๔๐ คิดวาดีแลวใชไหมครับ  
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :  มันดีแลว แตมนัยังไมมีการเชญิชวนใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวม แลวไมมีวิธกีาร ที่เขียนไวในวรรคหนึ่ง วรรคสองก็ได แตผมอยากใหรวม 
  ประธาน  :  ยุบรวมใหมนัเหลือสัก ๒ วรรค 
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :  ครับ วรรคสี่ วรรคหา 
  ประธาน  :  แลวก็มาตรา ๗๖ เดิมยังอยู 
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :  ยังอยูครับ  
  ประธาน  :  เพราะมาตรา ๗๖ เดิมคอนขางดี แตวามีสัก ๒ วรรค แลวกใ็ห Include เนื้อหา
สาระที่สําคัญ เดี๋ยวตองขอไปดู  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  โทษครับ วรรคสี่กับวรรคสามกน็าจะรวมกันได ในการคุมครอง 
ใชไหมครับ ทัง้ตรวจสอบ ทัง้ใหขอมูล ก็สามารถที่จะใชคําวา คุมครอง ไดทีเดียวไดไหม ผมวานาจะรวม  
เห็นดวยในหลกัการ แตวายบุใหส้ัน  
  ประธาน  :  ยุบใหมันกระชบัเหลือสัก ๒ วรรค แลวก็เร่ืองคาใชจายตดัออกดีกวา  
เชิญพี่ปุครับ  
  นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ ตรงที่เราบอกวารัฐตองมีมาตรการเพื่อ
คุมครองผูใหขอมูลที่เปนประโยชน มนัคงไมเฉพาะผูใหขอมูล แตหมายถึงวาผูที่ออกมาเคลื่อนไหว ผูแสดง
ความคิดเหน็ มันอาจจะไมใชใหขอมูลก็ได ก็คือมันเปนการเคลื่อนไหวของประชาชนตองคุมครองพวกเขา
เหลานี้ ไมอยางนัน้ถาเขาแสดงความเหน็ทีขั่ดแยงดวยอะไรอยางนีก้็จะถูกคุกคาม แลวก็เมื่อกอนนีต้อนที่เรา
เคยพูดถงึเรื่องกฎหมายการมีสวนรวมของประชาชนในฉบับกอน เราพดูถึงเรื่องคาใชจาย กฤษฎีกาเขียน
ข้ึนมาก็คือ ใหเจาของโครงการเปนคนออกคาใชจาย ซึ่งตอนนัน้เราไปรับฟงกนัมาไมเห็นดวย คือรัฐตองเปน 
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คนรับผิดชอบ แตจะไปไลเบี้ยเอาจากเจาของโครงการหรอือะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง แตตองไมใหคนที่เปน
เจาของโครงการเปนคนจายเงินคารับฟงโดยตรง ก็เรียนทานวาไมทราบจะใสหรือไมใสก็ตามคะ  
  ประธาน  :  เชิญทานอาจารยครับ 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  เร่ืองที่ทานสมาชกิพูดจะเปนเรื่องที่สําคัญ และเปนเรื่องที่แกปญหา
ตรงจุด คือปญหาตอนนี้ไมใชวาเขาไมรับฟง เขารับฟง แตการรับฟงเปนพธิีการเพื่อใหครบถวนตามกระบวน
ของกฎหมาย แลวก็รับฟงเพือ่ใหไดชื่อวารับฟงแลว แลวก็ครบถวนตามขั้นตอนแลว ก็ไมไดไปเอาความเหน็
นั้นไปเปนสวนประกอบในการกําหนดนโยบายหรือการตดัสินใจ เพราะฉะนัน้มาตรา ๗๖ เดิม ผมคิดวา 
มันขาดกระบวนการ ขาดทีใ่หมันมี Force ใหมนัมีพลงัในการปฏิบัติ บางตัวมีพูดเฉพาะสปริทวาตองทํา
อะไร แตวามนัไมมีกฎหมายที่จะมารองรบัและมีกระบวนการที่ชัดเจน อยางถาเราเขียนในมาตรา ๗๖  
วรรคหนึง่ใหม ก็คือตองทาํกอนที่จะกําหนดนโยบาย กอนที่จะมีอะไรตาง ๆ ซึ่งเรื่องนีก้็ดี 
  ประธาน  :  ทําใหชัดขึ้น 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ทําใหชัดขึ้น แตมนัจะตองมีอะไร ซึ่งรัฐธรรมนญูอาจจะไมตองเขียน 
ในรายละเอียด แตจะตองบงบอกวารัฐบาลตองไปทํากระบวนการที่เปนความจริงใจของการทีจ่ะฟงเสียง
ประชาชน แลวเอามาประกอบการตัดสินใจ โดยคํานึงถงึภาคสวนตาง ๆ อยางแทจริง แลวก็สวนการที่วา
ใครเปนผูจายอันนี้สําคัญมาก เพราะวาถาบริษัทที่เขาจะทําโครงการนัน้เขาเปนผูจายเงนิเพื่อใหเกดิการรับ
ฟงความคิดเหน็ มนัก็ตองรับฟงความคิดเหน็ที่ออกมาในความเห็นที่ Favour เขา เพราะฉะนัน้ตองกําหนด
วารัฐเปนผูรับภาระอันนี ้เพือ่จะไดไปหาคนที่รับจางมา ที่เปนกลางได ที่จะมาจัดกระบวนการเหลานี ้
   

- ๑๙/๑ 
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  ประธาน  :  เขาบอกวา รัฐตองจัดใหมีการรับฟง เชิญทานวัชรินทรครับ  
  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ผมติดใจนิดหนึง่กคื็อ 
ตรงที่วา คุมครองผูใหขอมูล รูสึกจะเปนวรรคสาม ขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารราชการแผนดินและ
กระบวนการยติุธรรม มันจะหมายถงึรวมไปถึง สมมุติวาเขาใหถอยคําหรือใหเอกสารที่มันไปละเมดิบุคคล 
ที่สามไป เขาจะไมตองรับผิดหรือ โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรม คือเกรงวามนัไปไมถึงขนาดนัน้ใชไหม
ครับ เชนขอมลูที่ใหไปแลวมนัอาจจะกระทบบุคคลที่สาม เขาจะตองรับผิดตอการกระทําของเขาหรอืเปลา 
หรือวารัฐจะคุมครองเลย ไมคุมครองใชไหม 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  คงไมครับ อันนี้เปนหลักการทั่วไป อันนัน้เปนเรื่องที่เฉพาะ 
ลงไป คงไมถงึกับใหขอมูลเทจ็แลวจะไมรับผิดคงไมใช ไมถึงอันนัน้ครับ 
  ประธาน  :  เชิญครับ 
  นายวทิยา  งานทวี  :  ขออนุญาตครับ ในมาตรา ๗๖  
  ประธาน  :  มาถึงตอไดเลยนะครับ 
  นายวทิยา  งานทวี  :  เตรียมไวต้ังแตตนแลว พอดีติดธุระไปหาประธานนรนิติ ทางสภา
อุตสาหกรรมใหผมประสานทาน ก็ขออนญุาตวามาตรา ๗๖ ผมเขาวาอันนี้จะ Reflex เร่ือง Land use 
policy ใชไหมครับ  
  ประธาน  :  ครับ ดูมาตรา ๗๖ ควบคูกับดูเอกสารหมวด ๑ ถึงหมวด ๔ คุณโสภณชี้ใหดู
หนอยหนา ๒๗ อันนี้เวลาตอนเขียนนึกถึงหนาคุณวทิยาโดยเฉพาะ หนา ๒๗ เพราะถาไมเขียนไมได 
  นายวทิยา  งานทวี  :  ฉะนั้นผมขออนุญาตเสนอขอความใหม ไมทราบวาจะเปนประโยชน
ไดหรือเปลานะครับ ผมขอเสนอวา รัฐตองกําหนดหลักการในการใชประโยชนในทีดิ่นและการวางผังเมือง
ตามหลกัเกณฑทีถู่กตองเหมาะสม โดยใหมีการรับฟงความคิดเหน็และการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
กอนการกําหนดนโยบายในพื้นที่นัน้ ๆ เพราะผมดูในมาตรา ๗๖ ที่เขียนนี ้ถาเขาไมทาํก็ยงัเปน 
อยางนัน้อยู แตก็จะเกิดปญหาวามนัจะเกดิเวทีการทะเลาะเบาะแวงกนัระหวางผูทีจ่ะใชประโยชนในที่ดิน
กับคนทีจ่ะไมใหใช คราวนีถ้าสมมุติวาเราสามารถกําหนดในหลักเกณฑวารัฐจะตองทาํใหไดเพือ่ใหจบ
กระบวนการนี ้ 
  ประธาน  : คุณวิทยาดูหมวดสิทธิ หนา ๒๗ จะมีผล มาตรา ๗๖ มันเปนแนวนโยบาย 
ซึ่งมีปญหาลําบากกวาจะกาํหนดอะไรตาง ๆ ได แตหนา ๒๗ หมวดสิทธิมากกวาที่คุณวิทยาขออีก ขอสลึง
ใหบาทหนึ่งเลยนะครับ อานดูสิ 

นายวทิยา  งานทวี  :  ความหมายคือตองทําใหเสร็จภายในระยะเวลา ผมเขาใจวาควรจะ 
ไมเกิน ๒ ปตองจบทกุจังหวดัดวย  
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  ประธาน  :  ในหนา ๒๗ ก็เขียนเต็มที่แลว แตวาทั้งนี้ตามที่กฎหมายบญัญัติ อันนัน้ก็ตอง
ไปดูในกระบวนการรับฟงอะไรอีกทีหนึ่ง คุณอัจฉราเชิญครับ 
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  มี  ๒ – ๓ ประเด็น เมื่อสักครูนี้ที่ทานวทิยาเสนอเดี๋ยวจะ
รบกวนกลับมาดูที่มาตรา ๘๔ ใหมอีกครั้งหนึง่ มนัเปนเกี่ยวกับเร่ืองของการวางผังเมือง การถือกรรมสิทธิ์
การครอบครองที่ดินอยูแลว เดี๋ยวเราอาจจะพิจารณาตรงนั้นอกีท ีแตอันนีท้ั้งหมดเปนไปเพื่อการสรางความ 
เปนธรรมในสงัคมนะคะ ซึง่ตอนนี้ยงัไปไมถึงในเรื่องของมาตรการดังกลาว ทนีี้ขออนญุาตเรียนเกี่ยวกับที่
ทานอาจารยสมชัยพูดถงึเมือ่สักครูนี้เกี่ยวกับเร่ืองทีเ่ราพดูถึง เมื่อสักครูนี้เรากาํลังคางอยูทีม่าตรา ๗๖  
วามนัดูเหมือนจะไมมกีระบวนการที่ใหเหน็ชัดวาจะทําอยางไร ขออนญุาตที่ประชุมดูที่เอกสารตาราง
เปรียบเทยีบรายมาตรา หมวด ๑ ถงึหมวด ๔ หนา ๒๗ เปนตนไป อันนั้นเปนอนัทีท่างเราไดพยายาม
กําหนดกระบวนการตั้งแตเร่ิมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ หรืออะไรก็ตามในเรื่องอะไรที่รัฐตองจัดทํา
กระบวนการรบัฟง ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๐/๑ 
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จนกระทั่งมาตราถัดไป ในเรือ่งของการฟองรองแลวกก็ําหนดดวยวาในการฟองรองนั้นรัฐตองชวยเหลือ
ประชาชนอยางไรบาง ไมทราบวาตรงนีท้ั้งหมดคือเปนไปตามมติที่ประชุมทีน่ีน่ะคะ วาจะมีอะไรเพิ่มเติม
หรือปรับหรือครอบคลุมเพียงพอ หรือจะตองไปเพิ่มใน มาตรา ๗๖ อีกหรือเปลาคะ 
  นายวทิยา  งานทวี  :  ผมยังมองไมออกวาคําวา Land use policy นี่มนัอยูในมาตรา ๘๔ 
ไดอยางไร คือคําวา Land use policy ในที่นีถ้า Raise จากประเดน็ ก็คือวาตองเอาจุดเดนของทีดิ่นแลวก็
การใชที่ดินอยางถกูตองเหมาะสมนะครับ อันไหนควรจะเก็บไวเปนภูเขา อันไหนควรจะเปนทางน้ํา อันไหน
จะเปนคลอง แลวก็จัดการ Pollution ที่ควรจะเปนใหมนัถูกตามหลักการ อันนีท้ี่ผมอานมาฟงมาทั้งหมด 
นี่ยงัไมเหน็อันไหนที่ระบุเลย แตมันจะเกิดประเด็นวาความถูกตองหรือมาตรการ หรือมาตรฐานทีค่วรจะเปน
นี่มันไปอยูตรงไหน ถาผมดนูีคื่อถาตรงนี้ไมทํากอนนะครับ มันก็จะเกิดไปเชียรใหประชาชนไปทะเลาะไป
ฟองกนั แลวมนักห็าการพฒันาอยางยั่งยืนถูกตองก็ไมไดอีก ก็อยากจะถามวาคําพูดตรงนี้อยูตรงไหน  
ถาอยูตรงนี้ก็จะไดชัดครับ  
  ประธาน  :  เชญิครับ ทานอาจารยสมชัย  
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ผมเขาใจวาที่ทานวิทยาพูดถึงเปนเรื่องสําคัญแลวก็เปนอีกเรือ่งหนึ่ง 
คือทานพูดถงึเรื่องนโยบายการใชที่ดินไมใชเปนเรื่องคุมครองสิทธิ ที่เราดู มาตรา ๗๖ และมาตรา ๘๔ เปน
เร่ืองของการคุมครองสิทธวิาถาจะทําเรื่องเหลานี้ตองใหสิทธิใหมีการรบัฟงความเหน็อยางไร แตทีท่านพูดถงึ
นี่เปนเรื่องวา ประเทศนี่ควรจะมี Land use policy ซึ่งขณะนี้ไมมี แลวถาจะมีข้ึนมาจะตองมีความชัดเจนวา 
Policy นัน้คืออะไร Balance ระหวางการใชประโยชน เพื่อประโยชนของสวนรวม เพือ่เพิ่มมูลคาใหกับ
ประเทศโดยรวมครับ การไปกระทบสทิธขิองประชาชนนี่จะ Balance กันอยางไร เครื่องมือและกลไกที่ใช
เปนเครื่องมือทางนโยบายประกอบดวยอะไรบาง อันนี้มนัเปนสิง่ซึง่ขาดหายไปจากระบบของประเทศไทย  
ก็เปนการสมควรที่รัฐธรรมนญูจะบงบอกเปนการสะกิดใหสังคมไดรับทราบวา มันมปีญหาประเดน็นี้อยู  
แลวก็เรายงัไมไดทํา แลวตองไปทําใหตอบใหไดวา Land use policy คืออะไร 
  ประธาน  :  มาตรา ๘๔ ที่เพิ่มใหมนี่ตอบคําถามนี้ไหมครับ  
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ไมตอบครับ มาตรา ๘๔ เปนเรื่องคุมครองสิทธเิหมือนกนั สิทธิ
หลาย ๆ อยางนะครับ คลาย ๆ วาถา Policy นี้หวงวาคนที่ดอยโอกาสคนที่ถกูกระทบนี่จะไมไดรับการ
สอบถามการคุมครอง แตตัว Land use policy มันเปนสิ่งซึง่วาประเทศควรจะใชที่ดินใหเกิดประโยชนกับ
สังคมโดยรวมใหไดมากที่สุด หลักงาย ๆ กคื็ออันหนึ่งตองปลอยใหที่ดินวางเปลานอยที่สุด เวลานีท้ี่ดิน 
วางเปลานี่มีเยอะ 
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เพราะวาคนใชสิทธิ เสรีภาพในการถือครองทรัพยสินสวนบุคคลนีม่าเปนขออาง แลวถือเพื่อเก็งกําไร  
แตคนที่ถือที่ดินไว ๒๐ ป ๓๐ ป แลวกลายเปนมหาเศรษฐีก็มีเยอะนะครับ แลวรัฐไมมีเครื่องมืออะไรลงโทษ 
แลวไมมีใครใสใจวาผลผลิตของประเทศมนัลดลง เพราะวาที่ดินไมไดใชประโยชน มนัก็มทีี่นาเยอะแยะ  
ซึ่งไมไดทํานา เพราะวาเจาของไมใชชาวนา แลวเจาของก็ไมอยากใหคนไปทํานา เพราะทาํไปแลวเดี๋ยวจะมี
ปญหาเรื่องไลที่ไมไดอะไรตาง ๆ ผลผลิตจากนาก็ไมคุมคาอะไรพวกนี ้ทนีี้รัฐตองมนีโยบายตรงนี ้ขณะนี้ไมมี  
  ประธาน  :  อันนี้เดีย๋วผมคดิวาในมาตรา ๘๔  

นายวทิยา  งานทวี  :  ถกูเปะเลย 
ประธาน  :  ในมาตรา ๘๔ ที่มาตรา ๘๔ เดิม เราเพิ่มอีก ๓ มาตรานี่อาจจะตองเพิ่ม

ประเด็นทีท่านอาจารยสมชยัพูด จากคุณวทิยาพูดนะครับ เพราะอานดูแลวไมคลุมจริง ๆ  
นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  เพราะจะเปนแนวนโยบายแหงรัฐมากกวา  
ประธาน  :  เปนแนวนโยบายแหงรัฐครับ ตอนนี้เรากําลงัจะใสใน มาตรา ๘๔ เดมินี่เปน

แนวนโยบายแหงรัฐ ไมไดเกีย่วกับเร่ืองสิทธิครับ เชิญทานวัชรินทรครับ  
  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอนิดเดียวครับ ที่ตรงวรรคสาม วรรคสี่ ผมไมแนใจ  
  ประธาน  :  อันนีก้ลับมามาตรา ๗๖ ใชไหมครับ  
  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ครับ มาตรา ๗๖ ที่วาคุมครองนี่ครับ ผมก็อยากจะใช
คําวา ถาเปนผูใหขอมูลโดยสุจริต นาจะคุมครอง แตถาเกิดไมสุจริตนี่รัฐก็ไมนาจะคุมครอง คือขอใชคําวา  
รัฐตองจัดใหมมีาตรการเพื่อคุมครองผูใหขอมูลโดยสุจริตและที่เปนประโยชนตอการบริหารราชการแผนดิน 
และกระบวนการยุติธรรม อยางนี้ไดไหมครับ สุจริต ขอบคุณมากครับ  
                
                                                                                                                                           - ๒๑/๑ 
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  ประธาน  :   ทานเดชอุดมเมือ่สักครูจะมีประเด็นไหนไหมครับ 
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :   ประเด็นตอเนื่องกับที่พูดเรื่องการกําหนดนโยบายของรัฐ 
เกี่ยวกับการใชที่ดิน มาตรา ๘๔ เดิม 
  ประธาน  :   ไดครับ 
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :   เขยีนเฉพาะวรรคแรกเทานั้น คือรัฐตองจัดระบบการถือครอง 
ที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม เขียนไวนะแตวาไมเคยปฏิบัติเลย พอเรามาแยกเปน ๓ มาตรามันกย็ัง 
ไมคลุมอยางทีไ่ดมีการอภิปรายมาแลว ก็คงตองไปเขียนใหม เพราะมันก็มีเร่ืองของการจัดแหลงน้ําก็มา
เขียนอยูใน มาตรา ๓ ของเราใหม  ขาราชการรักษาผลประโยชน เกษตรกรรมก็อยูในมาตรา ๒ เอาเรื่องการ
ใชที่ดินไปเขียน มาตรา ๑ มาตราแรกของเราคือการวางผังเมือง ก็ไปปรับปรุงอันนี้ใหมนะครับ ใน 
มาตรา ๘๔ เดิม 
  ประธาน  :  เขาใจวาฝายเลขานุการไปเอาของรัฐธรรมนญู ป ๒๕๑๗ มา เร่ืองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ผมขออนุญาตทานประธานครับ คืออยากใหเรากลับไปดู 
ในหมวด ๑ – ๔ มาตรา ๒๗ ทีท่างฝายเลขานุการกาํหนดมาตราใหมเกี่ยวกับเร่ืองสทิธิ อาจารยวา
ครอบคลุมไหม เราจะขยายหรือจะมีผลมากขึ้น แตอันนัน้เปนนโยบายแหงรัฐ อาจจะไปเพิ่มตามทีอ่าจารย 
เดชอุดมพูด แตในหนา มาตรา ๒๗ มาตราที่เวนวรรคคือมาตราเพิม่ใหม ที่ฝายเลขานุการเขียนวา การวาง 
ผังเมืองและการใชกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน แลวไปออกกฎหมายมนัละเอยีดพอไหม หรือตองขยาย 
ขอความอะไรใหมันชัดขึน้อกี อันนี้ใหไปดูหนา ๒๗ ในเอกสารอีกชุดหนึง่ครับ  
  ประธาน  :   อันนี้ประชมุไปแลว 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ที่จริงมันลอกนัครับ ทัง้คูมันลอกันอยู ถาอนัไหนเปนนโยบาย 
แหงรัฐแลวเราอยากใหเกิดผลและมีหลักประกันบงัคับกต็องไปเขียนในหมวด ๑๐  
  ประธาน  :   ไปเขียนในหมวด ๑๐ หมวดสทิธิอันนี้ในการรับฟงความเหน็ ทานอาจารย 
มีอะไรไหม เชญิครับ 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ :  มาตรา ๘๔ จะบอกวา ถาจะทําเรื่องพวกนี้รัฐตองจัดใหมีการ 
รับฟงความคดิเห็น แตที่ทานวทิยาพูดนี่ทานบอกวารัฐตองมีนโยบายในเรื่องนี้ใหชัดเจน แลวก็ประกอบดวย 
มีเครื่องมือที่จะ Implement นโยบายได มนัเปนอกีเรื่องหนึง่ คนละมิติกัน  
  ประธาน  :   เพิ่มเลยอกีเรื่องหนึ่ง วทิยาถาใหดีชวยหาใครรางอันนีห้นอยเรื่องนี ้ขอความ 
จะไดจุใจเลย แตผมคิดวาเปนเรื่องสําคัญนะ พูดแลวเหน็ภาพชัดขึน้  
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  นายวทิยา  งานทวี  :   เรียนตรง ๆ เลยนะครับ ถาตรงนีอ้อกมาไดประเทศเปลี่ยนเลย  
๑. ปญหาตาง ๆ ทีก่ําลงัทะเลาะกนัจะหมดไป แลวอีกอันหนึ่ง เชน ถนนที่เรามากอสรางแลวก็ปดทางเดนิ 
แลวก็ที่ตาบอดนี่ ดุลเสียเปรยีบอะไรตาง ๆ นะครับจะโดนแกหมด เชน เราพฒันาที่ดินเราไดกําไร แลวเวลา
ชาวบานผานถนนยังมาเก็บเงิน อันนี้มนัผดิหลักเกณฑธรรมชาติเลย  

ประธาน  :  จะเปลี่ยนก็มีเงือ่นไขหนอยวาคุณวิทยาตองมาเปนนายกรฐัมนตรี เปนผูวา 
ระดับมณฑลไมพอแลว เพราะวาเขียนนีพ่ีเ่ดชอุดมพูด มาตรา ๘๔ เขียนตั้งนานก็ยงัไมเกิด แตวา โอ.เค. 
นะครับ มาตรา ๗๖ ถาอยางนัน้ผมขอผานนะครับ แลวเดี๋ยวฝายเลขานุการไปปรับเอา มาตรา ๗๗ ครับ 
เชิญ แลวมาตรา ๗๗ แลวอาจจะตองดนูดิหนึง่แลวก็อาจจะตองไปตอ อาจจะตองนัดประชุมวนัศุกรบาย 
ตอ เชิญฝายเลขานุการครับ อีกมาตราหนึง่ มาตรา ๗๗ 
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  มาตรา ๗๗ เกี่ยวกับเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาการเมอืง 
สวนใหญแลวจะคงเดิม แตก็เพิ่มเพื่อความชัดเจน ก็คือเพิ่มอีกวรรคหนึ่งเขาไป ก็คือ และติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามแผนและมาตรฐานดังกลาวอยางเครงครัดคะ  
  ประธาน  :   เชิญครับพี่มานจิ  
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :   อยากหารือทางฝายอาจารยครับ ทําอยางไรมาตรานี้ใหมนัมีผล
ในทางปฏิบัติอยางจรงิจัง เพราะวามาตรานี้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่แลวมันก็มนีะครับ แตไมมีเร่ืองการติดตาม 
ผมเลาใหฟงสกันิดหนึง่วาในสมัยที่แลวก็มกีารทาํแผนพฒันาการเมืองขึ้นมาแลว ------------------------------- 
 
                                                                                                                                         - ๒๒/๑ 
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ทีนีถ้ึงตอนที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามแผน เขาก็ต้ังคณะกรรมการพัฒนาการเมืองเขามาดู เสร็จแลวปรากฏวา
แผนนัน้มันใชไมได เปนวรรณกรรมตัดแปะเอาทีโ่นนที่นีม่าใสเขาไป ถามวาทาํไม ครม. อนมุัติอยางนี้ 
เจาหนาที่บอกวาเขาคงไมไดอาน ก.ร. ก็ไมไดอาน แผนนัน้ก็ใชไมได กต้ั็งรองนายกคนหนึ่งมาเปนประธาน
พิจารณา  
  ประธาน  :  ก็ไมมีกลไกในการดู  
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ก็ไมเดินหนา อีกเดือนหนึง่เปลี่ยนรองนายกใหม รองนายกใหมก็
กวาจะมาเรียนรู บอกวาคราวหนาใหไปทาํแผนมาใหม เปลี่ยนรองนายกอีกแลว จนกระทัง่หมดวาระรัฐบาล
ที่แลว ทนีี้ทาํอยางไรใหมันปฏิบัติได  
  ประธาน  :  เขียนตอวา แมแตเปลี่ยนรองนายกก็ยังมีผลในทางปฏิบัติ อันนีก้็มีความ
พยายามที่จะเขียนวา ใหติดตามปฏิบัติตามแผน พยายามเพิ่มไปอีกบรรทัดหนึง่ ประโยค ๒ ประโยค ก็คงไว
นะครับ แตเพิม่ใหรูวามีความพยายามทีจ่ะใหมีผลในทางปฏิบัติ  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมขออนุญาตนิดหนึง่ครับ มนัจะครอบคลุมหรือวาทับซอนกับ 
กลุม ๒ ไหม ทีพู่ดถึงจริยธรรมและคุณธรรมของผูดํารงตาํแหนงทางการเมืองมันจะทบัซอนหรือเปลา  
  ประธาน  :  ถาเขามีแลวเราก็อาจจะตองตัดออก หรือวาเขียนลอกนั  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ถาเขยีนลอกนัไปลอกันมามนัจะเยอะ 
  ประธาน  :  มันจะเยอะ รุมราม ผมวาหมายเหตุไวนะครบั  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ก็วางเผื่อไวกอนก็แลวกัน ถาหากมีแลว ทางโนนเขาเปนหมวดใหญ
ก็ปลอยเขาไป ถาเขาครอบคลุมหมดแลว 
  ประธาน  :  เชิญทานอาจารยสมชัยครับ 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  เปนจริงตามนั้น พอดีผมไปประชุม 
  ประธาน  :  ทางโนนก็ม ี
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  มีหมวดหนึ่งวาดวยเรื่องจริยธรรมโดยเฉพาะ 
  ประธาน  :  อันนีก้็หมายเหตุวาควรจะอยูในหมวดนัน้ ซึง่เขาอยู ๆ แลว ผมคิดวาขออีก
มาตราเดียว มาตรา ๗๘ แลวจะไดนัดประชุมคราวหนา เพราะมาตรา ๗๘ เร่ืองสาํคัญพอสมควร เร่ืองที่เรา
เห็นวาใหจังหวัดมีความพรอมไปเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาดใหญ  ใหคํานึงถึงเจตนารมณของ
ประชาชนจังหวัดนัน้ แลวก็บอกวาที่ประชมุเหน็ชอบในหลักการในเรือ่งของประชาชนในจงัหวัดนัน้สามารถ
ลงประชามตโิดยตัดสินใจรวมกับรัฐบาลสวนกลาง อันนีไ้ปเขียนปรับเพิ่มมา เชิญฝายเลขาฯ ครับ 
  นางสาวพรนภา  มีชนะ  :  ในมาตรา ๗๘ เรายังถือหลักการตามมาตรา ๗๘ เดิม เพยีงแต
ไดพยายามปรบัเพิ่มใหมันครอบคลุมข้ึนนะคะ  
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ในวรรคหนึง่ รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่น 

ไดเอง โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีความเปนอสิระในการบรหิารงานบุคคลและการเงนิ การคลัง  
  วรรคสอง รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิน่ ตลอดจนการตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  วรรคสาม รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิน่และระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน สารสนเทศในทองถิน่ใหทั่วถึงและเทาเทียม
กันทั่วประเทศ 
  วรรคสี่ รัฐตองพัฒนาจงัหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาดใหญ
โดยคํานงึถงึเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนัน้ 
  ประธาน  :  เชิญทานอาจารยสมชัยครับ  
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ทานประธานครับ มันจะมีความขัดแยงกันเองระหวาง ๒ วรรคแรก
กับวรรคที่สาม คือ ๒ วรรคแรกเปนการกระจายอาํนาจใหทองถิน่ทาํ แตวรรคสามรัฐก็จะไปพัฒนาเศรษฐกิจ
ของทองถิ่นเอง ซึง่ผมคิดวานาจะแกถอยคําสักเล็กนอยนาจะไปไดครับ สงเสริมสนบัสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพฒันาทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ นี่ไปไดเลยครับ คือวารัฐกย็ังดูแล 
  ประธาน  :  สงเสริมสนับสนนุ  
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  สงเสริมในทีน่ี้คือใหเขาไปทาํ  
  ประธาน  :  ให อปท. ไปทํา พี่ปุเชิญครับ  
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ถาเผื่อไปทําเองมนัก็จะกลายเปนดึงกลับมาหมด 
  ประธาน  :  พี่ปุ เชิญครับ 
  นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานวัชรินทรบอกเสนอใหรวมแตปุยังไมเสนอรวม  
เอาที่มองเห็นกอนนะคะ มาตรา ๗๘ วรรคแรกที่บอกวา ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีความเปนอิสระ 
ในการบริหารงานบุคคลและการเงิน การคลัง อยากจะใหเพิ่ม ในการบริหารงาน หรือวากาํหนดนโยบาย 
คือมันมีงาน แลวก็มีการคลัง แลวก็มีบุคคล ในหลักการกคื็อในการทีจ่ะบริหารงาน  
  ประธาน  :  บริหารงานบุคคลมีแลว บริหารงานบุคคลและการเงิน การคลัง  
  นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เปนงานหรือวาเปนนโยบายที่เขาจะกําหนดแผนงานหรือ
นโยบายขึ้นมา อันนัน้อันที่ ๑  
 

- ๒๓/๑ 
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 อันที ่๒ วรรคสอง รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชน อยากจะใชคําวา 
เขาใจ ก็คือตองไปใหความรู ไปใหเขาเขาใจดวย แลวก็มสีวนรวมในการปกครองทองถิ่น  
 ประธาน  :  นี่ก็เปนการสรางความเขาใจกับประชาชน เชิญทานผูวาครับ 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :   คือจริง ๆ ประเดน็อยูที่การบริหารงานบุคคลกบัการคลัง 
 ประธาน  :  เดี๋ยวเราไปคุยกนัตรงนัน้ 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :   มนัเปนอิสระทีท่องถิน่จะกาํหนดแนวอยูแลว 
 ประธาน  :   อยูใน พ.ร.บ. ข้ันตอนกระจายอํานาจ 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :   คือไมอยางนัน้เราก็ตองเขียนทกุอยางหมดถาอยางนัน้ มนัมอียูแลว 
 ประธาน  :  ทั้ง ๒ ประเด็นนีเ้ปนปญหา 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ทีเ่ปนหวัใจ ที่เปนขอสะดุดในการบริหารอยูก็คือการบริหารงาน 
บุคคลและการคลัง สวนการบริหารทั่วไปนั้นทองถิ่นก็มอิีสระที่จะกาํหนดนโยบายตามความตองการ 
ของประชาชนในทองถิน่อยูแลว ผมก็ไมเห็นความจาํเปนจะตองเขยีนลงไป  
 นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขออนุญาตตอเนื่องนิดเดียวคะ เร่ืองการบริหาร 
การเงนิกับบุคคลมันจะสอดคลองกับงาน คลาย ๆ กับวรรคสามที่เราบอกวา อปท. กจ็ะตองทาํงานพัฒนา 
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภคอะไรอยางนี้ของทองถิน่ เพราะในความเปนจริงเมื่อมนัมีกฎหมายบอกวา 
ทองถิน่ทั้งหลายมหีนาที่อะไรอยูบาง แลวก็เวลาในความเปนจริงก็คือเขาไมทราบหรอกวางานนี้เขาทํา 
อะไรไดไหม และสวนใหญกจ็ะมีหนังสือส่ังการไปทกุวนัวา เขาตองทําโนนทาํนี ่แลวเวลาเขาจะไปถูกบอกวา 
นี่เขาทําไมไดอะไรอยางนี้ ไมเปนไรคะ ถาทานคิดวามันไมตองใส 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ตองขออนุญาตตออีกสักนิดหนึง่ ผมไมมีเจตนามากไปกวา 
ใหเขาใจใหตรงกนัคือ โดยหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลนัน้ 
มีการเขียนหนาที่ไวเยอะแยะแลว เยอะแยะจริง ๆ จนอยางที่ผมเคยพูดวายงัไมสามารถทําไดหมดตามที ่
เขียนเลย เพราะฉะนั้นตรงนีผู้ที่บริหารทองถิ่นตองเขาใจวา ตองถือกตกิาวาตัวเองมหีนาที ่๑ ถงึ ๒๐ 
๑ ถงึ ๒๕  ๑ ถึง ๓๐ ก็สุดแทแต จํานวนขอก็ทําไมได มกีารกําหนดหนาที่ไวแลว กต็องทําไปตามหนาทีน่ัน้ 
และตรงงบประมาณก็จะไมออกตามหนาที่ทีก่ําหนดมนัถึงจะไปกนัได  
 ประธาน  :  คุณโสภณครับ เชิญครับ 
 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ผมขอเพิ่มเตมินิดเดียว คือจริง ๆ เรากําหนดไวแลว จริง ๆ  
เร่ืองการเงิน การคลัง บริหารบุคคลไมตองเขียนก็ได แตปญหาคือมนัมปีญหาที่มาเขียนย้าํ เนื่องจาก 
มาตรา ๘๓ 
 ประธาน  :  มันไมอิสระ 
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 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  คือไมอิสระ มาตรา ๘๓ ล็อกไวหมด มาตรา ๒๘๓ วรรคสอง 
ก็เขียนแลววา กฎหมายที่ออกนัน้จะตองไมเปนเรื่องเกี่ยวกับกระทบสทิธิบริการสาธารณะ และการเงิน 
การคลัง  มาตรา ๒๘๔ ก็บอกแลววาตองมนีโยบายอิสระ บริหารบุคคลเปนอิสระ การเงิน การคลัง 
เปนอิสระ แตขอเท็จจริงมนัติดอยู ๒ ตัวนี ้เร่ืองการเงนิ การคลัง แลวมาเขียน แตผมอยากจะเพิ่มขอความ 
ใหมันเกิดความชัดเจน คือเนื่องจากเรื่องปญหาบุคคลกับเร่ืองการคลังนาจะเขียนวา สะทอนถงึการพึง่ 
ตนเอง เพราะ ๒ ตัวนีเ้ขาไมไดพึ่งตนเอง เนือ่งจากที่ผมกลาวแลวเรื่องการเงนิ การคลังนี ่
 ประธาน  :  อันนี้บันทึกในเจตนารมณนะครับ 
 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ไดครับ 
 ประธาน  :   เพราะวาผมอาจจะขึ้นสะทอน เชิญทานวชัรินทร แลวก็ทานอาจารยสมชัย 
 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาตนิดเดียวสั้น ๆ ครับ คือมาตรานีม้ันม ี
วรรคสอง วรรคสาม ผมคิดวา คือสลับหนอย สลับที่ไหมครับ เพราะวาวรรคแรกก็พูดถึงตัวองคกร 
พอวรรคสองมาพูดถงึตัวบุคคล พอวรรคสามมาพูดตัวองคกรอีก ผมคิดวานาจะเอาเปนวรรคหนึ่ง 
องคกรสัก ๒ องคกร แลววรรคสามเปนบคุคลหรือไมก็รวมไดไหม 
 ประธาน  :   ผมไมรูวาวรรคสามมีความจาํเปนหรือเปลา 
 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ก็อยากจะใหพจิารณา 
 ประธาน  :   วรรคสามผมไมรูวาลุมลามไปหรือเปลาครับ 
 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  จริง ๆ ก็ไมจําเปน 
 ประธาน  :   แตวรรคสองสนบัสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ ประเมนิ 
อันนี้อาจจะเปนหวัใจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทานอาจารยสมชัยเชิญครับ 
 นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  มันจะมีประเด็นอยางที่ทานผูวาเรียน คือ อบท. เขามีอํานาจ 
ตามกฎหมายซึ่งเขียนไวเยอะและอยางละเอียดแลว แตวาทําไมไดในแงที่วามนัมีกฎหมายขัดแยงกนั 
คือกฎหมายจดัตั้ง อบต. มนัก็ใหอํานาจไว แตกฎหมายไฟฟา กฎหมายทางยงัเปนอาํนาจของกรม 
รัฐวิสาหกิจในสวนกลาง ซึง่ระบบของเราเปนระบบ Functional or management เปนการบรหิารจดัการ 
โดยใชอํานาจหนาที ่เพราะฉะนัน้อํานาจหนาทีก่็แรงมาก แลวก็ไปบอกวา อบท. ยังทําไมได เพราะวา 
กฎหมายเฉพาะ เชน การศกึษา อบท. จัดไมได เพราะกฎหมายเฉพาะยังไมให ทนีี้ผมคิดวาถาจะใหเกิดผล
จริง ๆ ตองเขยีนสําทับไป บอกวาตองไปแกกฎหมายไมได------------------------------------------------------------ 
 
 
          - ๒๔/๑ 
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 อันที ่๒ วรรคสอง รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชน อยากจะใชคําวา 
เขาใจ ก็คือตองไปใหความรู ไปใหเขาเขาใจดวย แลวก็มสีวนรวมในการปกครองทองถิ่น  
 ประธาน  :  นี่ก็เปนการสรางความเขาใจกับประชาชน เชิญทานผูวาครับ 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :   คือจริง ๆ ประเดน็อยูที่การบริหารงานบุคคลกบัการคลัง 
 ประธาน  :  เดี๋ยวเราไปคุยกนัตรงนัน้ 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :   มนัเปนอิสระทีท่องถิน่จะกาํหนดแนวอยูแลว 
 ประธาน  :   อยูใน พ.ร.บ. ข้ันตอนกระจายอํานาจ 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :   คือไมอยางนัน้เราก็ตองเขียนทกุอยางหมดถาอยางนัน้ มนัมอียูแลว 
 ประธาน  :  ทั้ง ๒ ประเด็นนีเ้ปนปญหา 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ทีเ่ปนหวัใจ ที่เปนขอสะดุดในการบริหารอยูก็คือการบริหารงาน 
บุคคลและการคลัง สวนการบริหารทั่วไปนั้นทองถิ่นก็มอิีสระที่จะกาํหนดนโยบายตามความตองการ 
ของประชาชนในทองถิน่อยูแลว ผมก็ไมเห็นความจาํเปนจะตองเขยีนลงไป  
 นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขออนุญาตตอเนื่องนิดเดียวคะทานวา เร่ืองการบรหิาร 
การเงนิกับบุคคลมันจะสอดคลองกับงาน คลาย ๆ กับวรรคสามที่เราบอกวา อบท. กจ็ะตองทาํงานพัฒนา 
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภคอะไรอยางนี้ของทองถิน่ เพราะในความเปนจริงเมื่อมนัมีกฎหมายบอกวา 
ทองถิน่ทั้งหลายมหีนาที่อะไรอยูบาง แลวก็เวลาในความเปนจริงก็คือเขาไมทราบหรอกวางานนี้เขาทํา 
อะไรไดไหม และสวนใหญกจ็ะมีหนังสือส่ังการไปทกุวนัวา เขาตองทําโนนทาํนี ่แลวเวลาเขาจะไปถูกบอกวา 
นี่เขาทําไมไดอะไรอยางนี้ ไมเปนไรคะ ถาทานคิดวามันไมตองใส 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :  ตองขออนุญาตตออีกสักนิดหนึง่ ผมไมมีเจตนามากไปกวา 
ใหเขาใจใหตรงกนัคือ โดยหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลนัน้ 
มีการเขียนหนาที่ไวเยอะแยะแลว เยอะแยะจริง ๆ จนอยางที่ผมเคยพูดวายงัไมสามารถทําไดหมดตามที ่
เขียนเลย เพราะฉะนั้นตรงนีผู้ที่บริหารทองถิ่นตองเขาใจวา ตองถือกตกิาวาตัวเองมหีนาที ่๑ ถงึ ๒๐ 
๑ ถงึ ๒๕  ๑ ถึง ๓๐ ก็สุดแทแต จํานวนขอก็ทําไมได มกีารกําหนดหนาที่ไวแลว กต็องทําไปตามหนาทีน่ัน้ 
และตรงงบประมาณก็จะไมออกตามหนาที่ทีก่ําหนดมนัถึงจะไปกนัได  
 ประธาน  :  คุณโสภณครับ เชิญครับ 
 นายโสภณ  ตะติโชติพันธ  :  ผมขอเพิ่มเตมินิดเดียว คือจริง ๆ เรากําหนดไวแลว จริง ๆ  
เร่ืองการเงิน การคลัง บริหารบุคคลไมตองเขียนก็ได แตปญหาคือมนัมปีญหาที่มาเขียนย้าํ เนื่องจาก 
มาตรา ๘๓ 
 ประธาน  :  มันไมอิสระ 
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 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  คือไมอิสระ มาตรา ๘๓ ล็อกไวหมด มาตรา ๒๘๓ วรรคสอง 
ก็เขียนแลววา กฎหมายที่ออกนัน้จะตองไมเปนเรื่องเกี่ยวกับกระทบสทิธิบริการสาธารณะ และการเงิน 
การคลัง  มาตรา ๒๘๔ ก็บอกแลววาตองมนีโยบายอิสระ บริหารบุคคลเปนอิสระ การเงิน การคลัง 
เปนอิสระ แตขอเท็จจริงมนัติดอยู ๒ ตัวนี ้เร่ืองการเงนิ การคลัง แลวมาเขียน แตผมอยากจะเพิ่มขอความ 
ใหมันเกิดความชัดเจน คือเนื่องจากเรื่องปญหาบุคคลกับเร่ืองการคลังนาจะเขียนวา สะทอนถงึการพึง่ 
ตนเอง เพราะ ๒ ตัวนีเ้ขาไมไดพึ่งตนเอง เนือ่งจากที่ผมกลาวแลวเรื่องการเงนิ การคลังนี ่
 ประธาน  :  อันนี้บันทึกในเจตนารมณนะครับ 
 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ไดครับ 
 ประธาน  :   เพราะวาผมอาจจะขึ้นสะทอน เชิญทานวชัรินทร แลวก็ทานอาจารยสมชัย 
 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาตนิดเดียวสั้น ๆ ครับ คือมาตรานีม้ันม ี
วรรคสอง วรรคสาม ผมคิดวา คือสลับหนอย สลับที่ไหมครับ เพราะวาวรรคแรกก็พูดถึงตัวองคกร 
พอวรรคสองมาพูดถงึตัวบุคคล พอวรรคสามมาพูดตัวองคกรอีก ผมคิดวานาจะเอาเปนวรรคหนึ่ง 
องคกรสัก ๒ องคกร แลววรรคสามเปนบคุคลหรือไมก็รวมไดไหม 
 ประธาน  :   ผมไมรูวาวรรคสามมีความจาํเปนหรือเปลา 
 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ก็อยากจะใหพจิารณา 
 ประธาน  :   วรรคสามผมไมรูวาลุมลามไปหรือเปลาครับ 
 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  จริง ๆ ก็ไมจําเปน 
 ประธาน  :   แตวรรคสองสนบัสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ ประเมนิ 
อันนี้อาจจะเปนหวัใจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทานอาจารยสมชัยเชิญครับ 
 นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  มันจะมีประเด็นอยางที่ทานผูวาเรียน คือ อบท. เขามีอํานาจ 
ตามกฎหมายซึ่งเขียนไวเยอะและอยางละเอียดแลว แตวาทําไมไดในแงที่วามนัมีกฎหมายขัดแยงกนั 
คือกฎหมายจดัตั้ง อบต. มนัก็ใหอํานาจไว แตกฎหมายไฟฟา กฎหมายทางยงัเปนอาํนาจของกรม 
รัฐวิสาหกิจในสวนกลาง ซึง่ระบบของเราเปนระบบ Functional or management เปนการบรหิารจดัการ 
โดยใชอํานาจหนาที ่เพราะฉะนัน้อํานาจหนาทีก่็แรงมาก แลวก็ไปบอกวา อบท. ยังทําไมได เพราะวา 
กฎหมายเฉพาะ เชน การศกึษา อบท. จัดไมได เพราะกฎหมายเฉพาะยังไมให --------------------------- 
 
 
          - ๒๔/๑ 
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  ประธาน  :   บันทกึในเจตนารมณ 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  คือถาไมแกกฎหมาย หรือวาเขียนลม ๆ เวลาทีจ่ะเขียนเรื่อง     
มันมหีลายเรื่องที่จะตองแกกฎหมายใหเปนไปตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธ  :  ขออนุญาตครับ คือจริง ๆ มันเปนไปหมดแลว แตปญหาคือ
บานเรามันมีปญหาเรื่องทิกกี ้คือลาสุดคุณวิสารกห็ารือกบัผมวา แคการศึกษาเขากบ็อกไมใชบริการ
สาธารณะ จริง ๆ มนับริการสาธารณะทั้งนั้นละครับ แลวก็เลนคําวา ไมใช เพราะฉะนั้นจงึไมทองถิน่ไป   
จริง ๆ มนัไปแลว ผมคิดวาจริง ๆ ตองใหศาลตีความใหมันละเอยีดขึ้น แตเรามาเขยีนแบบกฎหมายลิจิด
อยางนี้มนัจะล็อกตัวมันเอง ทุกอยางการปกครองทองถิน่ในเรื่องตาง ๆ ไปหมดแลว ประเด็นที่ผมประชุม
คร้ังที่แลว  คือปญหาเรื่องการแบงงานระหวางทองถิน่มากกวา แลวอกีตัวคือเร่ืองรายไดเทานัน้เอง ซึ่งมนัทาํ
ใหไมวาทองถิน่เล็กหรือใหญ หรือวาวัดสวนกลาง ถนนหลักประธานแขงกันทําหมดครับ สุดทายทุกบานทุก
เมืองตองมวีงเวียนหมดครับ เพราะมนัเจอไมมีผังวางรองรับไวเทานั้นเอง 
  ประธาน  :   อาจารยสมชัย เชิญครับ 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  คือหนาที่ในการบรหิารจัดการบานเมืองในขอบเขตทั่วประเทศไทย
ยังเปนอํานาจรัฐของสวนกลางอยู สวนกลางมวีางแผนหลักได วางเรื่องใหญได แตในเรื่องเฉพาะทองถิน่
ตามอํานาจหนาที่ของทองถิน่นัน้ก็เปนเรื่องทีท่องถิ่นทําได เพราะวาทองถิน่มีความเปนอิสระ แตไมใชเปน
เอกราช ไมใชเปน Independent มันเปน Autonomy และเปน Autonomy within Boundary คําวา 
Boundary คือ Aria boundary กับ Functional boundary เวลานี้มันมคีวามขัดแยงในเชิง Function แลว 
Function เราเขียนใหกับทองถิน่แลว แตวาเรายงัเขียนให Function ของสวนกลางมอีาณาขอบเขตทั่ว
ประเทศ ซึง่ถูกตองตองเปนอยางนัน้ แตในเชิงทางปฏิบัติถาจะสรางสรรคจริง ๆ สวนกลางก็จะไมไปทําแขง
กับทองถิ่นหรอืไมไปแยงทํา แตวาถาทองถิ่นทําไมไดหรือไมไดทําเพราะอะไรก็ตาม สวนกลางทนไมได  ที่จะ
เห็นคนอดตาย เห็นคนแกไมมีใครเลี้ยงดู สวนกลางก็ลงไปทําได หรือถนนไมดีสวนกลาง ก็ลงไปทําได มนัคง
ตองเปนอยางนั้น แตหลักนีม้ันไม Work ในประเทศไทย แตวาคนสวนกลางนี่ไมปลอย ขาราชการสวนกลาง
นี่ไมปลอย เพราะฉะนัน้กโ็ดยอางกฎหมายของเฉพาะของเขาซึง่มันมอียูแลวก็เปนไปตามนัน้ เพราะฉะนั้น
ผมวาตองไปแกครับ กฎหมายพวกนี้ตองแก แลวก็ตองมกีําหนดเวลา ถาไมแกแลวกค็งจะ Interrupt แบบนี้
ไปเร่ือย ๆ 
  ประธาน  :   ผมคิดวาทางฝายเลขาฯ บันทกึไวเวลาอภิปราย ตอไปต้ังแตพรุงนี้ก็จะลง    
รายมาตรานะครับ จิรง ๆ แลวโดยกระบวนการวิธีการทาํงานที่ผานมาคืออนุกรรมาธกิารทกุทานนะครับ 
ไมใชเฉพาะ ๓๕ ทานสามารถที่จะเขาไปรวมได ผมไมทราบวาเขาไดเชิญหรือเปลา อยางทานอาจารย      
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สมชัย ทานวัชรินทร พี่ปุนีเ้ขาไดหมด เพราะวาโดยหลกัทีเ่ราไปที่ชะอาํอนุกรรมาธกิารเขาประชุมไดหมด 
แลวเวลามีประเด็นอะไรที่ผมจะขอความกรุณาใหทางอนุกรรมาธกิารไดชวยชี้แจง ซึ่งจะชี้แจงไดดีกวาผม 
ในหลายประเด็น ผมก็ตองใหชวย ซึง่จริง ๆ แลวพรุงนี้ตามกาํหนดการเดิมคือวันที ่๖ เมษายน แตวามนัรน
เขามาเยอะ กเ็ปนเรื่องที่ดี ฉะนัน้ผมขออนญุาตเชิญอนุกรรมาธิการเขาไปรวมดวย อาจารยสมชัย อาจารย
วัชรินทร แลวก็พี่ปุหรือทานอื่นที่เปนอนุกรรมาธิการเขาประชุม เพราะวามนัจะเกี่ยวของกับ  ของเราโดยตรง 
เขาประชุม แลวผมจะเรียนทานประสงควาโดยกระบวนการวิธีการทาํงาน แลวพอวนัที ่๖  ถงึวนัที ่๑๑ นี่ 
ตอนนี้ขอมูลลาสุดคือจะไปประชุมที่บางแสนนะครับ ถาไดที่ ก็จะตองลงคุยกนัทัง้วนัอยางนี้ ไมทราบทาน
อาจารยมีอะไรไหมครับ 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  บอกใหทางฝายเลขาฯ ของคณะกรรมาธิการยกรางสงเรื่องมาดวย  
  ประธาน  :   พอดีพรุงนี้คงกระชั้นไมทันแลว แตวาผมจะเรียนทานประสงค เพราะเปน
กระบวนการทีอ่นุกรรมาธกิารทุกคนตองเขาไปชวยเหมือนกับที่ชะอํา ตรงนัน้เปนเรื่องหลักการอะไรตาง ๆ 
เชิญพี่เดชอุดมครับ 
   
           - ๒๕/๑ 
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  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :   ทานประธานครับ ทานอนุกรรมาธิการครับ ในชวงแรกที่ผมขาด
การประชุมอนกุรรมาธิการ ในหลาย ๆ มาตรา และบางสวนที่ผมยงัไมได  
  ประธาน  :  ไมเปนไร  
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :  ขออนุญาตตั้งเปนขอสังเกต 
  ประธาน  :  ครับ 
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :  กอ็ยาไดแปลกใจเวลาผมขอเสนอ ตัวอยางที่ผมขอเพิม่ใน 
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงดาํรงตําแหนงจอมทพัไทย ที่เราไมแกไขเลยในนี้ผมแกไข หมวด ๑  
ผมก็แกไขนะครับ ขออนุญาตเรียนทานประธานครับ 
  ประธาน  :  ไมเปนไร เพราะวาปรับเปลีย่นไดตลอดเวลา ไมมีปญหาครับ 
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :  ขอบคุณครับ 
  ประธาน  :   ทนีี้จะมาถงึในเรื่องกระจายอํานาจเลยใชไหม ทานผูวาฯ กอนแลวกนั 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึง่นะครับ คือในสวน
ที่เปนปญหาอยูทีท่องถิน่ ก็คือทางสวนกลางไดมอบอํานาจลงไป คืออยาวาแตทองถิน่เลยครับ แมแต
ภูมิภาคสวนกลางก็ไมไดมอบอํานาจลงไปนะครับ เพราะฉะนัน้คําวา สวนกลาง ในทีน่ี้ไมใชที่กระทรวง 
มหาดไทยนะครับ ผมพูดทกุกระทรวงเลย ทกุกระทรวงครับ  
  ประธาน  :  ภาพที่มนัจะเอามาเสนอในหลายชัน้ ภูมิภาคเล็กลง  แตทองถิน่ไมไดใหญข้ึน  
คือมันดูดกลับไปสวนกลาง  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  จริง ๆ ทองถิ่นก็มี อยางที่ผมเรียนแลวนะครับคือในจํานวนของ
รูปแบบทั้งหมด ๘,๐๐๐ รูปนี่ อยูที่การบริหารจัดการตรงนีท้ี่จะลืน่ไหลหรือไมก็อยูที่ตรงนี ้ถามอบ  
ของกรมขนสงทางน้าํก็ไมมอบ พอเขาไปกติ็ดขัดกับประชาชนขึน้มาตองขออนุมัติถงึอธิบดี  
ทั้ง ๆ ทีว่าอธิบดีก็ไมใชจะรูดีกวาเรากับปญหาที่เกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนัน้ผมถงึพยายามพูดใหเห็นทั้ง  
๓ สวน ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิน่วามนัสัมพนัธกันอยางไร จาํเปนตองพูดใหชัดแลว แลวก็
แบงหนาที่กนัใหชัดเสียจะไดไมตองซ้ําซอนกนัวาทองถิน่จะทําหรือภูมิภาคจะทาํ ภูมิภาคที่บวกสวนกลาง
แลวจะทาํอยางไรใหชัดเสียวาตรงนีท้องถิ่นทําไดแลวไมตองเขามายุงแลว อะไรทาํนองนี้ครับ แตวาเมื่อเขา
ยังไมมอบอํานาจลงมามันก็เลยเปนปญหาอยูอยางนีน้ะครับ ก็เลยอธิบายความเพิ่มเติม  
     ในสวนสุดทายที่รัฐตองพัฒนาจงัหวัดใหมคีวามพรอมเปนการปกครองขนาดใหญนี ้
มันยงัมี วนันัน้ที่เราพูดที่ชะอาํนัน้หมายความวาภูมิภาคยังอยู  
  ประธาน  :  ใชครับ อันนี้โดยที่ความเขาใจวาภูมิภาคยงัอยู 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :   ยังอยูนะครับ  
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  ประธาน  :   มนัตองยงัอยูในตัวบริบททัง้รัฐธรรมนูญ ๕ ฉบับ ผมไมแนใจ 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ภูมิภาคยังอยู อันนัน้จะแปรรูปมาเปนการเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัดโดยอัตโนมัติ 
  ประธาน  :   ถงึอยางไรก็ภูมภิาคยังอยู เดีย๋วทางคุณโชค คุณตาย คุณไก ชวยประสานกบั
ทางฝายเลขาฯ ดูนิดหนึง่วาพรุงนีจ้ะใหอนกุรรมาธิการชดุที่ ๑ เขา เพราะวาเราไมทัน กระชัน้ ชวยประสาน
นิดหนึ่ง แลวเดี๋ยวผมจะบอกกับทานประสงค คุณวทิยาเชิญครับ 
  นายวทิยา  งานทวี  :   ในสวนของมาตรา ๗๘ นีน่ะครับ ผมคิดวาเรื่องของการกระจาย
อํานาจใหทองถิ่น ผมอยากใหมันมีความชดัเจนขึ้นมาสักนิดหนึ่ง คือวาที่ผานมาจากประสบการณที่พอจะ
เห็นกันถวนหนาก็คือวาเราจะพยายามมองคําวา ทองถิ่น นี้ก็คือเทศบาลเปนหลัก ที่มีความพรอมจะ
เดินหนาอะไรตอไป แตสวนหนึง่ที่คิดวาจะเปนสาระสําคัญที่ยังไมชัดเจนก็คือวาในสวนของหมูบานหรือ
ตําบล ตอนนีก้ลายเปน อบต. กนัหมด คราวนี้ในพื้นที่ระหวางกันจะ Overlap กันพอสมควร ถาสมมุติวา 
เราเขียนลงไปแลวอานิสงสมันจะเกิดกับ อบต. ทัง้ประเทศ ผมคิดวาอาจจะไมใชส่ิงที่ควรจะเปน  
จริง ๆ บางสวนอาจจะตองยบุรวม ควบรวม หรือการปรับปรุงใหมาเปนพืน้ทีท่ี่ใหญข้ึน เชน มกีารเสนอวา 
รัฐควรพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาดใหญ อันนีถู้กตองเลย  
คือบางสวนอาจจะตองควบแลว แตถาให อบต. ทกุสวนขยายตัวเองไป ซึ่งผมกําลงัทําในเรื่องของงาน
จัดสรรอยู ผมจะทาํบาน ๓,๐๐๐ กวายูนติ ที่หาดใหญ ตรงนั้นอนาคตก็คือเทศบาลตําบลแนนอน ผมยังไมรู
เลยวาไปเปนเทศบาลตําบลทําไมในพืน้ที ่ในเมื่อมีคนพอหมื่นกวาคนขึ้นไปเขาหลักเกณฑ ก็จะตองมีระบบ
การจัดการแบบเทศบาลไป ระหวางที่ดวยขอเท็จจริงมนัไมจําเปน ซึ่งเรายังอยากให ถาจะควบรวมควรจะไป
ควบเขากับเทศบาลหาดใหญมากกวาเพือ่ใหมันเปนการทํางานที่มีประสิทธิภาพกวา แตปจจุบันซึง่หางจาก
หาดใหญแค ๑๐ กวากโิลเมตร นี่คือเปนแนวทางที่การกระจายอาํนาจสูทองถิ่น แตทองถิน่กลายเปนหลาย 
Level ผมก็เลยเรียนปรึกษาวาจะใชกรณีอยางนี้ไดไหมครับ รัฐจะตองกระจายอาํนาจใหทองถิน่พึง่ตนเอง
และตัดสินใจในกิจการทองถิน่ไดเอง โดยเฉพาะในกรณทีี่ทองถิน่มีความพรอม 
  ประธาน  :   วรรคสุดทาย รัฐตองพัฒนาจงัหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นขนาดใหญ 
  นายวทิยา  งานทวี  :   อันนีดี้ครับ แตในสวนวรรคแรก รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิน่ไดเอง โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการ
บริหารบุคคลและการเงนิ การคลัง อันนี้ดีหมดนะครับ แตอยากใหระบใุหชัดวาทองถิน่ไหนที่มีความพรอม 
ก็ใหทาํไป เชน เทศบาล อยางนีน้ะครับ         - ๒๖/๑ 
   



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิและเสรีภาพฯ    สุภาภรณ ๒๖/๑ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐       
 
  ประธาน  :   บันทกึไดในเจตนารมณ บันทกึในนีม้ันก็เขียนยาก  
  นายวทิยา  งานทวี  :  เพราะปกติในเจตนารมณเขาจะสะทอนไหมครับ เพราะวาปจจบัุนที่
ผานมานี้คือของป ๒๕๔๐ อบต. เกิดหมดเลย ๘,๐๐๐ กวาแหง ซึง่ผมไมใชวาไมเหน็ดวยนะครับ แตผมคิด
วาเขาควรจะเปน Step มากกวาจะกระโดดทีเดียว 
  ประธาน  :   ไมถูกตองครับ 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ขออนุญาตนิดนะครับกอนที่จะบันทกึลงไป เดี๋ยวขอเท็จจริงจะ
คลาดเคลื่อน คือพื้นที่ของทองถิ่น จะเปน อบต. เทศบาล พืน้ที่มนัฟกแลว เพราะฉะนั้นโอกาสที่มนัจะ  
Over lab กันไมมีแลวนะครับ นัน่คือสวนที่ ๑   
  ๒. ถาจะพัฒนาขึ้นไป สวนใหญแลวจะไมคอยพัฒนาในเชิงขยาย เพราะวาขยายไมได 
ตางคนตางไมยอมกนั มีแตพัฒนาขึ้น สมมุติวาเทศบาลตําบลเขาขอเปนเมือง เมืองเขาขอเปนนคร ก็จะเปน
ลักษณะอยางนั้น  
  ประธาน  :   ยกระดับ 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :   ยกระดับข้ึนมากกวาที่ขยายออกอะไรในลักษณะอยางนี้ครับ 
เพราะฉะนัน้ในจุดนี้ผมก็สนบัสนุนในสวนที่อยากใหทองถิ่นมีความพรอมในการรองรับความตองการของ
ประชาชนอยางชัดเจนนะครบั ในจุดนี้ผมกไ็มไดขัดของ แตวาอธิบายใหเห็นประเด็นวา ที่เปนหวงอยูวามันก็
เปนการตัดสินใจในชวงนัน้ มันก็ไมใชของสวนราชการหรอกครับ เปนเรื่องของทางการเมืองนะครบัที่ไปชี้เอา
วาเอาแบบนี้เลย ทัง้ ๆ ทีว่าทางราชการเราก็รองรับไมทนั ยกสุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาลทัง้หมด เราก็รับ 
ไมทันในชวงตนนะครับ แตเมื่อชี้เขาไป พอชี้แบบหักดิบลงไปอยางนีก้ต็องทํา ปญหาก็ทาํเละเยอะเลย 
  ประธาน  :   เละไปหมด  

นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  พอเริม่จะเดินได เร่ิมจะยนืได แตวาถาแตงตัวใหดีในเชงิ
ประสิทธิภาพผมคิดวาไปได แตวาสวนของการจะรวมอยางไรนัน้ ทีพ่ยายามพูดวาภูมิภาคยังอยูนั้น  
ในความเหน็ผมก็คือวา ในสวนของโครงสรางตรงนีก้็เปนโครงสรางหนึ่งที่สนับสนนุการบริหารราชการ
แผนดินมาโดยตลอด แลวกไ็มไดอยูในการใหความคิดเห็น เราไปเที่ยวแตก เที่ยวไปรื้อเขาโดยที่เขาไมไดฟง
ความคิดเหน็วาเขายงัมีความจําเปนอยูหรือไม มันก็ไมเปนธรรมนะครับ 
  ประธาน  :   อันนีย้ังอยูนะครับ  

นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  กท็ี่พยายามจะอธบิายครับ เผอญิผมอยูดวย ไมรูจะออกอยางไร 
เหมือนกนั  
  นายวทิยา  งานทวี  :   ทีห่ารอืตรงนี้นะครับ ผมขอยกตัวอยาง ถาเปน Model จังหวัดภเูก็ต 
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มาพูดนะครับ ผมเขาใจวาถามีการลงประชามตินะครับ หลาย อบต. จะตองยุบโดยปริยาย ใหประชาชน
เลือก เขายอมที่จะใหภูเก็ตมาเปนที่เราเรยีกวา องคการบริหารทองถิน่ขนาดใหญ 
  ประธาน  :   ตรงนัน้เฉพาะจงัหวัด 
  นายวทิยา  งานทวี  :   ผมคิดวาหลาย ๆ แหงก็อาจจะเปนไปไดที่จะรวมนะครับ 
  ประธาน  :   อันนัน้ก็เอาไวใหถงึเวลา ทีนีจ้ะพูดถงึการลงประชามติในนี้ไมเหน็เขียนเลย 
มันหายไปตรงไหน มันหดไป มันมีเครื่องมอืไมทราบวาฝายเลขาไมไดใสเครื่องมือ คือถาเขียนโดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้นเฉย ๆ มนัไมมีเครื่องมือ ทีเ่ขียนไวเติมคําวา โดยการจัดทําประชามต ิ
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :   อยูในเรื่องทองถิ่นนะครับ อันนี้เปนเรื่องนโยบายแหงรัฐ 
  ประธาน  :   จริง ๆ ถาจะเขียนละเอียดอยูในเรื่องการกระจายอํานาจทองถิ่น 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :   อยูตรงนั้นหรอืครับ 
  ประธาน  :   ใชครับ  

นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  กพ็ยายามใสภูมิภาคยังอยู คงประโยคไวใหผมดวยก็แลวกนั  
ประธาน  :   กลัวภูมิภาคหาย หายากครับ 
นายวิจิตร  วิชยัสาร  :   ผมกย็ังเห็นใจในสวนที่เขาทํางานกนัมา มนัยงัมีความจาํเปน 

อยูครับ ยังไงผมไมไดเปนอะไรอยูแลวนะครับ แตผมมองในการทํางานมาโดยตลอด ถาภูมิภาคไมชวย
เชื่อมโยงให 
  ประธาน  :   ปรับบทบาท 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :   ผมกย็ังไมแนใจวาอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ เพราะวาในสวนของ
ทองถิน่มีจาํนวนเยอะ แลวก็ในเรื่องของปญหากย็ังมีอยูเยอะ ก็ยงัประคับประคอง แตวาถาเราไดภาค
ประชาชนมาชวยนะครับ เสริมกับภาคสวนภูมิภาคเขานะครับ ถาโยงกนัใหดีแลวจะชวยไดเยอะครบั 
ที่พยายามพูดไมอยากใหภาคประชาชนไปอยางโดดเดี่ยวเพราะอันตรายเหมือนกัน  
   

- ๒๗/๑ 
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  ประธาน  :  คุณโสภณครับ วรรคสาม เร่ืองสนับสนุนพฒันาเศรษฐกจิทองถิ่น รวม
สาธารณูปโภค จําเปนตองเขียนไหมครับ  
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ที่จริงไมตองครับ ส่ิงที่อาจารยสมชัยพูดนะ จริง ๆ แลวมัน
ฟองศาลชี้ได อยางทีท่านบอกวามันมกีฎหมายเขียนของกรุงเทพมหานคร ป ๒๕๑๘ เขียนไว ภายใต
กฎหมาย เพราะฉะนั้นกิจการของสวนกลางทั้งหมด ก็คือทองถิน่ไมไดทําเลย แตจริง ๆ ถาขึน้ศาล ศาลตีเลย
วาจริง ๆ กฎหมายพวกนัน้ขดัรัฐธรรมนูญทั้งหมด เพราะขัดพื้นฐานในการปกครองตนเอง  
  ประธาน  :  ฉะนัน้ไมใหยุงยากเยิน่เยอนะครับ วรรคแรก นี่เนนเรื่องบรหิารงานบุคคล 
และการเงนิการคลังทองถิน่ใหมีอิสระนะครับ วรรคสอง ก็เนนเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการ
รวมกับประชาคม การปกครองสวนทองถิน่ วรรคสาม คือไปเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาดใหญ 
นะครับ อันนี้กจ็ะปรับไมมากแลวก็เหน็ภาพชัดขึ้น  
  นายวทิยา  งานทวี  :  ขออนญุาต เพิม่ความพรอมดวยครับ  
  ประธาน  :  ความพรอมเขียนตรงไหนครับ  
  นายวทิยา  งานทวี  :  ในวรรคแรกนะครับ โดยใหทองถิน่ที่มีความพรอมนะครับ เปน
องคกรที่มีความเปนอิสระ  
  นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ ดิฉันไมเหน็ดวยกับการที่จะใสวาความ
พรอมนะคะ เพราะวามนัจะเปนเงื่อนไขเขามาอกี ซึง่เงื่อนไขความพรอมแตละอยางนี่มันทาํใหขยบัตัวยาก
มากเลย  
  ประธาน  :  เร่ืองตองเปนอิสระใชไหมครับ  
  นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  คะ  
  นายวทิยา  งานทวี  :  ทีนี้ประเด็นก็คือวาถา ๘,๐๐๐ กวาแหงนะครับ ไปใชสิทธิเร่ืองของ
การเงนิการคลังหมดนี่ ผมเปนหวงวาความไมพรอมจะทําความเสยีหายมากกวาที่เราจะมาดูแลใหมัน
เกิดขึ้นตามระบบนะครับ ผมวาอนันี้อันตรายมากกวาดวยซ้ํา ถา ๘,๐๐๐ กวาแหง ที่ผมพยายามนําเสนอ 
คือเรามีเงนิไมถึง ๑๐ เปอรเซ็นต ที่จะมาขยาย ตอไปนี่มนัจะเปนสวนที่ไปประจํานะครับ ที่ผมเรียนถามวา 
ถาเปนเทศบาลตําบล ทัง้ ๘,๐๐๐ แหงนี่ตอไปเราเอาเงนิที่ไหนมาบรหิารประเทศ คือผมอยากใหเปนสาระ
นะครับ ผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอยางมีคุณภาพ  
  ประธาน  :  เขาใจ 
  นายวทิยา  งานทวี  :  เพราะฉะนัน้ตรงนีท้ี่เปนอยูนี่ผมเปนหวงมาก ๆ ที่ผมเรียนทาน 
เมื่อสักครูนี้วาผมแคสรางจัดสรร ๓,๐๐๐ กวายนูิตมนัก็เปนเทศบาลแลวครับ แลวตอไปจะไปคุมอยางไร  
๘,๐๐๐ กวาแหงครับ  
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  ประธาน  :  เปนนายทุนใหญเหมือนกนันะนี่ ไมธรรมดาแลวนี่ เชิญทานผูวาฯ ครับ  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ขออนุญาต คือวทิยามีโอกาสที่จะทําใหเทศบาลตําบล เปนเทศบาล
เมืองได เพียงแตเพิ่มหมูบานเขาไป อันนี้เปนขอเท็จจริงเหมือนกับที่ปากเกร็ด ที่เมืองทองเขามานีป่ากเกร็ด 
ก็เปลี่ยนโฉมหนาไดทนัท ีซึง่เรามองลวงหนาแลววาตองเจอปญหาเต็มไปหมดอยางนั้นใชไหมครับ 
  ประธาน  :  กลับมาตรงนี้ความพรอมครับ  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ความพรอมนี่ครับ มันยงัมีความจําเปนอยูนะครับ คือหมายความ
วาคือเปน Wording ที่ผมวามันกถ็ูกแลว คือถาไมพรอมกอ็ยาขึ้นมาตรงจุดนี้ เพราะวาโดยปรัชญา 
สวนหนึง่ของการปกครองทองถิน่ คือมนัก็ตองใกลชิดประชาชน หนวยทีส่ามารถดูแลประชาชนไดอยาง
ใกลชิด ก็เปนหนวยเลก็สวนหนึง่นะครับ หนวยเล็กที่จะใกลกับประชาชน ประชาชนติดตอไดงาย คราวนี ้
พอใหญข้ึนมา ถาไมพรอมจริงก็ดูแลประชาชนไมไดอยูดีมันก็เหมือนกบัการที่เรามองวาดูแลไมทั่วถึงนะครับ  
  ประธาน  :  ทานอาจารยสมชัย ไมทราบตรงนี้จะใสดีไหมครับ  
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  คงไมตองใส เพราะวาถาใสไวจะเปนเงื่อนไขแลวก็มีการถกเถยีงกนั
เยอะ วาพรอม ไมพรอม ถาถามทองถิน่เขาบอกเขาพรอม ถาถามสวนกลาง กระทรวงศึกษาก็บอกไมมี
โรงเรียนไหนพรอมเลย มวีัด มีมาตรการไปตรวจสอบ 
  ประธาน  :  มนัจะติด 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  เพราะฉะนั้นผมคิดวาอยางเดิมเทานี้พอแลว 
  ประธาน  :  มนัจะม ีพ.ร.บ. การกระจายอาํนาจขั้นตอน มันตองมกีลไกในการดูแลอีก 
อะไรอีกเยอะเหมือนกัน พี่ปุ เชิญครับ  
 
                                                                                                                                             - ๒๘/๑ 
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  นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ พูดถึงเรื่องความพรอมนี่นะคะ ที่จริง 
ตอนนี้ก็คือทุกตําบลซึ่งเปนหมดแลว เมื่อเปนหมดแลวเขาก็ควรมีอิสระในการที่จะบริหารงานบุคคลแลวก ็
บริหารเงนิอยูแลว แลวถาเขาจะยกฐานะ ตอนนี้ก็คือเวลาที ่อบต. จะตองยกฐานะเปนเทศบาลตําบล 
สวนกลาง รัฐเทานั้นที่เปนคนไปบอกวากรุปคุณควรจะยกไดแลวนะ คือก็ไมใชประชาชนอยูดี เพราะฉะนั้น
ดิฉันก็ยงัคิดวา ในเมื่อเขาเปนอยูแลวก็ตองใหเขาเปนอสิระ เขาจะเปนไดมากไดนอยเราก็ตองไปชวยเขา ให
ความรูใหการศึกษาหรืออะไรก็ตามแลวเขาก็ตองทําคะ  
  ประธาน  :   เชิญทานเดชอดุมครับ เชิญครับ 
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :   มนัตั้ง ๔ วรรค ผมก็ชอบยุบรวม 
  ประธาน  :   ดีครับ 
  นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์  :   ผมอยากจะเอาวรรคสองขึ้นมาเปนวรรคแรกนะครับ ผมขอ 
อนุญาตปรับปรุงทั้งหมดเลยนะครับ รัฐตองสงเสริมและสนับสนนุใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง 
ทองถิน่โดยการกระจายอาํนาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกจิการทองถิน่ไดเอง มีความเปนอิสระ 
ในการบริหารการเงนิและการงบประมาณ รวมถงึการสงเสริมการพฒันาเศรษฐกจิระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณปูการตลอดโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิน่ใหทัว่ถึงและเทาเทยีมกนัทัว่ประเทศ 
อันนี้เปนขอความเดิม และพัฒนาจงัหวัดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาดใหญตามเจตนารมณของ 
ประชาชนในจงัหวัดนัน้  
  ประธาน  :   อันนีก้็ใหความสําคัญเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชนเปนอนัดับแรก 
ความหมายมนัยงัครบนะ ตามที ่ไมทราบทานอาจารยสมชัยวาอยางไร เชิญครับ 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ผมยงัคิดวาลักษณะรูปรางเดิมนาจะดี คืออันแรกเนนไปเลยวาตอง 
กระจายอาํนาจ อันที่ ๒ บอก ไมใชกระจายอํานาจไปเฉย ๆ ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการใชอํานาจ
ระดับนั้นดวย วรรคสาม ตัดออกผมเหน็ดวยนะครับ แลวก็มาเปนเรื่องของพัฒนาจงัหวัด มันแยกเปนสวน ๆ 
แลวก็มีความชัดเจนวา จุดเนนของมาตรา ๗๘ คือเร่ืองกระจายอํานาจ ผมวาตองเนนตรงนัน้ไว แลวเพื่อ
ไมใหมันลอยไปเฉย ๆ กระจายแลวไปดึงผูปกครองคนใหมหรือวาอะไรอยางนี้ เราก็ตองการใหประชาชนมา
ใชอํานาจรัฐตรงนัน้ ผมวานาจะมีความชดัเจนดีแลว แตวาตัดวรรคสามก็เห็นดวยครับ 
  ประธาน  :  เชญิทานผูวาครับ 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมกย็ังยนืยนัวาตองมีความพรอมอยูดีนะครบั เพราะวามนัเปนไป 
ไมได คือผมขออนุญาตอาจารยนะครับ คือมันไมใชแตกระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการนี ่ผมพูด 
ดีไมดี ผมตองยืมคําทางนี้ดีกวาเพื่อจะไดเบาลง คือก็มีการเลนเกมวางเปนภาษาอังกฤษ ที่บอกวา เจาเลห 
ก็อยางที่แยกออก แบงเปนศึกษาเขตพืน้ที่ ภูมิภาค 
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  ประธาน  :   เดี๋ยวพรุงนี้ขาวลงบอกวา ทานผูวาบอกวากระทรวงศึกษาธิการเจาเลห 
                         นายวิจิตร  วิชัยสาร  :  ผมยืมคําของคณุโสภณ จริง ๆ แลวนะครับ ถาเราไมพยายามที่หน ี
กันนะครับ หลายกระทรวงกช็ะงัก โดนมาหลายกระทรวงเลย คือหมายกระทรวงหนคีรับ พยายามตั้ง
หนวยงานเปนสวนกลางขึน้เพื่อหนีออกจากภูมิภาค ซึ่งผมไมรูวาภูมิภาคเสียหายตรงไหน หรือหนีการกํากับ
ของผูวานี่มนัเสียหายตรงไหน ผูวาก็รับนโยบายมาทั้งหมดเหมือนกนั ก็เลยใชเปนศึกษาเขตพืน้ที่ ก็คือไม
ตองยุงกับจังหวัดเลยไมยุงกบัจังหวัดนี่เร่ืองการศึกษา แตวาถามีปญหาขึ้นมาก็มาทีจ่ังหวัดอยูดี ผมก็ยงัโดน
นักเรียนมารองเรียนวาครูอาจารยทีโ่รงเรียนแหงหนึ่งในจงัหวัดหนึ่งในจงัหวัดหนึ่ง ก็มาอธิบายทางการ
ศึกษาเขตพืน้ที่ก็บอกวาเดีย๋วอาจจะสอบสวนเด็กคนนัน้เกงมาก แคมัธยม ๖ สอบสวนไมรอ ผมถามวาทํา
อยางไร ตองใหอาจารยนัน้มาอยูที่เขตพืน้ทีก่อน แลวเขตพื้นที่บอก จะใชเวลาศึกษาตองรายงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร แลวถามวา แลวผมอยูตรงไหน ในเมื่อผมเปนคนรับเร่ืองผมรับปากกับเด็กวาจะ
สอบสวน ในลกัษณะหลาย ๆ เร่ืองที่เปนประเด็นในการกํากับดูแลอยูพอสมควร   

ประธาน  :  ถาอยางนัน้เอาอยางนีน้ะครับ ผมคิดวา ความพรอม นีว่งเล็บไวกอน แลวก ็
เดี๋ยวไปอภิปรายในที่ประชุมใหญ แลวกว็รรคสามนี่คงตดัออกนะครับ แลวก็ใชโครงสรางการเขียนตามเดิม 
ก็คลุมเหมือนกัน เชิญครับทานอาจารยสมชัย ไมควรใสใชไหมครับ ความพรอม 
  นายสมชัย  ฤชุพันธ  :  คือมาตรานี้เรามี มาตรา ๗๘ เดิมอยูแลว แลวกห็ลักการของการทํา
รัฐธรรมนูญนีคื้อเพื่อใหประกันสทิธิพืน้ฐานใหกระจายอาํนาจมากขึ้น ทีนีถ้าไปเขียนความพรอมกจ็ะลดลง 
แตวาที่ไมพรอมก็จะไมไดอิสระ เดิมมนัไดอิสระทุกอนั ทีนีผ้มก็เหน็ดวยนะครับ ที่ทานพูดนี่เปนความจริง
หมด แตเนื่องจากเราทําไปแลวถาทําใหมวนันีย้อนเวลากลับไปไดผมเห็นดวยวาตองทําอยางนัน้ คือหลาย ๆ 
ที่ไมพรอม แตทีนี้เมื่อต้ังไปแลว เขาเปน อบต. ข้ึนมาแลว เขาก็ไดปฏิบัติภารกิจ  
  ประธาน  :   กต็องเดินหนาแลว 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  เราไปดึงกลับนี่ผมวาจะผานยากครับ  
   
                                                                                                                                          - ๒๙/๑ 
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  ประธาน  :  พี่เดชอุดมกับพี่มานิจเหน็อยางไร ความพรอมจะใสไหมครบั  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมขออนุญาต ผมไมไดดึงกลับนะครับ คืออยูในป ๒๕๔๐  
มาอยางไรก็เดนิหนาตอไป กไ็มอยากใหประโยคหรือ Wording ตัวนี้ไปขัดกับที่เขียนอีกทางหนึง่ ในเมื่อวาง
ไวอยางนี้แลวก็เดินหนาตอ เราก็ขยายทางใหแลวครับ  
  ประธาน  :  ความพรอมไมมี ป ๒๕๔๐  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  อันนัน้คนละประเด็น คนละวรรค  
  ประธาน  :  ถาอยางนัน้คุณวิทยาเหลือคนเดียวแลว ถาอยางนัน้ก็ตัดออกเลยความพรอม 
คุณวิทยาเปนคนใหกระจายอํานาจเยอะ แตวาไปใสความพรอมใหบล็อก เหลือคนเดียวแลว  
  นายวทิยา  งานทวี  :  คือผมแคพูดประเด็นปญหา ถาหากวาหาทางที่จะสรุปแลวก็ไม
ติดขัดก็ไมเปนไร คือ Wording ผมก็ยังไม Mind นะครับ แตขอใหสาระจริง ๆ ออกมาใหเปนไปโดยถูกตอง
เทานัน้เอง ความจริงผมอยากเหน็อันไหนทีเ่หมาะสมตองรีบเกิด แตถานั่นก็ตองชาหนอยอันไหนยงัไมพรอม 
  ประธาน  :  เพราะวาคุณวิทยาเรื่องกระจายอํานาจไปไกลกวาเพื่อน เชญิคุณโสภณ 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  จริง ๆ จะมหีรือไมมีแทบไมมีความหมายไปแลว เนื่องจากที่
ทานผูวาฯ พูดแลวก็คือ มนัมสีภาตําบลเดิม แลวกย็กทั้งหมดเปน อบต. ทัง้หมด แลวตอนนี้
กระทรวงมหาดไทยก็กาํหนดขนาดของเขาอยูแลววาถามีรายไดเทานีก้็ยกเปน อบต. ทัง้หมด คือมนัเปน
ปญหาในอดีต เชน ที่บานผมเมืองชลบุรีทีผ่มอยู ๖.๗ จริง ๆ มพีืน้ที่แค ๔.๒ มนัอยูในทะเลเสยี ๒ กวา  
แลวทั้งหมดรอบ ๆ มันเปนเทศบาลเมืองทัง้หมดเพราะพืน้ที่มนัแนน แตมันเปนของเลนของ
กระทรวงมหาดไทยในอดีตที่จะกระจาย แตเมื่อกําหนดกฎหมายเรื่องนิติบุคคลโผลข้ึนมาเลยพรบึ  
๘,๐๐๐ กวาแหง แตทั้งหมดเกือบจะเปน อบต. หมดแลว เปนนิติบุคคล  
  ประธาน  :  แลวคุณโสภณไปจัดสรรที่ดินแถวนัน้บางหรือเปลา 
  นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  คือถาเราจะทาํไดคือถามวาผูวาการไฟฟา ๓ แหงยุบไดไหม  
ไฟฟาจะมี ๑ ใชไหม แลวก็แยกเปนภูมิภาค นครหลวงเลยยุบไมได เพราะวามนักนิหวัคิวหมด  
  ประธาน  :  โอ.เค. นะครับ ถาอยางนัน้มาตรา ๗๘ ก็ตัดวรรคสามออก แลวก็ ความพรอม 
ไมตองมีในวรรคหนึ่ง วนันี้ผมคิดวาตองขอบคุณมากนะครับ เราพิจารณาได ๘ มาตรา แตไดสาระสําคัญ 
เยอะเลย ถาอยางนัน้ขออนญุาตมาตรา ๗๙ ตอนะครบั เร่ืองทรัพยากร เร่ืองการบริหารจัดการ  
เชิญฝายเลขาฯ ครับ  
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  มาตรา ๗๙ จะมีเกี่ยวกับเร่ืองของการที่เพิ่มข้ึนมา คือเราทํา
ใหมันชัดเจนขึน้ อันแรกเลยคือเกี่ยวกบัการที่ใหประชาชน ชุมชน ชุมชนทองถิน่ และองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ในการมีสวนรวม ซึง่จริง ๆ แลวมนัไปลอกับในหมวด ๓ ที่เกี่ยวกับเร่ืองของทรัพยากรกับส่ิงแวดลอม  
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แลวก็วรรคตอไปมีเกี่ยวกับเร่ืองของการสนบัสนุน รัฐตองสงเสริมและสนับสนนุการวจิัยและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงานเพื่อความสมดุลและยั่งยืน ตรงนี้เราทาํใหกวางขึ้น คือมีการ
พูดถึงเรื่องของพลงังานทางเลือก แตฝายเลขานุการเหน็วานาจะทาํใหมีความครอบคลุมมากขึน้  

วรรคตอไปเกี่ยวกับ รัฐตองจัดใหมีแผนการบริหารจัดการพื้นที่ดิน แผนการบรหิารจดัการ 
ทรัพยากรน้าํ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยางเปนระบบ อันนี้เหมือนกนัคือโดยให
ประชาชน ชุมชน ชมุชนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่เกีย่วของมีสวนรวม  

และวรรคสุดทายอันนี้เกี่ยวกบัเร่ืองของภัยพิบัติทางธรรมชาติ รัฐตองปองกันและ 
เตรียมความพรอมในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติทางเทคโนโลยีและภยันตรายอืน่ ๆ โดยให
ประชาชนและชุมชนมีสวนรวม  
 

- ๓๐/๑ 
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 ประธาน  :  เชิญครับ 
 นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  อยางที่เคยเรียนกับคุณหมอกอนประชุมวา สงเสริมและสนับสนุนนี ่
ผมวาดูมนัจะนอยไป ในความเห็นผมนะครับ คือถาอยากจะใหประชาชนทําใหไดนี ่ตองมีกลไกมาตรการ 
ที่มันเขมขนกวานี้ คือทีพ่ยายามยกตัวอยางแลวสนับสนุนผมวายังออนไป ประกอบกับที่ภาคประชาชน 
เขามามีบทบาท เขามาชวยภาครัฐมากขึน้เรื่อย ๆ มันเปนสิ่งที่ดี แลวเราก็ควรจะดแูลโดยเฉพาะสวัสดิภาพ 
แตที่เกิดขึ้นขณะนี้ทีถู่กยิงไปบาง ถูกอะไรไปบางนี ่ก็เปนเรื่องที่อยากจะโยงอยางไร จะสงเสริมทาํอยางไร 
ใหการดูแลในสวนของภาคประชาชนที่เขามารวมในการสงวน บํารุงรักษาพวกทรพัยากรธรรมชาติทั้งหลาย 
จะตองไมอันตรายถึงชีวิต เอาวากันตรง ๆ เลยดีกวา 
 ประธาน  :  มันไปกระทบกระเทือนผลประโยชน แลวภาคประชาชนลาํบากมาก โดยเฉพาะ 
ผูนําโดนฆาตายตลอดเลย มาตรา ๗๙ ก็เพิ่มข้ึนอีกหลายวรรค ก็ใหประชาชนมีสวนรวม แลวก็เร่ืองของ 
วิจัยพัฒนา เร่ืองพลงังานที่สมดุลและยั่งยนื แลวก็แผนบริหารจัดการทีดิ่น ทรัพยากรน้ํา และธรรมชาติ 
อยางอืน่  
 นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับ ผมวาจะยาวมาก  
 ประธาน  :  เยอะมากใชไหมครับ 
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :  คือทาํใหเห็นประเด็นเขาใจดี แตวามนัจะยาว  
 ประธาน  :  เร่ืองภัยพิบัติอีก  
 นายวิจิตร วิชยัสาร  :  อยางมลพิษพวกนีก้ส่ิ็งแวดลอมอยูแลว คือเราเขียนเหมือนกบั 
อธิบาย 
 ประธาน  :   การมีสวนรวมในเรื่องทรัพยากรมันอยูในหมวดสิทธ ิและการมีสวนรวม 
อยูแลวใชไหมครับ ตองมาเขยีนตรงนี้อีกหรือเปลาไมทราบ เชิญครับพีปุ่ 
 นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ ถาในป ๒๕๔๐ ในหมวด ๙ การปกครอง 
ทองถิน่มนัจะมีในมาตรา ๒๙๐ ที่จะพูดถงึวา รัฐจะตองมีกฎหมายที่จะใหทองถิน่มอํีานาจในการจัดการ 
บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมในเขตพื้นที่ของตัวเอง ในทองถิน่ของตัวเอง 
แตถานอกเขตทองถิน่กจ็ะรวมกับทองถิน่อืน่ในการบํารุงรักษาเทานั้น  
 ประธาน  :   กฎหมายไมออกอันนี ้
 นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  แลวพอวรรคสามก็จะบอกวา ทองถิน่มีสิทธ ิมีอํานาจ 
ในการที่จะไปรวมพิจารณาโครงการหรือกจิกรรมนอกเขตพื้นที่ตัวเอง ซึ่งจะกระทบกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม ซึง่ที่จริงกฎหมายมันยังไมออก แตวาถาตรงนัน้มนัจะชัดเจนวามนัเปนอํานาจ แลวกท็องถิน่ 
มีสิทธ ิแลวก็ชมุชนเองในมาตรา ๔๖ ก็มีสิทธิตรงนี้ดวย ทีนีพ้อเรามาใสวาอยางทีท่านผูวาบอก รัฐตอง 
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สงเสริมและสนับสนนุ มันกลายเปนวารัฐเปนเจาของเรื่องที่จะทาํหมดเลย แลวก็แคใหชุมชนกับทองถิน่ 
เขามามีสวนรวมเทานั้น ซึ่งมันนาจะมีน้าํหนกัตางกัน 
 นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ  :  ขออนุญาตทานประธานคะ ขออนญุาตชี้แจงนะคะ 
คือรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เดิม มาตรา ๗๙ ก็ใหบทบาทรัฐในการสงเสริมสนับสนนุประชาชนในเรื่อง 
ของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติไวแลว รวมถึงเรื่องกําจดัมลภาวะตาง ๆ ทนีี้ขออนุญาตกราบเรียนวา 
รางนีท่ี่ยาว ขออนุญาตจริง ๆ เมื่อวานฝายเลขาฯ ๓ วรรคแรกเรายุบใหเปนวรรคเดียว อันนี้อาจจะมีการ 
ผิดพลาดทางเทคนิค ซึง่จริง ๆ วรรคเดิม มาตราเดิมทีม่ีอยูวรรคเดียวกย็ังอยู เพยีงแตเราจะเติมคําวา 
ชุมชน หรือวา หนวยอืน่ ๆ เขาไปเกี่ยวของ ขออนุญาตใหทานตัดทั้ง ๓ วรรคแรกออกไปเลย ดูวรรค 
ทางซายเหมือนเดิม เพียงแตวาเพิ่ม Actor เพิ่มตัวคนที่จะเขาไปมีสวนรวมก็คือประชาชน ชุมชน ชมุชน 
ทองถิน่ อันนี้อันหนึ่ง อีกสวนหนึง่ก็คือส่ิงที่เราเพิ่มม ี๓ ประเด็นหลัก ที่ดูแลวอาจจะรวมประเด็นเปน 
วรรคเดียวกนัไมได ก็คือจะกลายเปนวรรคสอง ก็คือเปนเรื่องของการสนับสนนุการวจิัยและพัฒนา  
ซึ่งในที่ประชุมทานกรรมาธิการที่ชะอาํก็มกีารคุยกันเยอะเรื่องของพลงังานทางเลือก ใหมีการวิจัย 
อยางชัดเจน ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
          - ๓๑/๑ 
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ทีนี้ฝายเลขาฯ ไดพิจารณาแลวก็คิดวาจริง ๆ ในแงของทรัพยากรหรือวาสิ่งแวดลอมกม็ีประเด็นที่ตองวิจยั
มากมาย หรือวาพลังงานเองในสวนที่ไมใชทางเลือกก็ยงัจําเปนตองวจิัย เราก็เลยเขยีนเปนภาพกวางไว   
นะคะวาคลุมทั้งหมดทีท่าํเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยัง่ยนื  
  มาตราถัดไปกเ็ปนขอเสนอจากหลายทานนะคะวาควรจะมีเร่ืองของแผน เร่ืองที่ดิน      
เร่ืองทรัพยากรน้ํา ซึง่ตรงนี้อาจจะชวยกนัพิจารณาวามนัซ้ําซอนกับเร่ือง Land used เมื่อกี้หรือไม ก็เปน   
อีกสวนหนึ่งทีม่ีกรรมาธิการเสนอคะ  
  และสุดทายนะคะ รูสึกประเด็นนีท้านผูวาฯ ก็ไดเสนอดวยนะคะ คือวาทําอยางไรในเรื่อง
ของ Disaster management การจัดการภัยพิบัติซึ่งเปนประเด็นใหญมากนะคะ ใหเราไดเขียนไวอยาง
จริงจัง ที่รัฐมีความพรอม  อันนี้คือขออนญุาตนําเสนอเบื้องตน ที่มาทีไ่ปคงเรียบเรียงอยางนี้คะ  
  แตจุดที่ขออนุญาตปรึกษาอกีประการหนึง่ก็คือ ในแงที่เขยีนมานี ่ประชาชน ชุมชน บางอนั
ก็จะมีแตประชาชนกับชุมชน บางอนัก็จะมีเร่ืองชุมชนทองถิ่นนะคะ ตรงนี้อาจจะปรบัใหเหมือนกนัทกุอันคะ 
แตอีกอันหนึ่งก็คือเร่ืองขององคกรเอกชนนะคะ องคกรพัฒนาเอกชน NGO ตาง ๆ จะเหน็วามีบทบาทมาก
ในการดูแลเร่ืองสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด ซึ่งตรงนีเ้รายงัตกไป ก็ไมทราบวาเราควรจะเพิ่มไวหรือไมคะ  
กราบเรียนคะ 
 นายวิจิตร  วิชยัสาร  :   ควรเพิ่มเลยครับ จะไดเขามาชวยประชาชนไดอีกสวนหนึ่ง  
 ประธาน  :  องคกรพัฒนาเอกชนเพื่อสาธารณประโยชนนะครับ รัฐธรรมนูญฉบับเดิมมี
เขียนไวไหมครับ 
 นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ  :  ไมมีคะ ที่ผานมายังไมไดเขียนคะ 
 ประธาน  :   เชิญครับ คุณโสภณ 
 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  คือจริง ๆ ความหมายก็คือเร่ืองของบุคคล ถาเราเขียนกคื็อ
เร่ืองของบุคคลแลวมันจะครอบคลุมหมด 
 ประธาน  :   แตวาอันนี้เขียนวา ใหประชาชน บุคคล ชมุชน ชุมชนทองถิน่  ประชาชนกับ
บุคคลนี่ภาษากฎหมาย บุคคลจะเปนทั้งประชาชน ทัง้เปนองคกร และเปนนิติบุคคลดวย เพราะฉะนัน้คําวา 
ประชาชน ไมตองเขียนนะครับ 
 นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ  :  ขออนุญาตคะ คือรางเดิมนีเ่ขียนวาประชาชนนะคะ 
คือถาเราอยากจะเนนในเรื่อง NGO นี่ ถาเขียนใหชัดก็อาจจะดีนะคะเพราะวาในกฎหมายสิ่งแวดลอม       
ป ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายแมบทวาดวยสิง่แวดลอม ก็จะใหบทบาทขององคกรพฒันาเอกชน แต
รัฐธรรมนูญยังไมไดพูดถึง ขอบคุณคะ 
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 ประธาน  :   ป ๒๕๓๕ ใช องคกรพัฒนาเอกชน หรือวา องคกรพัฒนาเอกชนเพื่อ
สาธารณประโยชน ใชอยางไรครับ 
 นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  ขออนุญาตคะ คือพอเราเริ่มไปถึงองคการเอกชนนี่มันจะมี
ปญหาเยอะมากวามนัไปผูกล็อกเอาไวดวยระเบียบของกระทรวงวฒันธรรมถาจําไมผิด ที่จะตองไป 
Register ไปอะไรทั้งหลาย ซึง่ตรงนีถ้าเราใส เร่ิมใสคําวา องคการเอกชน ปุบนี่มนัจะหมายถงึอะไร หรือวา
องคกรพัฒนาเอกชน องคการสาธารณประโยชน อะไรกสุ็ดแทแต ทีนีม้ันมีคําวา องคการเอกชน ซึง่ปรากฏ
อยูใน พ.ร.บ. ของ กสม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน อันนั้นใชวา องคการเอกชน คะ 
 ประธาน  :   เชิญที่ประชุมครับ เชิญพี่ปุและทานผูวาฯ ครับ 
 นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ ความเห็นของดิฉันคดิวาใชคําวา 
ประชาชน มนัจะหมายถึงภาคประชาชน เพราะอยางทีว่าถาเราใชองคกรพัฒนาเอกชน หรือบางทถีาเรา
บอก NGO คําวา NGO มันหมายถงึธุรกิจถึงอะไรไดอีกมากมายเลย ถาเราบอกวาแคบอกวาเปนประชาชน 
มันกห็มายถงึพวกที่เปนภาคประชาชน มนักวาง 
 ประธาน  :   คงไหม คุณโสภณ คงไหมครับ 
 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ  :  ที่คุณสุนทรียายกมานั้น ใน พ.ร.บ. ป ๒๕๓๕ ตอง register 
ดวยนะครับ เปนนิติบุคคล ถาไมเปนนิติบุคคลทําอะไรไมไดเลย ไปลงทะเบยีนตั้งเปนนิติบุคคลมนัยิ่งล็อก
เขาไปอีก 
 ประธาน  :   กไ็ปติดกับโครงสรางรัฐ 
 นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ  :  ขออนุญาตคะ คือถารัฐธรรมนูญเขียนนีม่ันแปลวาเรา
ตอง คือรัฐธรรมนูญไมไดบอกวาตอง register หรือไม เปนเรื่องที่ตองมาตีความ จริง ๆ แลวในตางประเทศ 
NGO ก็ไมจําเปนจะตอง Register นะคะ คืออาจจะมี Record อาจจะมีผลงานอะไร มีเงื่อนไข Criteria บาง
ประการ แตไมไดแปลวาตองมาขึ้นทะเบยีน คือการที่เราเขียนนี่ ขออนญุาตพี่ปุคะ คือจริง ๆ ไมเขียนก็ตีได
อยูแลว เพียงแตวาถาเขียนมันเหมือนเปนการยอมรับอยางเปนทางการ ซึ่งบานเรา NGO ดานสิ่งแวดลอม
จะถูกละเลยอยางมากคะ แตเราอาจจะเขยีนใหกวางชัดขึ้นวาองคการพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม หรือวา
ที่มีวัตถุประสงคดานนี้อะไรอยางนี้ ไมทราบเปนไปไดไหม 
 
          - ๓๒/๑ 
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  นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขออนุญาตอีกนิดเดียวคะ ที่จริงไมขัดของนะคะ  
ถาอยางทานประธานพูด องคกรพัฒนาเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน อยางนีน้ะคะ ถาพูดแคนีม้ันก็จะ
รวมทัง้จดทะเบียนกับไมจดทะเบยีน แตถาในกรรมการสิทธิเขาระบุลงไปวาจดทะเบียน ซึ่งเราแพเขาคะ 
ตอนนัน้เรากพ็ยายามบอกวาได ถาไมจด แตดิฉันวาสาธารณประโยชนมันก็จะมารองรับได 
  ประธาน  :  ทานผูวาฯ กอนนะครับ แลวอาจารยสมชัย แลวคุณอัจฉรา 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ผมเรียนจากภาพในพืน้ทีน่ะครับ ก็ไมอยากใหมองเฉพาะประชาชน
อยางเดยีว ชุมชนหรือองคกรทองถิน่อยางเดียว ผมอยากไดเปนองคกร จะเปนเชิงองคกรเอกชนหรือองคการ
กุศล หรือองคกรอะไรก็เขามาชวยกันทัง้นัน้ตามความถนัดของแตละองคกรนัน้ ๆ ผมก็ไมอยากใหปด
ทางตรงนี ้มนัเปนภาพที่เปนอยูจริงนะครับ นัน่คือสวนที ่๑ ผมก็อยากใหมี Wording ตัวนี้อยู จะเขยีน
อยางไร จะเขียนแบบกฎหมาย หรือเขียนใหปฏิบัติไดก็แลวแตจะตกลงนะครับ นั่นสวนที ่๑  
  สวนที่ ๒ ที่รัฐสงเสริมวิจยัและพัฒนา ตรงนี้ที่ผมพยายามพูดถงึการวิจยัทัง้หลายที่ผม
คอนขางจะเปนหวงวาการวจิัยมีอยูเยอะ แตวามันจะขึน้หิง้หมด นัน่คือสวนที ่๑ และ ๒. ก็ไมอยากใหล็อก
เฉพาะพลงังาน มนักม็ีงานวจิัยอีกหลาย ๆ ดานที่เปนประโยชน อยางพื้นที่ถาติดชายฝงทะเลการวิจัย  
การเพาะเลีย้งตาง ๆ มันเยอะไปหมดที่เปนประโยชน หรือวาภาคเกษตร เร่ืองปาลม เร่ืองยาง อะไรตาง ๆ  
ที่จะทําวิจัยกเ็ยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นก็ไมอยากใหล็อก 
  ประธาน  :  มนัจะไปอยูอีกมาตราครับทานผูวาฯ   
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  อยูอีกมาตราหรือครับ โอ.เค.  
  ประธาน  :  เร่ืองพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีเร่ืองอะไรตาง ๆ  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ตรงโนนก็ไมเปนไร ผมก็พูดภาพรวม  
  ประธาน  :  พอดีตรงนี้มันเรือ่งทรัพยากร 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ไมเปนไรครับ แลวสวนตรงรัฐมีแผนจัดการ อันนี้ผมก็เลยไมคอย
แนใจวาจะซอนหรือเปลา 
  ประธาน  :  มนัจะเยอะนะครับ 
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :   สุดทายทีจ่ําเปนจะตองพูดก็คือวา เราใชวา รัฐตองปองกนั นะครับ 
แตตรงนี้สํานกังบประมาณไมส่ือนี่เลย สํานักงบประมาณไมเคยใหงบปองกนัเลย ทัง้ ๆ ที่วางบปองกนั
อาจจะเปนตัวที่จะชวยแก แทนที่เราจะมานั่งแกตามหลงันะครับ วิง่แจกน้าํ แจกอะไรกันตาง ๆ หรือวาเกิด
น้ําทวม เกิดภยัแลงขึ้นมา ถารัฐตองปองกนัตรงนี ้ถาทาํใหสํานักงบประมาณปรับนโยบายในการจัด
งบประมาณใหงบในเชิงปองกนัไดแลว ปญหาที่เปนภยัแลงขึ้นมนัเปนทกุปครับ มนัเกิดไดทุกปไดอยางไร ใน
เมื่อเราก็รูพอเขารอบนี้ก็ตองภัยแลง เปนอนัรูกันแลว อันนี้กน็้ําทวมเปนอันรูกนัแลว มันเปนรอบปตลอด 
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อยูแลว ถาบีบตรงนี้ใหรัฐสามารถทีจ่ะวางงบปองกนัได ผมคิดวาการที่จะมาแกปญหาโดยวิง่แกตามหลงักนั
มันเหนื่อยกวากัน 
  ประธาน  :   อันนี้ไมรูเขากันหรือเปลา อันนี้มันเปนเรื่องทรัพยากรธรรมชาต ิ
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :   ก็เกีย่ว ผมก็วาไปเรื่อย 
  ประธาน  :   เร่ืองหลักความหลากหลายทางชวีภาพ แลวก็ทนีี้เรามาพดูเรื่อง Disaster  
มันเปนเรื่องสาํคัญ แตผมไมรูวามนัจะเขาในมาตรานีห้รือเปลา ผมขอโทษเมื่อกี้ไมทราบ ทานมานิจ  
แลวก็อาจารยสมชัยหรือเปลาครับเมื่อกี้ยกมือ ทานวัชรินทร เชิญทานมานิจครับ 
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ขอความเหน็ในเรื่องที่จะใหมามีสวนรวม 
ในเรื่องบํารุงรักษาคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม ในวรรคสองนีน่ะครับ ผมคิดวาใชคําวา ประชาชน  
นาจะครอบคลุม 
  ประธาน  :  ครอบคลุมองคกรพัฒนาเอกชน 
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ครอบคลุมทั้งหมดแลว ถาหากวาเราไปเขียนคําวา องคกรพัฒนา
เอกชน เขาไปดวยนะครับ กอ็ยากจะเรียนขณะนี้ความรูสึกของประชาชนตอองคกรพัฒนาเอกชนมีทั้งบวก 
ทั้งลบ มนัจะเปนเรื่องซึง่อันตรายมาก เมือ่สองวันไมทราบทานทั้งหลายดูโทรทัศนหรือเปลาวามปีระชาชน
มาตอตานองคกรพัฒนาเอกชนที่ไปตอตานการสรางเขื่อนแกงเสือเตน เขาบอกเขาเดือดรอนมาก แลวเขื่อน
ยังไมไดสราง เพราะพวกองคกรพัฒนาเอกชนนี่แหละ ผมคิดวาถาเผื่อเราใสเขาไปมันจะไมดี แลวกใ็ชคํานี้
มันก็รวมอยูแลว  
  ประธาน  :   ประชาชนใชไหมครับ 
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :   ครับ ประชาชนนาจะรวมหมดแลว ประชาชน ชมุชนทองถิ่น 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ นาจะเพยีงพอแลว 
  ประธาน  :   อาจารยสมชัย 
 
                  - ๓๓/๑ 
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  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  องคกรพัฒนาเอกชนมนัมีสถาบนัเรียกวา พอช.  สถาบนัองคกร
พัฒนาเอกชน มีกฎหมายรองรับ แลวกม็ีการรับรองการเปนองคกรพัฒนาเอกชน แตวาไมไดจดทะเบียน
รับรอง ก็แปลวาแจงใหทราบ แลวก็รูวาเขา Operate มตัีวมีตน มีวัตถปุระสงคที่ชัดเจน มนัเปนการรับรอง
แบบงาย คราวนี้ผมคิดวาในกระบวนการเรื่องสิ่งแวดลอมทั้งในประเทศและตางประเทศองคกรพฒันา
เอกชนมกัจะมบีทบาทสูง แลวก็ประเทศทัง้หลายก็ใชองคกรพัฒนาเอกชนเปนหวัหอกในการเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม คราวนีม้าตรานี้ผมคิดวาควรจะ Focus ที่เร่ืองของธรรมชาติ เกีย่วกับส่ิงแวดลอม  
เร่ืองความหลากหลายทางชวีภาพ เร่ืองทรัพยากร สวนเรือ่งภัยพิบัติผมคิดวาเปนเรื่องสําคัญ ควรจะแยก
เปนอีกขอหนึง่ นานเปนอีกเรือ่งหนึ่ง ในเรื่องนี้ตองนับใหครบวาเรื่องของสิ่งแวดลอมมอีะไรบางแลวเขียน 
ใหครบ นัน่อันหนึง่ 
  อันที ่๒ ผมคิดวาควรจะตองกําหนดเปนหนาที่ของรัฐ พอดีมาตรา ๗๙ ของกฎหมาย 
๒๕๔๐ เร่ิมทีว่า รัฐตองสงเสริมสนับสนนุใหประชาชนมสีวนรวม อันนีผ้มคิดวาเบาไป ในแงที่วาจดุหลัก 
รัฐจะละเลยไมได ถาละเลยก็มีความผิด แลวรัฐตองมีนโยบายมีความชัดเจนวารัฐตองรักษาสิง่แวดลอม  
ตองทํานุบํารุงคุมครองสิ่งแวดลอม ตองพฒันาใหมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน ผมวาตองเขยีนใหชัดวา 
เปนหนาที่ของรัฐ นัน่เปนวรรคแรกครับ สวนวรรคสองก็คือตองเขียนวา รัฐจะตองสงเสริมใหประชาชน 
เขารวมมีสวนในการทําดวย ก็คือเขียนทาํนองมาตรา ๗๙ เดิม โดยระบุไปใหชัดวาทีจ่ริง Target เปาหมาย
ของสิ่งที่จะทาํคืออะไร คือ เร่ืองสิ่งแวดลอม เร่ืองความหลากหลายทางชวีภาพ เร่ืองธรรมชาติอะไรตาง ๆ 
เสร็จแลวคนทีจ่ะมาเขามารวมที่บอกวา ใหประชาชนเขารวม ผมคิดวา List ใหครบ คือมีประชาชน มีชมุชน 
มีชุมชนทองถิน่ มีองคกรพฒันาเอกชน มอีงคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งเปน Non governmental 
organization ทั้งหลาย ซึง่ถา List ครบอยางนี้แลวเรากม็าเขียนเปน ๓ วรรคเลย วรรคหนึ่งคือ Target วา 
คืออะไรบาง แลวเปนหนาทีข่องใคร แลวใครตองรวมบาง  วรรคสองกคื็อวา บทบาทของรัฐในการที่จะทํา 
อันนีก้็ตองใหมีประชาชนรวมดวย วรรคสามก็คือวา จะตองใหมีองคกรเหลานี้ครบถวนครับ ถาเขยีนอยางนี้
กระผมคิดวามีความชัดเจนครับ  
  ประธาน  :  เชิญทานทูตครับ ขอโทษครับ อาจารยวัชรินทรกอนครับ 
  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอบคุณครับมากครับทานประธาน คือผมกเ็หน็ดวย 
ถาจะเพิ่มคําวา องคกรเอกชน แตปญหาคือวาในสวนแรกเกี่ยวกับสิทธ ิเสรีภาพ เราไมไดระบุรับรองสิทธ ิ
เขาไวนะครับ แตสิทธิชุมชน สิทธิชุมชนทองถิน่เรารับรองสิทธิ ถามาเขยีนก็คงได แตทีนี้ปญหาก็คงจะองคกร
เอกชนในทีน่ี้นะครับ 
  ประธาน  :  ก็เปนสมาคมเปนอะไรอยูแลวนี่ครับ เขาอยูในนัน้ไหมครับ 
  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  จะอยูไหมครับ 
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  ประธาน  :  อยู  
  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  จริง ๆ แลวในกฎหมายปจจุบันนี้มกีารรับรองพูดถงึ
องคกรเอกชนเยอะนะครับ พระราชบัญญัติตาง ๆ ก็เพียงแตใหขอสังเกตวาถาในนั้นตีความถงึนะครับ  
โอ. เค. ใสตรงนี้ไมเปนไร ทีนีผ้มมีขอสังเกตนิดหนึ่งวาในกรณีองคกรตาง ๆ หรือประชาชน ถาเกิดวา 
Conflict กันในเรื่องนี้มันเปนไปไดไหมวาจะมีการใช การรักษา ซึง่มนัก็เกิดขึ้นเหมือนทีท่านยกตัวอยาง 
เมื่อสักครูนี้วากลุมประชาชนตองการ กลุม NGO ขัดขวางอยางนี้ ตรงนี้ปญหาสังคมเรามันจะมีอยางนี ้
ทุกวนันี้ ปญหาวามาตรานี้มนัจะ Solution ตรงนัน้ไหมนะครับ ก็ฝากเปนขอสังเกต ขอบคุณมากครับ 
  ประธาน  :  เชิญทานทูตครับ 
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  ทานประธานครับ ผม สุพจน ครับ ผมไมแนใจวรรคหนึง่ วรรคสอง 
หนา ๘ นะครับ ในขอความที่วา โดยใหประชาชน ชุมชน ชุมชนทองถิน่ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
มีสวนรวม ผมติดใจที่อาจารยสมชัยพูดเมือ่สักครูนี้ คือเร่ืองแกงเสือเตน มทีั้งคัดคานและสนับสนนุ คนที่
ไดรับประโยชนก็มหีลากหลายเหมือนกัน การชลประทานในการที่จะ Regulate น้ําทวม ก็มีประโยชน  
แตวาคนที่เสียประโยชนเปนชุมชนทองถิ่นหรือเปลาที่เขามาคัดคาน แลวองคกรพฒันาเอกชนตาง ๆ ที่เขา
มาคัดคานเขาเห็นวาคนที่ควรจะไดรับประโยชนเขาควรจะไดรับประโยชนมากนอยแคไหน ในการที่จะคุม 
น้ําทวม แลวกดํ็าเนนิการชลประทาน เพราะฉะนัน้มนัก็มปีญหาอยูที่วาการที่เราจะเอาชุมชนทองถิน่ ชุมชน
ทองถิน่คนที่เสียประโยชนหรือไดประโยชน เราจะมีมาตรการอะไรที่จะดูวาอันไหน สวนไหน ที่มนัได
ประโยชนมากกวากันในการที่ไดรับประโยชนสูงสุด ------------------------------------------------------------------- 

 
- ๓๔/๑ 
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แกงเสือเตนกพ็ูดกันมานาน แลวก็มีองคกรเอกชน แลวกม็ีคนตอตานอยูคณะเดิมนะครับ แลวก็ประโยชน
จริง ๆ อยูตรงไหน แลวเราไมเคยพิจารณากันเลยวาคนทีจ่ะไดรับประโยชนคือชุมชนทองถิน่ ที่สวนอยู
หางไกลถาไมไดประโยชนเลย แตวาเขามอุีดมการณที่จะ  ๑. รักษาสภาพสิ่งแวดลอมไมใหมีผลกระทบใน
การที ่Relocate ประชาชนออกจากพื้นที่ตาง ๆ มนัมีทางจะแกไขอะไรไหม ขอความตาง ๆ ผมวาถา
ตางประเทศเขาจะดูผลประโยชนสูงสุดเปนหลัก แลวก็ยึดถือเอาผลประโยชนสวนรวมเปนหลกั เขาจะไมดู
ผลประโยชนสวนตัวสวนนอย อันนี้ผมไมทราบ 
  ประธาน  :  พีม่านิจครับ  
  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมใหขอมูลทีท่านทูตพูดถงึ ผมเปนคนยกเรือ่งแกงเสือเตน 
ข้ึนมาเอง คือชาวบานในจังหวัดสุโขทยับอกวา เขาตองการเขื่อน เพราะวาหนานีห้นาแลงเขาเดือดรอนมาก
เขาไมมีน้าํใช ถาหนาน้าํ ๆ ก็ทวมบานเขา แตเหตุทีท่างการยังไมยอมสรางเขื่อนแกงเสือเตน ก็เพราะวากลัว
องคการพฒันาเอกชนนี่แหละ กลวัพวก NGO นี่แหละ ผมไมไดมีอคติอะไรกับ NGO ผมเองผมกท็าํงาน 
NGO อยูนะครับ แตวาบางพวกนีน่ะครับ ไปทําอะไรมันสวนความรูสึกสวนกบัความตองการของชาวบาน 
ในแถบนัน้ เชน ไปตอตานการสรางเขื่อนในแมน้าํสาละวิน บอกวาเขือ่นนีท้ี่สรางขึ้นมาจะไปทาํลายชน 
สวนนอย จะไปทําลายปาไม แตชาวบานในอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เขามาไล NGO ออก  
เขาบอกวาเขามาสรางเขื่อนตรงนั้นจะทาํใหคนมงีานทํามากขึ้น สวนทีก่ลัววาน้าํจะทวมปานัน้ เขาบอกวา 
ปาไมมีเหลือแลว เพราะคนกรุงเทพฯ พวกคุณนั่นแหละไปตัดปาเขา อางวาไมพมา เอาไมตรงนั้นมาสวม
โสรง อางวาเปนไมพมาแลวตัดเอาไมเขามาในกรุงเทพฯ หมดแลว อันนีก้็เปนขอมลูที่เลาใหฟงเฉย ๆ  
  ประธาน  :  เปนเรื่องความรูไมเพียงพอหรือเปลาครับ เร่ืองเขื่อนนี่ เชิญทานผูวาฯ  
แลวพี่ปุครับ  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  ที่ผมพูดในมิติแรกนั้น หมายความวาสรางความรวมมือนะครับ  
ในภาพของความรวมมือคาดวามนัจะเกื้อกันอยูมากมาย เพราะวาประชาชนอยางเดียวก็อาจจะไดไมเต็มที ่
อันนี้เปนมิติที่เปนบวกนะครับ แตถามิติที่เปนลบอยางทีพ่ี่มานิจพูดนีน่ะครับ อันนี้ผมวารัฐชี้ตามประชาชน
ไดเลย ในความเหน็ของผมกท็ํามาแลวที่ปทุมธาน ีตอนที่วาศาลเจาเขาจะเปนที ่ๆ น้าํทวมปทุมธานี ตรง
บางพูน บางกระดีนะครับ ถาน้าํทวมขึ้นมาจะโดนหมดเลย ชาวบานไมรูกี่ตําบล รวมทั้งสวนอุตสาหกรรม
บางกระดีจะโดนมหาศาลเลยนะครับ แตวามีคนคานอยูเพียงคนเดียว คานบอกวาจะทําใหเสียภูมทิัศน 
ภาพเดิม ภูมิประเทศเดิมของเขา เขาคานแลวก็พยายามคานอยู ขนาดอยางนี้แคคนเดียว กรมชลประทาน
ยังกระตุกนะครับ แตวาผมกไ็มยอม ผมกย็นืแลวก็ตอนนีก้็สรางไดแลว คือบางครั้ง ถาขัดกันเราก็ตองเอาตัว
ประโยชนที่ประชาชนเปนตวัจับเร่ืองนี้ชี้ชัดไดเลย แตถาไปดวยกนัก็จะยิ่งเปนประโยชนมหาศาล อันนี้ผมให
ความเห็นในเสนทางปฏิบัตินะครับ  
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  ประธาน  :  พีปุ่ แลวกท็านวชัรินทรครับ  
  นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ คือที่จริงมันอาจจะเปนรูปธรรมเฉพาะ
เร่ืองที่เวลายกขึ้นมา แตทีนีถ้าสมมุติวาเราทํากฎหมายการมีสวนรวม หรือการรับฟงใหดี ๆ นี่นะคะ  
มันก็จะพูดถงึกระบวนการใหขอมูล ซึง่เปนขอมูลทีถู่กตองนะคะ ชัดเจน มทีั้งขอดีและขอเสียแลวกโ็ตกัน
ดวยขอมูลแลวก็อยางที่ทานทูตพูดนี่คะ กต็องเอาประโยชนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับสวนรวมอยางนีน้ะคะ  
เปนตัวตัดสินใจ แลวทนีี้มนัอาจจะตองดูผูมีสวนไดเสียนะคะ วาผูมีสวนไดเสียทางตรง ทางออม แตไมได
แปลวาทางออมไมมีสิทธทิี่จะมาพูด แตวาถามนัมีกระบวนการทีพู่ดกนันะคะ คุยกันอยางตรงไปตรงมา  
มันอาจจะตัดสินใจได เพยีงแตวาในบางกรณีมันอาจจะมี Hidden Agenda อยู ถารัฐต้ังใจวาตองทําใหได 
นะคะ ถึงเวลาเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อไร ปดฝุนทุกครั้งอยางนีน้ะคะ โดยที ่ๆ จริงขอมูลนีม่นัก็มีอยูเยอะ ถาเอา
ขอมูลมาดูกันจริง ๆ มนัก็จริง ๆ แลวฝายไหนตองทาํหรอืไมทํา ตองตัดสินใจนี่มนักต็องตัดสินใจนะคะ ก็คง
ไมเปนปญหานาจะใสได 
  ประธาน  :  เดีย๋วทานวัชรินทรกอนครับ  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร :  ผมขอพาดพงิครับ  
  ประธาน  :  เชือ่มโยงใชไหมครับ  
  นายวิจิตร  วิชยัสาร  :  เชื่อมโยงนิดเดียวเทานัน้เองครับ ไมมีอะไรครับ คือขยายที่ผม
พยายามพูดตัง้แตตนวา การรับฟงจะเปนการรับฟงที่ไดผลอยางแทจริงแลวมนัจะลดตรงสวนนี้ไปไดครับ  
ผมขออนุญาตครับ  
  ประธาน  :  เชญิทานวัชรินทรครับ  
                                                                                                                                            - ๓๕/๑ 
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  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผมกเ็สนอ แตแลวแตที่ประชุมนะครับ ที่คําวา 
สมดุล ถาเตมิวา และประโยชนสูงสุด เขาไปตรงนี้ จะไดไหมครับ 
  ประธาน  :  คือถาสมดุล รูสึกจะ Cover หมด 
  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ประโยชนสูงสุดกับอะไรอยางนี้ แลวแตนะครับ  
  ประธาน  :   เชิญทานอาจารยสมชัยครับ 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  คือประโยชนสูงสุดก็จะมีการใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจอยู
เสมอ แตวาผมคิดวามนัไมแฟร ยกตัวอยางวาโครงการหนึง่มนัมีประโยชน ๘๐ หนวย มีผูไดประโยชน  
๘๐ หนวย มีผูเสียประโยชน ๒๐ หนวย ถามาดูประโยชนสูงสุดและเนนเกณฑมนัก ็๖๐ หนวย ก็ยอมจะ
ตัดสินใจที่จะทําถาใครไมทาํก็ไมฉลาด แตวาพอดีคนทีไ่ดประโยชน ๘๐ หนวย กับคนที่เสยีประโยชน  
๒๐ หนวย คนละคนกนั คนที่ไดประโยชน ๘๐ หนวย ก็ไดไป คนที่เสยีประโยชน ๒๐ หนวย ก็เสยีไป แลวก็
บอกวาโครงการมันมีเหน็ชัด ๆ อยางนี้วาไดประโยชน ๘๐ หนวย เสียเพียง ๒๐ หนวย ประเทศโดยรวมมี
ประโยชนเพิ่มอีก ๖๐ หนวย ทาํไมไมทํา คนที่เสยีประโยชนเขาถามวา แลวทําไมตองเปนเขา ก็บอกวา  
โอ.เค. นี่เพื่อประโยชนสวนรวม คุณตองเสยีสละ แตการตอบอยางนี้มนัไมเพยีงพอ ความจริงบทบาทของรัฐ
ก็คือตองมาจดัการ Redistribute กระจายผลประโยชนเสียใหม ลดประโยชนคนที่ไดรับ ๘๐ หนวย  
ใหนอยลง แลวเอาประโยชนนัน้ไปใหคนที่เสียประโยชน เพื่อคนที่เสยีประโยชนจะไดไมเปนผูเสียประโยชน  
แตเปนผูไดประโยชนนอยลง อยางสมมุติวาถาเอาประโยชน ๘๐ หนวย จากคนที่ไดประโยชน ๘๐ หนวย 
ลดลงใหเหลือ ได ๕๐ หนวย แลวเอา ๓๐ หนวยนั้นมาใหคนที่เสียประโยชน ๒๐ หนวย คนที่เสยีประโยชน  
ก็จะไดกลายเปนผูที่ไดประโยชน ๑๐ หนวย แลวจะมีคนที่ไดประโยชน ๕๐ หนวย คือคนที่ไดประโยชน  
๑๐ หนวย รวมแลวก็เปน ๖๐ หนวยเทาเดิม แตวาอนันีม้ันเกิดจากการ Redistribute แตรัฐไทยไมเคยทํา
หนาทีน่ี้ คือบทบาทของรัฐตองจัดการ Redistribute เพราะวาการจัดโครงการจะมีประโยชนเพิ่มโดย
สวนรวมเกิดขึน้ แตความเสยีหายก็จะเกิดขึ้น แตคนทีเ่สยีหายกับคนทีไ่ดรับคนละคนกนั หนาที่ของรัฐก็คือ
ตองใชมาตรการทางภาษ ีใชมาตรการทางการจัดสรรอะไรตาง ๆ ไปดําเนนิการ คราวนี้เร่ืองนี้เราไดเขียนไว
แลวในบทที่ดูเมื่อตอนนีว้าเรือ่งการชดเชย สวนนั้นหมายความวาลงิคกนัใหดี เชื่อมตอใหดี ตรงนีม้นัไมไดวา
ประโยชนสูงสดุของรัฐโดยรวมเทานั้น มนัตองมีการกระจาย  
  ประธาน  :   อาจารยครับ เขาคิดถึงประโยชนของคนรุนหนาหรือเปลาที่ไมไดมา ๕๐ : ๕๐ 
อยางรุนปจจบัุน ถารุนหนาผมวามนัจะ Cover ตรงยั่งยนืและสมดุลหรือเปลาครับ ยั่งยนืและสมดุลมันจะ
ชวยเยอะเลย อันนี้ดีใชไหมครับ 
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ถอยคําเดิมทัง้หมดนี่ดีแลว แตวาจะขาดบทบาทของรัฐนะครับ 
Redistribute แตสวนมากโครงการทีเ่ราทาํจะเปนโครงการที่คํานึงถึงประโยชนโดยรวมของรัฐเทานัน้ 
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อยางเชน สรางเขื่อน คนทีเ่ดือดรอนก็คือคนที่อยูใกลเขื่อน ไฟฟานี่มาสวางทีก่รุงเทพฯ โรงงานมาเกิดที่
กรุงเทพฯ แตเราไมเคยไปคํานึงวาคนเหลานั้นไดรับการชดเชยเลย 
  ประธาน  :   กรณีแมเมาะเหน็ชัดเจน บําลาก  เชิญอาจารยสุนทรียา 
  นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ  :  ขออนญุาตกราบเรียนคะ ประเดน็ที่ทานวัชรินทร 
หวงใยคือ ในหมวดสทิธทิําไมไมมีเร่ือง NGO ทําไมตรงนี้มี คือเราก็คิดเหมือนกัน จริง ๆ อยากจะเพิ่ม 
อันโนนเหมือนกัน แตวาเรื่อง NGO อาจจะตองมีกรอบอะไรบางอยาง ไมอยางนั้นก็จะมีในขณะที่ชมุชน 
ที่ไดผลกระทบก็อาจจะชัดจน นี่เราเขียนไปแลว แตวาเรื่อง NGO เราก็ยังหวงวาในตางประเทศกย็ังม ี
ขอบเขตจํากัดสําหรับบางเรือ่ง วนันี้ไมมีผูเสียหายหรืออะไรพวกนี้นะคะ เรากเ็ลยคิดวาในเรื่องสิทธเิรา
อาจจะคิดดูกอน แตวาเรื่องแนวนโยบายมันเหมือนเปนเรื่องทีพ่ยายามรณรงคใหเขามารวม มนัไมใชสิทธ ิ
ของเขาโดยตรง ซึง่ตรงนีก้็เลยคิดวามนันาจะเพิ่มไปได จดุที่วาเปนกรอบในการไมวาจะประชาชนกลุมไหน 
อยางที่อาจารยปุวา ในที่สุดทุกคนมีสิทธิทีจ่ะเขามามีสวนรวม แตในทีสุ่ดแลวการตัดสินใจของรัฐกต็องยืน
อยูบนขอมูลทีถู่กตอง แลวก็เรามีกรอบไววาจะตองเปนการใช หรือวาพฒันาอยางยัง่ยืนสมดุล แลวก็อาจจะ
เพื่อคนรุนหนาอะไรอยางนีน้ะคะ อาจจะเปนกรอบที ่Shape ทุกคนใหไปตรงนั้น ถาใครไมไปตรงนั้นก็ตอง
เสียสิทธเิสียเสยีงออกไปนะคะ ทนีี้ในเร่ืองของ NGO กราบเรียนวาดานสิ่งแวดลอมมตัีวตนอยางชดัเจนอยู
แลวตั้งแตกฎหมายสิ่งแวดลอมป ๒๕๓๕ ก็คิดวาถาเพิม่ตรงนี้ ทําใหชัดขึ้น ขอบคุณคะ 
  ประธาน  :  แลวเชื่อมโยงทัว่โลกดวย เชญิพี่ปุครับ 
  นางสาวรัชฎภรณ  แกวสนิท  :  ทานประธานคะ ถาสมมติุวา ไมทราบนะตองเรียนถาม 
ทางฝายเลขานุการดวยวา มาตรา ๔๕ นีม่ันไมครอบคลุมหรือคะ  ในหมวดสทิธ ิมาตรา ๔๕ ที่พูดบอกวา  
ประชาชนรวมกลุมกนัไดทั้งจดทะเบียน ไมจดทะเบยีน อะไรอยางนี้นะคะ แลวถาเราจะใสเขาไป เพราะที่
จริง NGO ไมใชเปนตัวเปนตนเฉพาะดานสิง่แวดลอม ดานอื่น ๆ มนัก็มเีปนตัวเปนตนนะคะ ดานสทิธิ 
ดานผูหญิง ดานอะไรก็มเีหมือนกนั เพราะฉะนัน้ถาสมมุติวาจะใส 
 
                                                           -  ๓๖/๑ 
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  ประธาน  :  ถาใส เดี๋ยวพี่ปุก็ใสของผูหญงิอีกเยอะเลย  
  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  มีอยูแลวแนนอนคะ  
  ประธาน  :  เดี๋ยวเอกสารกําลังจะขึ้นมาแจกครับ  
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  ทานประธานครับ ยังอยูในวรรคนี้หรือเปลาครับ  
  ประธาน  :  อยูครับ ยังไมไปไหนครับ มาตรา ๗๙ 
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  ไมใชครับ ในวรรคสาม รัฐตองสงเสริมและสนบัสนุนการวิจยั 
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เราเคยอภปิรายไววา เราใหใสคําวา วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี 
  ประธาน  :  มันจะอยูอีกมาตราหนึง่ครับ ทานทูตตอครับ ไปอยูอีกมาตราหนึง่ครับ 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  นายสพุจน  ไขมุกด  :  มีอันหนึง่ครับ เร่ืองพลังงานอยากจะใหใสคําวา พลังงานทดแทน 
เพราะวาถาพดู พลังงาน เฉย ๆ มนัไมรูจะเอาพลงังานอะไร ตอนนีท้ี่เรามีปญหาคือเร่ืองพลังงานทดแทน 
ทดแทนจากน้าํมันที่เราจะขาดแคลนอยู อยางเชน พลงังานแสงแดดทีเ่คยพูดกนั พลงังานลม หรือพลังงาน
น้ําทะเลอะไรตาง ๆ จนอาจจะเกี่ยวกับเร่ืองการกลัน่น้ําทะเลใหเปนน้าํจืด ผมวาคิดมากไปหรือเปลา 
โครงการนี้ถาทําไดมีประโยชนมากเลย ที ่UAE สหพนัธรัฐอาหรับอิมิเลตเขาทํา อันนั้นเขาเงนิเยอะ แตถาเรา
มีการเริ่มตนกจ็ะมีการวิจัยพฒันานะครับ  
  ประธาน  :  อันนีท้านใหเฉพาะ Focus พลังงานทดแทนใชไหมครับ เพราะวามนัสอดคลอง
กับสมดุลและยั่งยนื ใหใชฟอสซิล ลองไปอานเรื่อง Inconvenience Truth นากลัวมากในเรื่องใชฟอสซิล 
ใชถานหนิ พลงังานกระแสหลักนากลัวมาก เขาบอกใครอยูฝงอาวไทย ๖ – ๗ กโิลเมตรจากอาวไทย 
ใหเตรียมตัว โลกมันรอนขึน้แลวน้ําทวมถงึ วัดที่สมุทรปราการจะถึงโบสถแลว หมูเกาะมัลดีฟก็จะหายไป
หมดเลยครับ เราพูดกนัเรื่องพัฒนายัง่ยนื พูดไปพูดมาน้าํทวมหมดทัง้โลก อันนัน้ก็ยัง่ยืน Forever เลยครับ 
คุณอัจฉราเมื่อกี้ยกมือจะสรุปอันนี้ไหม 
  นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล  :  วทิยาศาสตร เทคโนโลยี เมือ่กี้ทีท่านหนึ่งกลาวถึงคือมนัจะอยู
ในมาตรา ๘๑ แลวเรายกมาเปนมาตราใหมซึ่งยงัพิจารณาไมถึง 
  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ ผมวาเดี๋ยวประมวลไปตรงนี้ คราวหนามาดูอีกทีหนึ่ง มาตรา ๗๙ 
ยังไมมีขอยุติ Disaster อาจจะตองไปเปนมาตราใหม แลวจะเชื่อมกับตรงนี้ยากหนอย องคกรพฒันาเอกชน
ดานสิ่งแวดลอมยังไมมีขอยุตินะครับ แตวาเปนกลไกทีม่ีประโยชนมากถาเราจะใสไวตรงนี้เพื่อใหเห็นภาพ 
ก็อาจจะเกิดประโยชน เพราะวาตอนนี้เชื่อมโยงกันทั่วโลกแลว และที่จะยั่งยืนและสมดุลไดก็เพราะกลไก 
ตรงนี้เปนสําคญั แตวาก็จะมีประเด็นอื่นที่มีผูแยงอยู ผมคิดวาวนันี้เอาแคนี้กอน คราวหนาก็เหลืออีก  
๗ – ๘ มาตรา ซึ่งอยากจะรบกวนวนัศุกรอีกวันหนึ่งไมทราบจะไดไหมครับ วันศกุรที่ ๓๐ สักบาย ๒ โมงครึ่ง 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพฯ                นวิรา ๓๖/๒ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐ 
 
ไมทราบวาฝายเลขาฯ วาอยางไร ต้ังแตพรุงนี้ไป ๓ วนั ชดุใหญเขาพิจารณารายมาตรา แลวก็เมื่อกี้ประสาน
ทางฝายเลขาฯ เชิญอนกุรรมาธิการเขาประชุมดวยจะไดชวยกนั  แลวผมจะเรียนทานประสงคอีกทีหนึ่ง ----- 
   
           - ๓๗/๑ 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนุ. ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพฯ      วีณา ๓๗/๑ 
วันจนัทรที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๐ 
 
เพราะวาจะไปดูเนื้อหาตรวจสอบ จะไดเสริมซึ่งกนัและกนักับรางของทีก่ฤษฎีกา จริง ๆ แลวก็เปนราง 
ทํามาดวยกัน แตวาดวยเหตทุี่วากําหนดการเดิม ๖ เมษายน เพราะฉะนั้นเขารีบทาํกอนดวยขอจํากัด 
เร่ืองเวลา เราก็รีบทําเรื่อง Content ของเรา ซึง่สงไปใหเขาบางสวนแลว แลวก็บางสวนไดรับฟงเพิม่เติม 
เพราะฉะนัน้กม็าปรับของเราใหทันสมยัทีสุ่ด แลวก็ไปชวยเสริมกนั 
 นายวทิยา งานทวี  :   รูสึกวาวนันัน้มีการคุยวาจะมีการรับฟงความคดิเห็นจากการมี 
สวนรวมของอาจารยเจมิศักดิ์ 
 ประธาน  :   มนัมีวนัพุธเชาครับ 
 นายวทิยา งานทวี  :   ถาอยางนัน้วนัพธุเชาผมวาเราจะวาง 
 ประธาน  :   วางไมได ก็ตองไปรับฟงเขา ไมฟงเขาไดอยางไร วนัศุกรขอเปน  
๑๔.๓๐ นาฬกิา ไดไหมครบั พอดีผมประชุมขางนอก ผมเขามา ผมกลัววา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ผมไมทัน 
๑๔.๓๐ นาฬกิา แลวก็เหลอือีก ๗ – ๘ มาตรา แลววันนี้ผมวาไดประโยชนมากเลยที่ปรับกัน ชวยกัน 
ระดมสมองดกีวาเดิมเยอะเลย ถาอยางนัน้ผมขอขอบพระคุณนะครับ ก็ขออนุญาตปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ นาฬิกา 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
 
 


